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ชงศบค.ตอ‘พรก.ฉุกเฉิน’

31ม.ค.เร่ิมฉีดเด็ก5-11ป

ปตท.ลั่น‘ลมหายใจเดียวกัน’

พรอมสูศึกโควิด‘โอมิครอน’

กรุงเทพฯ • ปตท.โชว โครงการลมหาย 

ใจเดียวกัน พรอมรับมือโอมิครอน สราง

ความมั่นใจประชาชน หนุนประเทศเดิน

หนาอยางปลอดภัย ลุยจัดตั้งสายดวนจิต

อาสาใหคําแนะนําทันที-สงรถพยาบาล

ใหความชวยเหลือจากผูติดเชื้อโควิด-19 

ถึงบาน พรอมสรุปผลความชวยเหลือป 

64 เปนเงินกวา 1,850 ลานบาท 

 นายอรรถพล ฤกษพิบูลย ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

ใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปด

เผยวา  จากการประเมินของกระทรวง

สาธารณสุขตอสถานการณการแพรระบาด                                                  

โรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะ

สายพันธุ โอมิครอนที่เริ่มกระจายตัวใน                                             

หลายพื้นที่ กลุม ปตท.ยังคงยืนหยัด

ดําเนิน “โครงการลมหายใจเดียวกัน”

ไทยโพสต • พลังประชารัฐแตกยับ! ควัน

หลงแพเลือกตั้งซอม-แชตไลนหลุด มูลนิธิ

ปารอยตอฯ รอนระอุ บิ๊กปอมเปดหองถก                                                          

เครียด หยาศึกลูกพรรคถลมกันหนัก สะพัด 

“ธรรมนัส” ใช 21 ส.ส.ตอรองอยูตอ สุด 

ทาย พปชร.มีมติตะเพิดพนพรรคทั้งกวน 

ประเดิมนัดแรกป 65 ส.ส.รัฐบาลหายหัว

หมดทําสภาลม ฝายคานขูถลมรัฐบาล อภิ 

ปรายไมลงมติ กลางเดือนหนาเจอศึกหนัก 

สถานการณรอยราวระหวางแกนนํา                                                            

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เปนควัน

หลงมาจากผลการเลือกตั้งซอมจังหวัดสง 

ขลาและชุมพร ซึ่ง พปชร.แพเลือกตั้ง และ

ตอมามีการเผยแพรแชตไลนการคุยกันใน

กลุมไลนวิปรัฐบาลของ พปชร. ท่ีนายสุชาติ                     

ชมกล่ิน รมว.แรงงาน และรองหัวหนาพรรค 

พปชร. สงขอความเสนอใหทําโพลสอบถาม

ประชาชนถึงสาเหตุท่ีพรรค พปชร.ตกตํ่า โดย

มีการอางถึงช� อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา  เลขาธิการพรรค พปชร. จน

กลายเปนประเด็นการเมืองรอนแรงนั้น 

ความเคล� อนไหวภายในพรรค พปชร.                                                                      

ตอรอยราวภายในพรรคดังกลาวพบวา  เม� อ                                                              

วันที่ 19 ม.ค. ตั้งแตชวงเชา ร.อ.ธรรมนัส

ไมไดเดินทางไปรวมประชุม ส.ส.ที่รัฐสภา

เหมือนเชนทุกคร้ัง และตลอดท้ังวันไมไดเดิน

ทางเขารัฐสภาเลย กอนท่ีในเวลา 15.37 น. 

นายภาคภูมิ บูลยประมุข ส.ส.ตาก คนสนิท

ของ ร.อ.ธรรมนัส ไดสงขอความ

กรุงเทพฯ • เปดตัวพรรคสรางอนาคต

ไทยคึกคัก นักการเมืองหลายขั้วรวมแจม 

“อุตตม” ลั่น ทําการเมือง ไมซายสุดขั้ว ไม

ขวาสุดโตง ไมโกง ไมปลนชาติ “สนธิรัตน” 

โวยังมีคนหนุนหลังอีกมาก แตไมอยากเปด

ตัว ทุบโตะไมเสนอ “บิ๊กตู” เปนแคนดิเดต 

นายกฯ ของพรรค แตจะชู “สมคิด” แทน 

เม� อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่โรง                                                       

แรมเซ็นทาราแกรนดแอทเซ็นทรัลเวิลด                                                        

นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.การคลัง                                                             

และนายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ อดีต รมว.                                                               

พลังงาน นัดแถลงขาวเปดตัวพรรคการเมือง

ใหมในช� อ พรรคสรางอนาคตไทย (สอคท.) 

โดยมีนักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ เขา                                                            

รวม อาทิ นายสุพล ฟองงาม อดีต ส.ส. 

พรรคพลังประชารัฐ, นายสันติ กีระนันทน                        

อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ, นายนิพิฏฐ                   

อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหนาพรรคประชา 

ธิปตย และอดีต ส.ส.พัทลุง นายรักษพงษ 

เซงเจริญ อดีตผูอํานวยการ สทบ. ซึ่งเปน

เลขาธิการสวนตัวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายพงศพรหม ยา

มะรัต อดีตรองหัวหนาพรรคกลา, นายมนต

ชีพ ศิวะสินางกูร หรือนายสะอาด นักรอง

ช� อดัง ซึ่งเปนผูรวมกอตั้งพรรคกลา

กอนงานจะเริ่ม นายสุรนันทน เวช

ชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใน

รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่เดินทาง

มารวมสังเกตการณ พรอมเปดเผยวา วันนี้

แคเดินทางมารวมงานตามคําเชิญ แตยังไม

ตัดสินใจเขารวมงานกับพรรคสรางอนาคต

ไทยในวันนี้

จากนั้นไดมีการเปดวีดิทัศนฉายภาพ

ปญหาของประเทศ ตั้งแตโควิด น้ํามันแพง 

รวมถึงปญหาความขัดแยงการเมืองบนถนน 

สภาลม และระบุถึงความสิ้นหวัง สูญเสีย

โอกาสของคนไทย

นายอุตตมกลาววา วันนี้เรามาประ                                            

กาศเจตนารมณรวมกันแกปญหา

ผกก.โจแถลงศาล

คลิปถุงดําตัดตอ

7 พระตํารวจสราง

ลงทะเบียน

ขายหวยคึกคัก

นนทบุรี • “จุรินทร” หัวโตะ “กกร.” เพิ่ม 

“ไก-เนื้อไก” สินคาควบคุม ชง ครม.ไฟเขียว

สัปดาหหนา พรอมสั่งเบรกเคร� องใชไฟฟา

ขึ้นราคา เครือขายรามฯ ขวางผักหนาทํา

เนียบฯ บี้นายกฯ แกของแพง-โรคระบาด

หมู 

ที่กระทรวงพาณิชย เม� อวันที่ 19 

มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงพาณิชย เปดเผยภายหลังการประชุม

คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ

บริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2565 วา ที่ประชุม

ไดมีมติกําหนดใหไกและเนื้อไกเปนสินคา

ควบคุม และใหความเห็นชอบกําหนดมาตร 

การใหผูเลี้ยงไกที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต 

100,000 ตัวขึ้นไป และโรงชําแหละไกที่มี                                                         

กําลังการผลิตมากกวา 4,000 ตัวตอวัน แจง                                                          

ปริมาณ สตอก และตนทุนราคาจําหน�ายทุก

เดือน รวมทั้งมีมติให โรงงานผลิตอาหาร

สัตว ซึ่งมีอยูทั้งหมด 55 โรง แจงตนทุน

ราคาจําหน�าย ปริมาณการผลิต และสตอก 

รวมทั้งกําหนดมาตรการใหการปรับราคา

ตองไดรับอนุญาตจากกรมการคาภายใน

สําหรับการกําหนดใหไก

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 7,122   

ราย เสียชีวิต 12 ราย พบคลัสเตอรราน

อาหารกึ่งผับแพรเชื้ออื้อ “เลขาฯ สมช.”     

เตรียมชง ศบค.ชุดใหญ 20 ม.ค. ตอ พ.ร.ก. 

ฉุกเฉินอีกครั้ง หลังจะครบกําหนด 31 ม.ค.                     

น้ี พรอมผอนคลายมาตรการปรับโซนสี ฟน

ระบบเทสตแอนด โกเพ่ิมเง� อนไขนักทองเท่ียว

เขา ปท. “ปลัด สธ.” ลั่นยังไมลดระดับเตือน

ภัยโควิด ชี้ตองรอผูปวยทรงตัว “อนุทิน” 

เผยไฟเซอรเด็ก 3 ลานโดสถึงไทย 26 ม.ค. 

เริ่มกระจายฉีด 31 ม.ค.65

เม� อวันที่ 19 ม.ค. พญ.อภิสมัย ศรี                                                      

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณผูติด

เชื้อในประเทศไทยวา  พบผูติดเชื้อรายใหม                                                   

7,122 ราย เปนการติดเช้ือในประเทศ 6,935 

ราย จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

6,846 ราย คนหาเชิงรุกในชุมชน 89 ราย 

เรือนจํา 15 ราย เดินทางมาจากตางประ 

เทศ 172 ราย หายปวยเพิ่ม 7,460 ราย   

อยูระหวางรักษา 81,602 ราย
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2 ในประเทศ

คนทํางานระดับปฏิบัติ

ตัวประกันทางการเมือง

รณีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทําหนังสือถึง พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เพ� อใหพิจารณา

การจัดสรรงบประมาณจางงานของเจาหนาที่

พิทักษปา ซึ่งจะไดรับผลกระทบตอพนักงานจางเหมาของ

อุทยานแหงชาติทั่วประเทศ และอาจถูกเลิกจางสูงถึงครึ่ง

หนึ่ง สงผลให นายดํารัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานัก

อุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

เปดปากใหสัมภาษณวา ได ใหแตละอุทยานไปพิจารณา 2 

ทางเลือกคือ ปรับคนออก และปรับลดเงินลง แตสวนใหญ 

80% จะใชวิธีลดเงินเดือนลง ซึ่งจากการไปตรวจเยี่ยม

ยอมรับวาสะเทือนใจพอสมควร 

เหตุผลท่ีบอกวาน�าสะเทือนใจ คือไมตองการใหพนักงาน

จางเหมาตกงานทันที เพราะคนกลุมนี้ก็มีครอบครัวที่ตองได

รับผลกระทบจากโควิดเทากับซ้ําเติม จึงเจรจาขอปรับลดเงิน

เดือนลง เพ� อประคับประคองโดยปรับลดเงินเดือนลง แตป

นี้บางคนที่อยูตองยอมลดเงินเดือนลง จากเฉลี่ย 9,000 บาท 

เหลือเพียงเดือนละ 7,500 บาท โดยตอนนี้ใหมีเบี้ยเลี้ยงจาก

การเดินปาชั่วโมงละ 50 บาท หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกเดือน

ละ 2,000 บาท จากการอนุมัตินําเงินจากคาธรรมเนียมเขา

อุทยานมาชวยประคับประคองใหรอดพนความยากลําบาก

ชวงนี้ ไปกอน 

จากขอมูลที่ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ ระบุ

วา ภาพรวมปงบประมาณ 2565 กรมอุทยานถูกปรับลดงบ

ภาพรวมลงไปเฉลี่ย 900 ลานบาท ซึ่งในชวงยอนหลัง 5 ป 

มีการปรับลดงบลงมาต่อเนื่อง และมีการปรับลดงบมาต่อ

เน� อง ปรับลดมาทุกป แตหนักสุดคือป 2565 และถาเทียบป 

64 อัตราจางพนักงานพิทักษปา 5,163 คน ลาสุดถูกตัดเหลือ 

3,432 คน หายไป 1,731 คนคิดเปนอัตรา 33% แตไมไดลด

ทั้งหมด  จํานวนกําลังคนที่ลดลงยอมสงผลกระทบตอการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในอุทยานอยางหลีกเลี่ยงไมได 

เมื่อการจัดลําดับความสําคัญในการใช้งบประมาณ

แลวเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะจางพนักงานเหลานี้ตอ

ไปในอัตราคาจางเดิม และมีทางเลือกใหกลุมคนเหลานี้

ยอมใหลดคาจางลง  ยอมแน�ชัดแลววากระทรวงเองก็ได

ลด งบประมาณสวนอ� นที่ไมจําเปนเชนกัน  ไมวาจะเปนงบ

ประชาสัมพันธ การจัดอีเวนต ที่เหมือนตําน้ําพริกละลาย

แมน้ํา รณรงค สรางภาพลักษณ ที่วัดผลไดยากวาประสบ

ความสําเร็จแทบไม่ ได้ และเมื่อไปเทียบกับงานป้องกัน 

อนุรักษ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งดูไรสาระกวาเนื้องานที่

คนตัวเล็กตัวนอยเหลานี้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสําคัญกับเรื่องทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพื้นที่ในชนบท แตประเทศไทย

ยังใหความสําคัญนอยมาก เม� อดูจากงบประมาณที่จัดสรร

ใหหน�วยงานที่รับผิดชอบ เม� อเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ ไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 จึงสงผลตอคนทายแถวในระบบอยู

เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลตองานในระดับปฏิบัติที่ตอง

พึ่งพาคนเหล่านี้อยู่ ไม่น้อย เมื่อถึงช่วงการแย่งชิงคะแนน

เสียงของพรรคการเมืองในชวงเลือกตั้ง คนตัวเล็กเหลานี้

กลับไดรับการกลาวอาง สรางหลักประกันในการดูแล สัญญา

วาจะใหเม� อมีอํานาจ 

จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องกลับมาดูภาพรวมและจัด

ลําดับความสําคัญใหม ในขณะที่หน�วยงานราชการภาย

ใตการกํากับดูแลของนักการเมือง ควรกางแผนการใชงบ

ประมาณออกมาดูทั้งหมดวาควรตัดงบอยางไรใหสอดคลอง

กับความเปนจริง ลมลางวัฒนธรรมเกาๆ ที่เกรงใจขาใหญ 

หรือขาราชการระดับสูงที่นั่งคุมกุญแจไขเซฟ กลาตัดเนื้อ

รายที่แสวงหาสวนเกินของงบประมาณ เปนเหลือบ ไร 

ดูดเลือดจนอิ่มหมีพีมัน พรอมนําเงินเหลานั้นมาใช ใหเกิด

ประโยชนกับสวนรวมอยางแทจริง ดวยการนํามาดูแลสิ่ง

แวดลอมของเราใหกลับมาสมบูรณและยั่งยืน.

ก

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค และรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

ที่จริงนายสุชาติและ ร.อ.ธรรมนัส มีหัวใจเปนนักกีฬา 

คือเปนนักเลง ไมใชอันธพาล แตหมายความวาเขาเปนคน

เขาใจงาย พูดกันแคไมกี่คําก็เขาใจกันแลว ผมอยูใกลชิดกับทั้ง 

2 คน หมายความวาเปนสมาชิกพรรคดวยกัน เห็นวาทั้งคูเปน

คนตรงไปตรงมาจึงคิดวาเร� องดังกลาวมันไมใชประเด็น. 

ปนไปตามที่คาดการณกันเอาไว แมศึกเลือกตั้งซอม 

ส.ส. ที่เขต 1 จ.ชุมพร และเขต 6 จ.สงขลา จะจบไป

แลว แตความขัดแยงภายในของพรรคพลังประชารัฐจะ

ยังไมสงบ 

จะตองมีกรณี ‘โยนบาป’ ใหใครสักคนเพ� อเซนความพาย

แพ เหมือนกับครั้งนี้ที่หลายฝายโฟกัสไปที่วา คําปราศรัยแบง

ชนชั้น ‘คนรวย-คนจน’ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา 

และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ คือตัวแปรสําคัญในสนาม 

จ.สงขลา 

รวมไปถึงพฤติกรรมหอกขางแครของ ร.อ.ธรรมนัส โดย

เฉพาะการกอกบฏหาทางโคน ‘บิ๊กตู’ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในการอภิปรายไมไววางใจ ที่มี

การวิเคราะหกันวา ทําใหคนใตตองการจะสั่งสอนพรรคพลังประชา

รัฐ

อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวถูกขั้วตรงขามภายในพรรคพลัง

ประชารัฐฉวยโอกาสนําเง� อนไขนี้มาขยมเกาอี้เลขาธิการพรรคของ 

ร.อ.ธรรมนัสอีกครั้ง เร็วชนิดที่วาเจาหนาที่ยังเก็บคูหาเลือกตั้งไม

เสร็จดวยซ้ํา 

หัวโจกสําคัญในการกอการครั้งนี้ ยังคงเปน 1 ในแกนนํา

พรรคขั้วตรงขามของ ร.อ.ธรรมนัส อยาง ‘เสี่ยเฮง’ สุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ  

‘เสี่ยเฮง’ คือ 1 ใน 6 รัฐมนตรีของพรรค อันประกอบดวย 

นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม รองหัวหนาพรรค นาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และที่ปรึกษาหัวหนาพรรค นาย

อนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการบริหาร

พรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม กรรมการบริหารพรรค และ นายสันติ พรอมพัฒน รมช.

คลัง รองหัวหนาพรรค ที่เคยรวมกันวางแผนเขี่ย ร.อ.ธรรมนัส พน

ภาระแมบานพรรคมาแลว

เม� อวันอังคารที่ผานมา หลังการปราชัยยอยยับใน 2 สนาม

แดนสะตอ ปรากฏวา มีแชตไลนในกลุม ‘โฆษกวิป’ ซึ่งมีสมาชิก

อยู 8 คน เปนรัฐมนตรีและขาราชการการเมืองจํานวนหนึ่งใน

พรรคพลังประชารัฐหลุดวอนออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย 

มันเปนบทสนทนากันระหวาง ‘เสี่ยเฮง’ กับ ‘แรมโบ’ นาย

เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ที่พูดถึง

ความพายแพในสนามเลือกตั้งซอม 

ชวงหนึ่ง  ‘เสี่ยเฮง’ เสนอใหมีการทําโพลวา พรรคพลัง

ประชารัฐตกต่ําเพราะอะไร พรอมกับเสนอใหมีคําตอบชี้นํา เชน 

เพราะ ร.อ.ธรรมนัส เปนเลขาธิการพรรค? หรือ เพราะคนไม

ยอมรับ ร.อ.ธรรมนัส โดยมี ‘แรมโบ’ เปนคอหอยลูกกระเดือก

สนับสนุน 

และหลังแชตไลนหลุดเพียงไมกี่ชั่วโมง ‘เสี่ยเฮง’ ยืดอก

ออกมายอมรับวา เปนบทสนทนาของตัวเองจริง พรอมกับระบุวา 

ตองการหาทางออกใหกับพรรค นอกจากนี้ยังซัดคนที่นําบทสนทนา

นี้ออกมาเผยแพรวา ไมหวังดี ตองการสรางความแตกแยกในพรรค 

หลายฝายมุงเปามือดีไปที่ขั้วตรงขามของ ‘เสี่ยเฮง’ แตก็มี

การตั้งขอสังเกตวา ในกลุมดังกลาวมีสมาชิกอยูเพียง 8 คนเทานั้น 

และเปนกลุมเฉพาะมากกวา ดังนั้นจึงน�าจะตามหาตัวไมยากวา 

ใครเปนคนนําบทสนทนานี้ออกมาเผยแพรสูสาธารณะ 

ซึ่งหากตองการดิสเครดิต ‘เสี่ยเฮง’ จริง มือดีรายนี้ดูจะไม

ฉลาดเทาไหร เพราะอยางไรก็เดาตัวกันถูกวา ใครทํา เน� องจากใน

กลุมไลนมันมีเพียง 8 คน ยอมรูหนารูใจกันอยู 

ในขณะเดียวกัน แชตไลนดังกลาว ยังดูเหมือนจงใจจะให

หลุดออกมา เพ� อทําใหเกิดประเด็น โดยเฉพาะสถานการณในพรรค

ของ ร.อ.ธรรมนัส   

มันเหมือนกับการเปดปฏิบัติการโคนเลขาธิการพรรค

ภาค 2 โดยอาศัยความพายแพในสนามเลือกตั้งซอมมาเปนปฐม

เหตุ 

เพราะตัวละครที่คุยกัน ทั้ง ‘เสี่ยเฮง’ และ ‘แรมโบ’ ตางก็

เปนคนรอบขางของ ‘บิ๊กตู’ ที่ไมพอใจบทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส 

มาตั้งแตศึกอภิปรายไมไววางใจ โดยเฉพาะ ‘เสี่ยเฮง’  

ขณะที่ไทมิงปจจุบัน เปนชวงเวลาที่เหมาะเจาะที่จะจุด

ประเด็นเขี่ย ร.อ.ธรรมนัสขึ้นมาอีก หลังพรรคพลังประชารัฐประสบ

ภาวะเลือดไหล ส.ส.ทยอยลาออกไปอยูกับพรรคใหม ไมวาจะเปน 

นายสุพล ฟองงาม อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ และ นายสันติ กีระ

นันทน อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ ที่มีความสนิทสนมกับ นายสมคิด 

จาตุศรีพิทักษ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ ในระยะนี้ยังประจวบเหมาะกับความพยายาม

ปลอยขาววา รัฐมนตรีภายในพรรคบางคนจะลาออกจากกรรมการ

บริหารพรรค โดยอางวากลัวถูกยุบพรรคจากพฤติกรรมของ  

ร.อ.ธรรมนัส เพ� อหวังใชเปนเคร� องมือกดดันผูใหญภายในพรรคให

ตองเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ 

เพราะการเลือกตั้งขมวดเขามาทุกที ในขณะที่พรรคอ� นๆ 

เดินหนา เตรียมตัวกันไปหลายกาว แตพรรคพลังประชารัฐยังติด

หลมอยู 

มีการพูดกันถึงวา หาก ร.อ.ธรรมนัสยังอยูในตําแหน�งแม

บานพรรค โอกาสควาชัยในการเลือกตั้งครั้งหนาริบหรี่ โดยเฉพาะ

สนาม กทม.และภาคใต ที่เลือกตั้งซอมครั้งนี้พอสะทอนออกมาได

ที่สําคัญ ตอใหมีการเคลียรใจกันระหวาง ‘บิ๊กตู’ กับ  

‘ร.อ.ธรรมนัส’ แตมันก็ไปกันลําบากในทางปฏิบัติ ดังนั้นจึง

พยายามหาทางขยับตั้งแตบัดนี้ 

เพียงแตมันจะสําเร็จหรือไม หรือจะลมเหลวแบบ

คราวกอน เพราะ ร.อ.ธรรมนัสเปนพวกแมวเกาชีวิตที่ ‘บิ๊ก

ปอม’ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐโอบอุมมาโดยตลอด  

น�าจับตาวาการจุดพลุครั้งนี้จะดับเหมือนกับครั้งกอนหรือไม 

หรือมันจะนําไปสูการสังคายนาครั้งใหญสําเร็จ.

เ

ระหวางพรรคซายสุดกูกับพรรคขวาใหม
ๆ แลว คนไต หรือ คนปกษใต โดยเฉพาะแถวๆ 

ชุมพรและสงขลา...ทานคงไมถึงกับคิดจะให ราคา 

ตอบรรดาพวกที่ถูกกลาวหาวาเปนประเภท สาม

กีบ หรือ สามนิ้ว มากมายซักเทาไหรนัก ผลของการ เลือก

ตั้งซอม ที่ผานมา จึงกลายเปนคําตอบ คําอธิบาย ที่ออกจะ

ชัดเจนพอสมควร...

สวน คนกรุงเต็บ หรือบรรดาชาว กทม.เมืองที่คน

ตกทอ...โดยเฉพาะแถวๆ เขตสี่ จะคิดเห็น เปนประการ

ใด คงตองรอไปจนชวงสิ้นเดือนมกรา. หรือชวงวันที่ 30              

ม.ค.เลยนั่นแหละ ถึงพอรูๆ วาไผเปนไผ ใครเปนใคร ใคร

เปนหมู เปนจา หรือเปนสารวัตรกันแน� แตทามกลางการมา

แรง แซงโคง มาพรอมๆ กับความโกรธ เกลียด เคียดแคน 

อาฆาต พยาบาท ริษยาและชิงชัง ของประดาพวก คน

รุนใหม ประเภท กิ้งกา หรือ กะปอม ทั้งหลาย สิ่งที่น�า

สนใจและน�าคิดสะกิดใจอยูไมนอยก็คือวา ดวยเหตุเพราะ

ทั้งหลาย ทั้งปวง ในลักษณะทํานองนี้ ดูๆ จะกอใหเกิด 

ปฏิกิริยา ตอบรรดาพวก คนรุนเกา ประเภทที่ถูกเรียกขาน

ในนาม ไดโนเสาร หรือ เตาพันป ในบางกลุม บางราย ที่

ชักคิดอยากจะ ออกอาวุธโต ดวยการแสดงออก ดวยการ

รวมตัวเปนเครือขาย หรือเปน พรรคการเมือง ใหรูแลว รู

แรด ไปซะที!!!

อันนี้นี่แหละ...ที่น�าสนใจ หรือน�าคิด สะกิดใจ มิใช

นอย คือถา ปฏิกิริยา ที่วานี้ เกิดขึ้นภายใตความจริงใจ 

ความบริสุทธิ์ใจ เปนพื้นฐานแลวละก็ ยอมตองถือเปนอิสระ 

เสรี เปน เสรีภาพ หรือเปน รสนิยม ในอีกรูปแบบหนึ่ง ยิ่ง

เม� อเปนเสรีภาพ เปนรสนิยม ของ คนสวนใหญ โดยเฉพาะ

ผูไดช� อวา ปวงชนชาวไทย แทบทั้งมวล ทั้งปวงดวยแลว 

ที่อยากจะ อนุรักษ สิ่งใดๆ ก็ตาม ซึ่งมีคุณคา มีราคา มี

ประโยชนตอสังคม-สวนรวมมาโดยตลอด ไมวาจะแฝงฝง

อยูในคานิยม วัฒนธรรม ประเพณี ไปจนถึงศาสนา ฯลฯ ก็

แลวแต บรรดาเสรีภาพ หรือรสนิยม เหลานี้ มันควรจะถูก

นําไปเกี่ยวของกับ การเมือง หรือถูกแปรสภาพใหกลายเปน 

การเมือง หรือไม? อยางไร? ถือเปนเร� องที่น�าคิด น�าตรึก

ตรอง มิใชนอย...

คือดวยเหตุเพราะสิ่งที่เรียกวา การเมือง บานเราเทาที่

ผานมานั้น...มันออกจะเปนอะไรที่ยุงเหยิง อีนุงตุงนัง ซะเหลือ

เกิน หรือเปนการเมืองที่มักจะมี ตัวกู-ของกู เปนที่ตั้ง ไมได

เปนการเมืองในแบบฉบับตามอุดมการณ อุดมคติ ของอภิมหา

พระอยาง ทานพุทธทาส เอาเลยแมแตนอย หรือออกจะไม

สะอาด-ไมสงบ-ไมสวาง หนักไปทางสกปรกรกรุงรัง ยุงเหยิง

นัวเนียยิ่งกวาหนวดแขกพันกับฝอยขัดหมอ แถมยังออกจะ

หมนมัว มืดมนอนธกาล ตองควานหาแสงสวางที่ปลายอุโมงค

กันไมรูจะกี่เที่ยวตอกี่เที่ยว ภายใตสภาพเชนนี้นี่เอง...ที่ทําให

การแปรสภาพ การนําเอาเสรีภาพและรสนิยมในเชิงอนุรักษ 

ของบรรดาปวงชนชาวไทยโดยสวนใหญ ไปเกี่ยวของ พัวพัน 

กับสิ่งที่เรียกวา การเมือง จึงออกจะเปนอะไรที่ตองอาศัย

ศิลปะ ที่นุมและเนียนเอาจริงๆ หรือตองยูทิไลซ ตองพาสเจอร

ไรซ กันประมาณ 2 ชั้น 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น 8 ชั้น ถึงพอจะใช

การได...

ยิ่งถาหากแคคิดเอามาใชรับมือกับพวกเด็กแวน เด็ก

เวร เทานั้น...โอกาสที่จะ เสียหาย หรือ เสียของ ก็ใชวาจะ

เปนไปไมไดเอาเลย คลายๆ การ เอาไมสั้น-ไปรันอุจจาระ 

อะไรประมาณนั้น เพราะเสรีภาพและรสนิยมในเชิงอนุรักษที่

วา น�าจะเปนอะไรที่ละเอียดออน ลึกซึ้ง ประณีตและนิ่มนวล 

มีคุณคา ราคา ไมตางอะไรไปจาก ธรรมะ ชนิดหนึ่ง อันเปน

สิ่งที่บรรดา นักการเมือง โดยทั่วไปทั้งหลาย ยากจะ เขาถึง 

และ เขาใจ กันไดงายๆ ถึงพยายามแปลงสภาพ พยายามยก

ระดับพัฒนาตัวเอง ใหกลายไปเปน พรรคพระพุทธเจา ไป

ดู
โน�นเลย แตเม� อตองยายพรรค ยุบพรรค ตองแฉลบออก

ขางไปเปน รองหัวหนาพรรค เปน องครักษพิทักษบิ๊กตู                                                                 

แบบชนิดตรงไป-ตรงมา หรือแบบไมตองมีศีล 5 ศีล 8 

หรือศีล 227 ขอเปนตัวกํากับตอไปอีกแลว ในแงคุณคา 

ราคา มันก็เลยออกไปทาง เสียหาย หรือ เสียของ ดังที่วา

ไวแลวนั่นเอง...

ดวยเหตุนี้...การดํารง รักษา เสรีภาพและรสนิยมใน

เชิงอนุรักษที่วา ไวดวยความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ โดยไม

จําตองใหไป แปดเปอน กับสิ่งที่เรียกวา การเมือง มากมาย

เกินไปนัก น�าจะเปนอะไรที่เหมาะสม สอดคลอง กับ ความ

เปนไทย และ ความเปนผูหลัก-ผู ใหญ อันเปนสิ่งที่มี

ธรรมะขอสําคัญ หรือที่เรียกวา ขันติธรรม นั่นแหละเปน

บรรทัดฐาน เพราะอยางท่ีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายกองคปจจุบัน ทานทรงวาไวแลวนั่นแหละวา ดวย 

ขันติธรรม ที่วานี้นี่เอง ยอมนําไปสู สามัคคีธรรม อันเปน

ที่พึงปรารถนาของปวงชนชาวไทยและชาวโลกทั้งหลายอยู

แลวแน�ๆ...

และก็แน�นอนนั่นแหละวา...ตลอดชวง ทศวรรษแหง                                                                  

ความมืดมน เทาที่ผานมานับเปนสิบๆ ป จนแมกระทั่ง

ตราบเทาทุกวันนี้สิ่งที่ขาดหายไปจากประเทศไทย สังคม

ไทย เอามากๆ ก็คือสิ่งที่เรียกวา สามัคคีธรรม นั่นเอง 

ดังนั้น...การหาทางนําเอาสิ่งเหลานี้ ใหหวนกลับคืนมาสู

ประเทศชาติ บานเมือง ควรจะอาศัย การเมือง อาศัย 

พรรคการเมือง หรืออาศัยสิ่งที่ประณีต ละเอียดออน และ

ลึกซึ้ง ยิ่งไปกวานั้น อันนี้...คงตองเก็บไปนั่งคิด นอนคิด 

กันเอาเองก็แลวกัน!!!

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Michael Cibenko... 

“One problem with gazing too frequently into the 

past is that we may turn around to find the future 

has run out on us. – ปญหาของการมัวแตเหลียวหลัง

มองอดีต ก็คือพอหันกลับมา อาจพบวา...อนาคต...ไดผาน

เลยเราไปแลว...”
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3บทความ-ในประเทศ

วงน้ีประชาชนเดือดร้อนวัตถุดิบทำาอาหารตบเท้าข้ึนราคา 

และล่าสุดร้านข้าวแกงหลายร้านขอปรับข้ึนราคาแล้ว  บาง

ร้านข้ึน 5 บาท บางร้านข้ึนถึง 20 บาท ต้นตอมาจากหมูขาด

ตลาด อันเนื่องมาจากอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด  ซ้ำาด้วยราคา

น้ำามันท่ีข้ึนวันเว้นวัน

คร้ันจะปลูกกัญชาเป็นรายได้เสริม หลายหน่วยงานก็ยัง

ยืนยันปลูกไม่ได้ ผิดกฎหมาย เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ ใคร

ปลูกโดนจับแน่ สวนทางกับ ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ภูมิใจไทย ท่ีออกมาระบุว่าปลูกได้ ใครโดนจับให้มาบอกพรรคได้เลย

จะช่วยเหลือด้านคดีให้

ล่าสุด ทนายเชาว์ มีขวด ทนายอาสา โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่อง

น้ีว่าเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีถกเถียงกันอยู่ในสังคมเวลาน้ี ว่ากัญชายัง

คงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายอยู่หรือไม่ นับต้ังแต่มีการประกาศใช้ 

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 3 มาตรา 

4 (5) บัญญัติให้ยกเลิก  พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ต้ังแต่

วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 อันเป็นวันท่ีประมวลกฎหมายยาเสพติดมี

ผลใช้บังคับ

“เรื่องน้ีถ้าอ่านกฎหมายผิวเผินอาจจะตีความว่ากัญชาถูก

ปลดล็อกแล้ว ต่อไปน้ีปลูกเสรีได้แล้ว ตามท่ีนักการเมืองพรรคท่ี

เคยหาเสียงเรื่องกัญชาออกมาช้ีนำาชาวบ้าน แต่ถ้าอ่านกฎหมาย

รู้ ดูกฎหมายเป็นก็จะพบว่า กัญชายัง

คงเป็นยาเสพติดให้ โทษประเภท 5 

ตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยา

เสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 8 บัญญัติ

ว่า บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือ

ประกาศ ท่ีออกตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้

โทษ พ.ศ.2522 และใช้บังคับอยู่ก่อนวัน

ท่ีประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับ 

ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่

ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยา

เสพติด หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวง 

ระเบียบ หรือประกาศ ท่ีออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือ 

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดใช้บังคับ” 

“เชาว์” บอกต่อว่า ตราบใดท่ี อนุทิน ชาญวีรกูล เจ้ากระทรวง

สาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.ยัง

ไม่ได้ออกประกาศฉบับใหม่มาบังคับใช้แทน ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 

กัญชาก็ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดฉบับใหม่ ฉะน้ัน เรื่องน้ีจึงเป็นเกมวัดใจนายอนุทิน ในฐานะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีความจริงใจท่ีจะผลักดัน

กัญชาเสรีตามท่ีหาเสียงไว้หรือไม่ ทำาไม่ได้ก็ต้องรีบบอกให้ชัด

ตอนท้ายยังจ้ีด้วยว่า ภูมิใจไทยต้องตอบคำาถามประชาชน

ด้วยว่า กัญชา 6 ต้นรอมาเกือบสามปีแล้ว ทำาไมยังทำาไม่ได้ น่ีเป็น

ความรับผิดชอบทางการเมือง ท่ีต้องไม่โยนบาปให้เจ้าหน้าท่ีระดับ

ปฏิบัติเขาต้องลำาบากใจ.

  มินน่ีเมาธ์

อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น

ช่

ป.ป.ช.ฟนั‘ดำ�รงค ์พเิดช’ขนจนท.รว่มมอ็บนปช.

‘แล้วก็ถึงวันที่ต้องถึง’

เชาว์ มีขวด

.ส.เท่ากับ “ลูกจ้าง” กินเงินเดือนประชาชน

ทำางานแค่มาน่ังด่ากันสัปดาห์ละ ๒ วัน 

ข้าวปลาอาหาร น้ำาท่า เหล้ายา ปลาป้ิง มีปรนเปรอ

แต่ “หนีประชุม” ให้ “สภาล่ม” เป็นอาจิณ!

ส่วน “เงินเดือน” หน้าด้านรับกันทุกเดือน ทุกสิทธิประโยชน์รับ

หมด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็รับ บำาเหน็จ-บำานาญ ก็รับ ท้ังท่ี “หนีงาน”

ถ้าเป็นข้าราชการ ทหาร ตำารวจ ครู แม่บ้าน ภารโรง  ยาม หรือ

เป็นลูกจ้าง เป็นพนักงานบริษัท ห้างร้าน 

นอกจากถูกไล่ออกแล้ว........

มีโอกาสถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็น ๒ เท่าของเงินเดือน!

แต่นักการเมือง อย่าง ส.ส. มันพ่อของประชาชน พ่อของประ

เทศละม้ัง?

เพราะเห็นมันเป็น “อภิสิทธ์ิชน” เหนือประเทศ, เหนือประชาชน, 

เหนือทุกกฎ-ทุกกติกาเสียจริงๆ

ประชุมเป็นล่ม

แต่ถึงเดือน เงินเป็นรับ! 

ระบบสภาก็พวก “ปลาข้องเดียวกัน” ไม่เคยนำากฎ ส.ส.คนไหนขาด

ประชุมเกินจำานวน ๑ ใน ๔ ของจำานวนวันประชุมในสมัยหน่ึง “ต้องพ้น

สภาพ ส.ส.” มาบังคับใช้จริงจังเลย

“สภาผู้แทนราษฎร” ตอนน้ี....

มันจึงเป็นสภาคนหนังหนา-หน้าด้านปล้อนปล้ิน “โกงประชาชน

เล้ียงชีพ” ชนิด ไร้สำานึก ไร้ยางอายท่ีสุด

ก็รู้แหละ.....

ต้องการ “ล่มสภา-ล้มรัฐบาล” ด้วยเป้าหมาย ๒ อย่าง

๑.อยากเลือกต้ังใหม่

๒.อยากกำาจัด “พลเอกประยุทธ์” ให้พ้นนายกฯ!

แล้วความฉิบหาย ท่ีทำาให้ระบบสภาหมดศักด์ิศรี หมายังอยากแย่ง

นอนหน้าเซเว่นมากกว่าท่ีหน้าสภาผู้แทน แล้วใครล่ะเสียหาย?

ก็ประชาชน “คนจ่ายเงินเดือน” ให้พวกโจรระบบเลือกต้ังน่ีไง!

ก็เมื่อวาน (๑๙ ม.ค.๖๕) มีร่าง “พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา” เข้าสภา ซ่ึงต้องร่วมประชุมกันปลุกเสก

เป็นกฎหมายรัฐบาล โดย ครม.เสนอก็จริง แต่เกือบทุกพรรคท้ัง 

“ฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน” ต่างเสนอร่วม 

ไม่ว่าพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาชาติ ประชาธิปัตย์ เพื่อ

ไทย เพราะมันเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของลูกหลานท่ีเป็นอนาคต

ชาติเห็นๆ

ประชุมซักพัก ผีก็หลอก จึงนับองค์ประชุม ปรากฏว่า จำานวนเต็ม 

ส.ส.ท่ีมีตอนน้ี ๔๗๓ คน

แต่มีอยู่ในห้องประชุม แค่ ๒๒๗ คน!

ไม่ถึง “ก่ึงหน่ึง” คือ ๒๓๗ คน ของจำานวน ๔๗๓ คน  น่ันก็เท่ากับ 

“สภาล่ม” ต้องปิดประชุมไป

กฎหมายรัฐบาลแท้ๆ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหายหัวไปไหน จะไปถาม

หาความรับผิดชอบจากฝ่ายค้านโดยตรง ก็ไม่แฟร์นัก

พักเรื่องน้ีไว้ก่อน มาดูอาการ “น้องอุ้ม” ต่อซักหน่อย เพราะท้ัง

ประเทศห่วงใย เอาใจช่วยกันมากมายเหลือเกิน

ประกาศ

โรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง 

มารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลราชวิถี (ฉบับท่ี ๒)

ความคืบหน้าอาการผู้ป่วยท่ีได้ส่งตัวมารับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาล

ราชวิถี จากเหตุรถตู้พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลอำาเภออุ้มผาง จังหวัด

ตาก ชนกับรถบรรทุกพ่วง บนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เขตอำาเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก น้ัน

อาการในขณะน้ี (วันท่ี 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00  น.) พบว่า 

ผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการตรวจโดยการขยับแขนได้ แต่ยังคงไม่รู้สึกตัว 

อาการสมองบวมคงท่ี การหายใจและสัญญาณชีพปกติ  แต่ยังคงต้อง

ใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะน้ีได้รับอาหารทางสายยาง

โดยแพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิด

ต่อเนื่อง และจะมีการประเมินอาการทางสมองในระยะต่อไป

...............................

หลายท่าน อยากรู้จัก “น้องอุ้ม” ว่านางฟ้าสีขาวผู้น้ี เธอมีความเป็น

มาอย่างไร เอ้าอ่านน่ี

เรื่องเล่าหมอชายแดน

น้องอุ้ม..พยาบาลชายแดน

น้องอุ้มเข้าศึกษาพยาบาลในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า 

คุณพ่อน้องอุ้มทำางานเป็นตำารวจตระเวนชายแดนท่ีอุ้มผาง เคยไปรับ

ราชการท่ีชายแดนใต้หลายปี 

โครงการน้ี ได้เปิดโอกาสให้บุตรธิดาของข้าราชการตำารวจ ทหาร

ชายแดน ได้เข้าเรียน 

เพื่อจบออกมาทำางานท่ีพ้ืนท่ีชายแดนห่างไกล ท่ีท่ีใครก็ไม่อยาก

มาทำางาน ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ และจะได้มาอยู่พร้อมหน้ากับ

ครอบครัว  

ชาวบ้านก็จะได้มีท่ีพ่ึง ข้าราชการก็ไม่ได้หนีจากพวกเขาไปไหน ทำางาน

แบบสำานึกรักบ้านเกิด 

น้องอุ้มเป็นคนสวยน่ารัก น่าทะนุถนอม แต่พ่อบอกว่าตัวจริงแข็งแกร่ง

มาก ชอบเล่นกีฬา โดยเฉพาะบาสเกตบอลและออกกำาลังกายเป็นประจำา 

พ่ีๆ เพื่อนๆ ท่ีทำางานบอกว่าอยู่โรงพยาบาลอุ้มผางเข้าปีท่ี 4 เธอขยัน

ทำางาน อารมณ์ดี สดใส มีน้ำาใจกับทุกคนเสมอ ปกติจะประจำาอยู่วอร์ดหลัง 

คลอด ชอบเล่นกับลูกคนไข้ มีเวรรีเฟอร์คนไข้เฉล่ีย 2-3 คร้ังในหน่ึงสัปดาห์ 

บางทียอมข้ึนเวรแทนพ่ีๆ ท่ีไปไม่ไหว 

อุ้มบอกพ่อว่า เดินทางบ่อยขนาดน้ีไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงคิวน้อง..คิวใน

ความหมายของอุ้มก็คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีไม่คาดคิด 

การรีเฟอร์คนไข้ออกจากอุ้มผางมาโรงพยาบาลแม่สอดหรือโรง

พยาบาลท่ีไกลกว่าน้ัน เป็นเรื่องยากมาก 

ไหนจะต้องดูแลคนไข้ท่ีอาการหนักกว่าปกติ (ท่ีอุ้มผางเป็นพ้ืนท่ี

ทุรกันดาร คนไข้มักเข้าถึงบริการช้า จนอาการทรุดหนัก บางพ้ืนท่ีใช้เวลา

เดินทางเป็นวันๆ) 

ดูแลท่ีโรงพยาบาลว่ายากแล้ว น่ีต้องให้น้ำาเกลือ ฉีดยาในสภาพท่ี

รถกำาลังว่ิงโค้งไป-โค้งมา ต้องใช้ทักษะมากทีเดียว แถมต้องปลดเข็มขัด

นิรภัยบ่อยๆ เพราะดูแลคนไข้ไม่ถนัด ไหนจะถนนหนทางท่ีคดเค้ียว ระยะ

ทาง 164 กิโลเมตร  1,219 โค้ง เวลา 3.5 ช่ัวโมงท่ีแสนทรมาน 

สมัยก่อนท่ีเบียร์ไปอยู่อุ้มผางก็ออกมาส่งคนไข้บ่อยๆ  มาถึงแม่สอด

ดูจะแย่กว่าคนไข้เสียอีก ต้องเอาถุงอ้วกท่ีเต็มไปด้วยน้ำาดีห้อยหูไว้เลย ..

นับถือเจ้าหน้าท่ี รพ.อุ้มผางจริงๆ ท่ีไม่เคยย่อท้อ ขอเพียงนำาส่ง

คนไข้มาท่ีโรงพยาบาลแม่สอดได้อย่างปลอดภัย  ดึกดื่นแค่ไหน ถ้าคนไข้

รอไม่ได้ พวกเขาก็ไม่รอ 

โรงพยาบาลอุ้มผางได้พัฒนาหลายด้าน เพื่อให้รองรับผู้ป่วยหนัก

ให้ได้มากท่ีสุด เพื่อลดการรีเฟอร์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร 

เช่น การเพ่ิมหมอเฉพาะทาง การต้ัง ICU ท้ังผู้ใหญ่และเด็ก มี

ห้องผ่าตัดแบบมาตรฐาน มีโรงพยาบาลชุมชนไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยท่ี

ยังเปิดผ่าตัดอยู่

มีท่ีน่ีค่ะ 4 อำาเภอชายแดนตาก 

แต่ด้วยความถ่ีในการรีเฟอร์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มากกว่า 

750 คร้ังต่อปี ความเส่ียงก็ไม่อาจหมดไป จนมาเกิดอุบัติเหตุรุนแรงคร้ังน้ี 

น้องอุ้มบาดเจ็บทางสมอง 

เข้ารับการผ่าตัดท่ีโรงพยาบาลแม่สอด โดย “คุณหมอกัลยา” 

ศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองท่ีต้ังใจทำางานหนักมากท่ีชายแดนมาตลอด 

การผ่าตัดสำาเร็จด้วยดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

เมื่อน้องพอท่ีจะเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย เราได้ส่งต่อตัวน้อง

ไปรักษาท่ี “โรงพยาบาลราชวิถี” ท่ีมีความพร้อมมากกว่า

โดยลำาเลียงทางอากาศยาน sky doctor โดยความช่วยเหลือจาก

กระทรวงสาธารณสุข รับน้องเป็นคนไข้ในความดูแล

และสัญญาว่า “จะดูแลคนในหน่วยงานของเราอย่างดีท่ีสุด” 

เพราะเขาบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อผู้ป่วยด้วยความทุ่มเทและ

เส่ียงภัย 

เบียร์มีส่วนร่วมในทีมประสานงานช่วยเหลือน้องอุ้ม ขอเป็น

ตัวแทนขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีช่วยเหลือให้น้องปลอดภัย  ท้ังส่วนการ

รักษา การลำาเลียงส่งต่อ การบริจาคเลือด บริจาคทรัพย์ และการจัดการ

เรื่องต่างๆ 

ขอกำาลังใจคนไทยทุกคนส่งให้กับพยาบาลตัวน้อยของชายแดน

ตากตะวันตกคนน้ี

ให้กลับมามีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีรอยย้ิมท่ีสดใสให้กับคนไข้ของเธอ

และพวกเราทุกคนอีกคร้ัง...

กลับมาเป็นเทียนเล่มน้อยท่ีส่องแสงเพื่อผู้คนท่ีชายแดนแห่งน้ี

เร็วๆ นะน้องอุ้ม 

.....................

พ่ีป้อม-น้องธรรมนัส ก็เช่นกัน ขอให้เป็น “เทียนเล่มใหญ่” ตาม

หวังในทางอนาคตนะ.

หรือจะเป็นเพราะเหตุน้ี ท่ี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่ไปทำาองค์ประชุมให้ครบ 

เห็น “ไทยโพสต์” ออนไลน์ เขารายงานว่า......

ในช่วงเช้าวันท่ี ๑๙ ม.ค. ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุม 

ส.ส.ท่ีรัฐสภาเหมือนเช่นทุกคร้ัง และตลอดท้ังวัน ไม่ได้เดินทางเข้ารัฐสภาเลย 

ก่อนท่ีในเวลา ๑๕.๓๗ น. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก คนสนิท 

ร.อ.ธรรมนัส ได้ส่งข้อความเข้าในไลน์กลุ่มห้องประสานงานพรรค พปชร.ว่า 

“เรียนเชิญ ส.ส.พรรค พปชร.ทุกท่าน มาประชุมท่ีมูลนิธิป่ารอยต่อฯ 

วันน้ีเวลา ๑๗.๐๐ น.”

๑๗.๔๗ น. บรรดา ส.ส.พปชร.ต่างรีบเดินทางออกจากรัฐสภา เพื่อ

ไปยังมูลนิธิป่ารอยต่อฯ หลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และหัวหน้าพรรคเรียกประชุมเป็นการด่วน 

เนื่องจาก ร.อ.ธรรมนัส และ ส.ส.ในกลุ่ม ประมาณ ๒๐  คน แสดง

ความประสงค์ท่ีจะ “ออกจากพรรค”

โดยต้องการใช้วิธีให้มีการประชุม ส.ส.เพื่อลงมติขับไล่ตนเองและพวก 

เพื่อจะได้ไปหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน ๖๐  วัน

อืมมมมม....ก็ว่ากันไป ตถตาน่ะ!

สมมุติบ๊ิกป้อม ในฐานะหัวหน้าพรรค ทำาตามธรรมนัสเสนอ คือขับ

ออก เพื่อให้ขน ๒๑ ส.ส.ออกไปเข้าสังกัดพรรคอื่น 

ก็ไม่ซับซ้อนอะไร การเมืองระบบรัฐสภา มีทางเดิน ๒  ทางให้เลือก

๑.พลเอกประยุทธ์ก็เป็น “รัฐบาลเสียงข้างน้อย” แล้วยุบสภา เป็น 

“รัฐบาลรักษาการ” ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีเลือกต้ังใหม่ หรือ

๒.ลาออก ให้ฝ่ายเสียงข้างมากจัดต้ังรัฐบาล แล้วให้รัฐสภา “โหวต

เลือก” ตัวนายกฯ ใหม่ ตามท่ีประชุมเสนอ

ตกลงจะเอาไงกัน จะเป็นป่ารอยต่อหรือป่ารอยแตก ก็ยังไม่ทราบ แต่

จากบรรยากาศ-รูปการณ์น้ี ในความเห็นผม

ธรรมนัสกับพลังประชารัฐ....

ไม่ตอนน้ี ก็พรุ่งน้ี ก็คงต้องจบแบบ “ยุทธศาสตร์แก้มลิง” คือขับออก 

ให้ไปอยู่ “พรรคท่ีต้ังสำารอง” ไว้ของบ๊ิกป้อม

เป็น “ลิเกการเมือง”!

ส

คน และอดีตข้าราชการระดับสูง

อีก 1 คน รวมไปถึงสำานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  และข้า

ราชการอื่นๆ ดังน้ี

1.นายวันชัย สอนศิริ 

เมื่อคร้ังดำารงตำาแหน่งประธาน

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษย

ชน สิทธิเสรีภาพ และการ

คุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ส่งมา

ให้ ป.ป.ช. (ปัจจุบันเป็นสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ-สนช.) 

2.นายตวง อันทะไชย อดีต

ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ

การคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

และฝ่ายเลขานุการ ในประเด็น

ท่ีเก่ียวข้องกับการสืบสวนข้อเท็จ

จริงของคณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชนฯ (ปัจจุบันเป็นสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -สนช.)  

3.นายนริศ ขำานุรักษ์ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 

การท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม วุฒิสภา และ

ฝ่ายเลขานุการ ในประเด็น

ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 

และรับรองเอกสารท่ีคณะ

กรรมาธิการการท่ีดินฯ ส่งมา

ให้ ป.ป.ช.  4.นายมโนพัศ หัว

เมืองแก้ว อดีตอธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ  ในประเด็นการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา

ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ  

5.ขอทราบข้อเท็จจริง 

และเอกสารท่ีเก่ียวข้องจาก

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าเคยได้รับเรื่องร้องเรียน และ

มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวหรือ

ไม่ และผลการตรวจสอบเป็น

ประการใด  6.ไต่สวนข้อเท็จจริง 

โดยสอบปากคำาเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องของกรมอุทยานแห่ง 

ชาติฯ  7.ขอเอกสารประวัติการ 

รับราชการ (ก.พ.7) ของผู้ถูกกล่าว

หาท้ัง 3 คนจากกรมอุทยานแห่ง

ชาติฯ

วันเดียวกัน มีการแถลง

ข่าวเปิดตัว “CDC ป้องปราม

ทุจริต มิติใหม่” โดยนายนิวัติ

ไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะ

กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก 

ป.ป.ช.กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.ท่ี

สร้างบทบาทภาคีเครือข่าย ท้ัง

ประชาชน  เอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ช้ีช่องเบาะแสเข้ามา เมื่อมีการ

แจ้งหลายช่องทาง รวมท้ังหน่วย

งานของรัฐโดยศูนย์ดำารงธรรม ตู้ 

ปณ.100 อาจก่อให้เกิดความซ้ำา

ซ้อน จึงเกิดแนวความคิด  CDC 

เพื่อรวมเครือข่ายท้ังหมด โดยจะ

เฝ้ามอนิเตอร์ท้ังหมดว่ามีข้อมูล

ข่าวสารอะไร และมีการนำาเสนอ

ไปยังส่วนกลาง  และมีศูนย์ปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ก่อน

ส่ังการไปยังสำานักงาน ป.ป.ช.ท่ัว

ประเทศ.

ทำาเนียบรัฐบาล • เม่ือวัน

พุธ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ได้รับเร่ืองร้อง

เรียนจากหลากหลายช่องทางถึง

ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก

ลวงประชาชนระบาดอย่างมาก

ในช่วงเวลาน้ี โดยนายกฯ มี

ความห่วงใยประชาชนจึงกำาชับ

ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (สตช.) บูรณา                                        

การกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่ง

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อม

เน้นย้ำาให้มีการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัด หากพบผู้กระทำา

ความผิดจะต้องถูกลงโทษใน

ทุกกฎหมายท่ีเก่ียวข้องไม่มีข้อ

ยกเว้น หากพบเจ้าหน้าท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องจะถูกลงโทษท้ังทาง

วินัยและอาญา 

ด้าน พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพ

จำานงค์ โฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ ระบุว่า หากท่านรับสาย

โทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ท่ีพยายามขอให้บอกข้อมูล

ส่วนตัว หรือขอให้โอนเงินทาง

โทรศัพท์ ขอให้ท่านสันนิษฐาน

ว่าเป็นมิจฉาชีพและวางสายโดย

ทันที เพื่อลดความเส่ียงในการ

ถูกมิจฉาชีพหลอกลวง.

สั่งยธ.ปรับ‘กม.อภัยโทษ’

หวังลดความกังวลสังคม 
ทำาเนียบรัฐบาล • จากกรณี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  

นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม มีข้อสั่งการเกี่ยวกับข้อ

เสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบการดำาเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ 

ตรวจสอบการดำาเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ 

และเสนอแนะแนวทางการ

ดำาเนินการ ล่าสุดนายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะ

กรรมการได้รายงานผลการ

ตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะ

ต่อนายกรัฐมนตรีภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด 

โดยนายกรัฐมนตรี ได้

พิจารณาแล้ว และมีข้อสั่งการ

ให้กระทรวงยุติธรรมรับข้อ

เสนอแนะของคณะกรรมการ

ไปพิจารณาดำาเนินการให้เป็น

รูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้การขอ

พระราชทานอภัยโทษในโอกาส

สำาคัญที่จะมีขึ้นต่อไป เป็นไป

โดยปราศจากข้อห่วงกังวลของ

สาธารณชน ในกรณีต้องมีการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ์หรือกฎระเบียบใดให้

เป็นไปตามหลักการนี้ก็ขอให้

เสนอมาด้วย 

โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีกล่าวอีกว่า และได้มี

ข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรม

พิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นดัง

ต่อไปนี้ 1.ผู้อยู่ในข่ายจะได้รับ 

การเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราช 

ทานอภัยโทษควรต้องให้ความ

สำาคัญแก่ทัศนคติหรือความ

สำานึกผิดชอบชั่วดีในความผิด

ที่ตนได้กระทำาลง และการกระ

ตือรือร้นเต็มใจจะกลับตนเป็น

พลเมืองดีของสังคม มากกว่า

การเป็นผู้มีความประพฤติ

เรียบร้อยหรือไม่ก่อความ

วุ่นวายในระหว่างต้องโทษ ซึ่ง

โดยปกติผู้ต้องโทษต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

สำาหรับผู้ต้องโทษอยู่แล้ว ซึ่งจะ

ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

และบุคคลดังกล่าวควรต้องรับ

โทษตามคำาพิพากษาอันถึงที่สุด

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  และ

สัดส่วนการลดโทษนั้นควรเสนอ

ลดโทษไม่เกิน 1 ใน 4  ทั้งนี้ เพื่อ

ให้การลงโทษอาญาแก่ผู้กระทำา

ความผิดเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของหลักการลงโทษอาญาที่

เป็นสากล และเพื่อรักษาความ

ปลอดภัยของสังคม

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

กล่าวว่า 2.ปรับปรุงกระบวน 

การจัดช้ันและเลื่อนช้ันนักโทษ 

การตรวจสอบรายชื่อ รวมท้ัง

พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความสำานึกผิดชอบช่ัวดีของผู้

จะเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทาน

อภัยโทษ โดยให้พนักงานอัยการ

หรือศาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประเมินพฤติกรรมและให้ความ

เห็นประกอบด้วย และ 3.ให้                                                       

กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 

นำาเสนอแนวปฏิบัติ ปรับปรุงกฎ

ระเบียบตามข้อ 1, 2 นำาเสนอ                                                        

ให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี

ทราบโดยเร็วท่ีสุด ให้มีความ

พร้อมดำาเนินการอย่างมีประสิทธิ                                                        

ภาพ รัดกุม รอบคอบ และโปร่งใส 

เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นข้อวิพากษ์

วิจารณ์ข้ึนในสังคมเหมือนอย่าง

ท่ีผ่านมาเป็นอันขาด.

ฮึ่ม!จัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์

เมื่อวันพุธ รายงานข่าว

จากสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้ง

ว่า  เมื่อเร็วๆ น้ี คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ได้มีมติช้ีมูลความผิด

ทางอาญาและวินัยต่อนาย

ดำารงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และหัวหน้าพรรครักษ์ผืน

ป่าประเทศไทย เมื่อคร้ังดำารง

ตำาแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กับ

พวก  กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำา

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่ง

หน้าท่ีราชการ

กรณีน้ี นายดำารงค์ ถูก

กล่าวหาว่า อนุมัติค่าใช้จ่าย

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม

สำาหรับเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ จำานวน 2,500 คน 

เม่ือวันท่ี 7-16 มิ.ย.55 ท่ีวัด

พระธรรมกาย อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี และมีการศึกษาดู

งานเก่ียวกับการบริหารและ

จัดการสัตว์ป่าท่ีสวนสัตว์ดุสิต 

โดยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ

การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม

สนามบินน้ำา • ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิด “ดำารงค์ พิเดช” สมัยน่ังเก้าอ้ี 

“อธิบดีกรมอุทยานฯ” ปฏิบัติหน้าท่ีมิชอบ  ขนเจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมม็อบ 

นปช.ปี 55 พร้อมผุด “ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ” รับแจ้ง

เบาะแสทุกช่องทาง

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังเป็น ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร  ในการน้ีนายชวน หลีกภัย ประธานสภา นำาต้นล้ินมังกร

ขอบเหลืองมามอบให้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ เข้าร่วมพิธี ท่ีรัฐสภา

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน

เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซ่ึงพบว่า 

มีการนำาเจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยา

นฯ เข้าร่วมชุมนุมกับ นปช. ด้วย

กรณีน้ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.มีมติมาได้สักระยะ และมี

การลงนามยืนยันมติครบถ้วนแล้ว 

ข้ันตอนหลังจากน้ีคือส่งสำานวน

ไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อ

พิจารณาส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองต่อไป

โดยสำานวนการไต่สวนของ 

ป.ป.ช.ระบุว่า ท่ีประชุม  ป.ป.ช.มีมติ

เห็นชอบให้ดำาเนินการไต่สวนข้อ

เท็จจริงตามท่ีเลขานุการนำาเสนอ 

และให้เพ่ิมเติมการไต่สวน โดยมี

การสอบปากคำาอดีต ส.ว.ท้ังหมด 3 



หลวงพอเกษมทานอธิษฐานจิตปลุกเสกใหเต็มท่ี ทรงความศักด์ิ 

สิทธิ์และเปยมไปดวยมหาพุทธานุภาพเปนอยางยิ่ง

ไดนําออกใหเชาบูชาและแจกจายตํารวจและประชาชนผูมี

จิตศรัทธานําเงินรายไดเปนสวัสดิการตํารวจในสังกัดกองบัญชาการ

ตํารวจ ภาค 3

องคที่หา พระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพอคูณ ปริสุทโธ วัด

บานไร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หลวงพอคูณ เปนพระเกจิอาจารยที่มีช� อเสียงโดงดังมากที่สุด

ของภาคอีสาน เม� ออุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารยตางๆ 

และปฏิบัติอยางเครงครัด นั่งวิปสสนากรรมฐานอยางจริงจัง เดิน

ธุดงคไปทั่วทั้งในประเทศและประเทศเพ� อนบาน ลาว เขมร กลับมา 

สรางวัตถุมงคลพรอมทั้งกอสรางวัด โรงเรียน โรงพยาบาล จนเปนที่

สักการะของประชาชนทั้งประเทศ

ป พ.ศ.2536 พล.ต.ท.บุญทิน วงศรักมิตร เม� อครั้งดํารง

ตําแหน�งผูบัญชาการตํารวจ ภาค 2 รับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน ไดจัด

สรางพระกริ่งญาณวิทยาคม หลวงพอคูณ รุนรูรัก สามัคคี

ไดจัดสรางเปนพระกริ่งญาณวิทยาคมเนื้อทองคํา 399 องค, 

เนื้อเงิน 1,999 องค, เนื้อนวโลหะ 7,601 องค รวม 9,999 องค

เหรียญรูปไขญาณวิทยาคม เนื้อทองคํา 499 เหรียญ, เนื้อเงิน 

4,999เหรียญ, เนื้อนวโลหะ 9,999 เหรียญ

พระเกจิอาจารยที่รวมลงอักขระและปลุกเสก อาทิ หลวงปูคํา

พันธ วัดธาตุมหาชัย นครพนม, หลวงพอพุธ ฐานิโย วัดปาสาลวิน 

นครราชสีมา, หลวงปูเคร� อง วัดกําแพงใหญ ศรีสะเกษ

โดยหลวงพอคูณนั่งปลุกเสกเดี่ยวเปนเวลา 7 คืน

ไดนําออกใหประชาชนเชาบูชา นําเงินรายไดเปนสวัสดิการชวย

เหลือตํารวจและครอบครัว สนับสนุนประชาชนที่ทําหนาที่พลเมืองดี 

ดําเนินการเพ� อสาธารณประโยชนกับองคกรการกุศลอ� นๆ

องคท่ีหก หลวงพอทวด วัดพะโคะ พระท่ีมีอิทธิปาฏิหาริยและ

อภิญญาแกกลา จนเกิดสมญานามวา หลวงพอทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด

คนรูจักและโดงดังไปทั้งประเทศ วัตถุมงคลไดรับความนิยมสูง

มาก มีการจัดสรางกันหลายรุน หลายวัด ไมเฉพาะแตคนไทยที่เสาะ

แสวงหาเชามาบูชา คนจีน คนสิงคโปร คนมาเลเซีย ก็นิยมเชนกัน

ป พ.ศ.2551 พล.ต.อ.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน นายกสมาคมตํารวจ ได

จัดสรางวัตถุมงคลหลวงพอทวด รุนพิทักษแผนดิน โดยหลวงพอทอง 

วัดสําเภาเชย จังหวัดปตตานี เปนผูดําเนินการ

หลวงพอทอง วัดสําเภาเชย เปนเกจิอาจารยแหงปตตานีที่มีช� อ

เสียงมีศิษยานุศิษยทั่วประเทศ เปนพระสุปฏิปนโน และมีอาคมขลัง 

ปลุกเสกวัตถุมงคล ใหเกิดโชคลาภและเมตตามหานิยม แคลวคลาด

ภยันตรายตางๆ

ไดจัดสรางเปนพระเคร� องชนิดตางๆ หลายรูปแบบ

เหรียญหลวงพอทวด พิมพเสมา เหรียญหัวโต (ยอนยุค) เลียน

แบบเหรียญหลวงพอทวด หลวงพอทิม วัดชางไห สรางเม� อป พ.ศ.

2501 ดานหลังเปนตราแผนดิน สัญลักษณตํารวจ เนื้อโลหะชนิด

ตางๆ ไดแก เนื้อทองคํา เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ เนื้อทองแดงลงยาสี

ธงชาติ ฯลฯ

รูปหลอหลวงพอทวด พิมพหลังเตารีด (ยอนยุค) เนื้อทองคํา 

เนื้อนวโลหะ เนื้อเมฆพัด เนื้อทองขาว เนื้อสัมฤทธิ์

รูปหลอหลวงพอทวด พิมพลอยองคเลขใตฐาน (ยอนยุค) เนื้อ

ทองคําเนื้อนวโลหพะ เนื้อเมฆพัด เนื้อทองขาว เนื้อสัมฤทธิ์

หลวงพอทวด พิมพ โบราณ (ยอนยุค) เนื้อวาน และแหวน

หลวงพอทวดเนื้อตางๆ

วัตถุมงคลรุนนี้สรางเพ� อหารายไดไปเปนทุนตั้งมูลนิธิสมาคม

ตํารวจ และสวัสดิการตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดภาคใต

องคที่เจ็ด เปนพระพุทธรูปหลวงพอโสธร พระประธานใน    

อุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เปนพระพุทธรูปที่ประชาชนเคารพกราบไหวมากที่สุดองคหนึ่ง 

ประชาชนหลั่งไหลไปสักการบูชาบนบานขอในสิ่งประสงค ประสบ

ความสําเร็จมากมาย ทําใหมีการสรางวัตถุมงคลทั้งพระบูชา พระกริ่ง 

เหรียญรูปแบบตางๆ ใหคนทําไปบูชา จํานวนมาก

ป พ.ศ.2538 กรมตํารวจสถาปนามาครบรอบ 80 ป พล.ต.อ. 

พจน บุณยะจินดา อธิบดีตํารวจ ไดมอบหมายให พล.ต.อ.สมชาย 

ไชยเวช รองอธิบดีตํารวจ เปนประธานจัดสรางพระพุทธโสธร รุน

ประวัติศาสตร 80 ปกรมตํารวจ จัดสรางโดยบริษัท แพรนดา จิวเวล

รี่ จํากัด (มหาชน)

จัดสรางเปนพระพุทธรูปพระพุทธโสธร เนื้อสามกษัตริย (ทอง 

แดง ทองเหลือง นิกเกิล) หนาตัก 9 นิ้ว จํานวน 5,000 องค พระพุทธ

โสธร พิมพใหญพิมพเล็ก เนื้อตางๆ และพระพุทธโสธร แปดเหลี่ยม 

เนื้อตางๆ จํานวนมาก

วัตถุที่ใชในการสรางพระพุทธโสธรรุนนี้ สถานีตํารวจตางๆ 

ไดนําแผนทองคํา ทองเหลือง และแผนทองแดง ไปใหเกจิอาจารย

ที่มีช� อเสียงทั่วประเทศ จํานวน 474 รูป ลงยันตตามที่เกจิอาจารย

ศึกษามา เพ� อความเปนสิริมงคล

พิธีพุทธาภิเษกครั้งแรก ที่หองสารสิน กรมตํารวจ ปทุมวัน 
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4 บทความ

องบอกวา “พีกออฟเดอะเดย” จริงๆ สําหรับภาพวาด

ของ “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ” ประธานคณะกาวหนา ซ่ึง

จะโทษใครก็ไมได เพราะ คนเปดประเด็นก็คืออดีตสาวก

อยาง “อมรัตน โชคปมิตตกุล” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

กาวไกลน่ันเองท่ีเปนคนจุดประเด็นดังกลาวใหสังคม

จับตาและสืบเสาะจนกลายเป็นเร่ืองเป็นราววิพากษ์วิจารณ์ภาพ

วาดวีไอพีน่ันเอง ...• งานน้ี “พอฟา” พยายามแจงวาไดรับแรง

บันดาลใจพรอมระบุใหหยุดปนเร� องน้ี เชนเดียวกับนองชอ “พรรณิ                                                                         

การ วานิช” แกนนําคณะกาวหนาก็ทวีตเชนกันใหหยุดสราง

กระแสเร� องน้ี แตบอกไดคําเดียววายาก เพราะ “ธนาธร” น้ัน

เปนอดีตนักเรียนนอก เคยศึกษาท้ังจาก                                                             

อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, ฮองกงและ

สวิตเซอรแลนด ท่ีสําคัญยังบอกเอง

วาเปน “คนรุนใหม” ฉะน้ัน คําวา 

“inspiration” หรือแรงบันดาลใจ กับ

คําวา “copy” น้ัน ยอมแยกกันออก

อยางแน�นอน การจะแถวาไดรับแรง

บันดาลใจน้ันมันทุเรศทุรังเกินไป ...• 

แลวท่ีน�าสงสารเขาไปอีกก็คือ การประ                                                             

มูลเงินได 3.3 ลานบาทน้ัน ก็ย่ิงทําให

น�าสงสัยและน�าสนใจเขาไปอีก จนทํา                                                            

ใหมีการขุดคุยลงไปถึงผูท่ีชนะการประ 

มูลได ซ่ึงช� อผูชนะการประมูลคือ “mockingbird112” แบบไม

ตองตีความกันเลย เพราะ “ม็อกก้ิงเบิรด” ก็เปนนกสายพันธุท่ีมี

บทบาทในเร� อง “The Hunger Game” ท่ีเปนตนแบบของการชู

สามน้ิวของแกง 3 น้ิว และเม� อรวมกับ 112 ท่ีมาจากมาตรา 112 

ก็ปฏิเสธไมได ท่ีสําคัญเงินจากการประมูลคร้ังน้ีก็มอบให “ศูนย

ทนายความเพ� อสิทธิมนุษยชน” ซ่ึงหนาท่ีหลักก็คือประกันกวนราษ 

ฎรและแกง 3 น้ิวน่ันเอง จึงไมแปลกท่ี

ใครตอใครจะมองวาน่ีเปนการยักยาย

ถายเทจากกระเปาซายเขากระเปาขวา 

และเปนการทําเพ� อชวยพวกเดียวกัน

เอง ซํ้ารายมีการมองไปไกลถึงการ

ฟอกเงินเสียดวย งานน้ีอาจลากไปถึง

สํานักงานปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) ตองเขามาดูแลเสีย

แลว ...• ความพีกของเร� องดังกลาว

วัดไดจากปกติ เม� อ “ทักษิณ ชินวัตร” 

อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ “โทน่ี วูด

ซัม” ท่ีจะเขามารวมวงสนทนาใน CareTalk x CareClubHouse 

น้ัน จะเรียกเสียงฮือฮาประจําทุกสัปดาห โดยเฉพาะลาสุด ในหัวขอ 

“หมูแพง ของแพง คาแรงถูก : ตูบงเกินคาด พินาศท้ังประเทศ” 

ก็น�าจะไดเสียงเชียรจากสาวกแมวกระห่ึม แตท่ีไหนได “ภาพวีไอ

พี” กลับมาแรงแซงทางโคง ขนาด “พ่ีโทน่ี” เรียกราคาดวยการ

ประกาศวา ติดโควิดรอบ 2 คร้ังน้ีเปน “โอมิครอน” ตามกระแสกับ

เขาดวย แมจะฉีดวัคซีนไปแลว 4 เข็มก็ตามที ก็ดูเหมือนไมไดรับ

ความสนใจกันเลย ...• ท่ีขําไมออกคือ “ลุงโทน่ี” ยังกลามาอวดโอ

เร� องติดโควิดเสียอีก เพราะมันสะทอน

การใชชีวิตของเจาตัวอยางมากในตาง

ประเทศวาล้ันลาเพียงใด ไมเชนน้ันคง

ไมติดไวรัสกันอีกรอบแน�นอน บรรดา

คอกาแฟท้ังหลายเลยพากันอําแหลก

วา หัวขอในคลับเฮาสน�าจะเปล่ียนเปน 

“แมวบงเกินคาด ติดโควิดรอบ 2” กัน

ดีกวาไหม ...• พูดถึงเจาไมมีศาลท่ีเอย

เร� อง “หมูแพง” ก็ตองเอยถึงพรรค

ฝายคานท่ีไดประชุมกันเรียบรอยไป

แลวสําหรับการย� นญัตติอภิปรายท่ัวไป

ตามมาตรา 152 ซ่ึง “นพ.ชลน�าน ศรี

แกว” ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเพ� อไทย (พท.) ในฐานะผูนําฝายคาน

หมาดๆ ก็ระบุวาจะย� นญัตติรวมกันเพียงญัตติเดียว โดยขอเวลา

พนนํ้าลายไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง!!! พระเจาจอรจ ท่ันผูแทนจะใช

เวทีสภาผูแทนราษฎรหลอกดารัฐบาลฟรีกันยาวนานเสียจริงๆ และ

หากงานน้ีมี การเสนอนับองคประชุมข้ึนมาในระหวางอภิปรายแลว

ไมครบเกิดลมกลางคัน จะโทษฝายไหนดีเลา เพราะเลนขอเวลาดา                                                         

ยาวนานเสียเหลือเกิน ...• หันมาเร� อง                                                    

โควิด-19 กันบาง ตองเรียกวา “อานิ 

สงส” ในการฉีดวัคซีนเกิน 100 ลาน

โดสจริงๆ เพราะดูเหมือนวาทําให 

“โอมิครอน” ยังไมสามารถพนพิษพ่ี

ไทยไดเต็มปากเต็มคํา โดยตัวเลขผูติด

เช้ือใหมยังคงไมทะลุหลักหม� น โดย

ไลๆ  อยูท่ี 5-8 พันรายเทาน้ัน แตก็ยัง

ไมสามารถไววางใจได เพราะ “พญ.

อภิสมัย ศรีรังสรรค” ผูชวยโฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาด                                                       

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ ศบค. แถลงสถานการณลาสุดท่ีมีผูติดเช้ือรายใหม 7,122 ราย

น้ัน ก็มีขอมูลเชิงวิชาการท่ียืนยันเปนหลักฐานวาต้ังแตตนป 2565 

เปนตนมา คลัสเตอรท่ีพบการระบาดมากท่ีสุดไดแก “คลัสเตอร

รานอาหาร” ซ่ึงปรับตัวจากสถานบันเทิงก่ึงผับมาทํากัน หมอเบิรท

เลยบอกใหจับตาการประชุม ศบค.ชุดใหญวันท่ี 20 ม.ค.น้ี ท่ีบอกวา

วาจะมีการขยับโซนสี รวมถึงมาตรการตางๆ น้ันจะมีอะไรบาง แตท่ี

แน�นอนเร� องเปดผับเปดบารเก็บเขาใสล้ินชักกันยาวๆ ไดเลย หาก

ตัวเลขผูติดเช้ือยังไมลงมาอยูท่ีระดับหลักรอยจา ...•

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ

ทักษิณ ชินวัตร

ารวจ เม� อออกไปปฏิบัติหนาที่ยอมมีความเสี่ยงตอภยัน 

ตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได เพราะตองไประงับเหตุ เผชิญ

หนากับคนราย ยิงปะทะตอสูกัน เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ

หรือถึงแกความตาย ซึ่งเคยปรากฏเปนขาวอยูบอยครั้ง

กรณีลาสุดที่เปนขาว เม� อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ด.ต.อุดม 

แถมมี ผบ.หมูงานสืบสวน สภ.ชะอําเขาระงับเหตุ ถูกคนรายใชอาวุธ

ยิงจนถึงแกความตาย ด.ต.อุดม เปนที่รักใครของผูบังคับบัญชาและ

เพ� อนรวมงาน มีภรรยาและบุตร 2 คน เปนเร� องที่น�าเศราเสียใจเปน

อยางยิ่ง

ในอดีตผูบังคับบัญชาตํารวจหลายทานมักนิยมสรางพระให                                                                                 

ตํารวจผู ใตบังคับบัญชาไปบูชา หรือแขวนคอติดตัวเพ� อสรางขวัญ                                                                                  

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ อาราธนาใหคุณพระคุณเจา เกจิอาจารย

ตางๆ ปกปกรักษาใหคลาดแคลวจากภยันตรายทั้งปวง

พระที่ไดจัดสรางไวมีหลายรูปแบบ มีทั้งพระพุทธรูป และพระ

เคร� องราง หรือนิยมเรียกโดยยอวา พระเคร� อง เชน พระพุทธรูป

ขนาดเล็ก พระเนื้อผงพิมพสมเด็จ พระกริ่ง หรือเหรียญเกจิอาจารย

ตางๆ

ขอนําเอาพระตํารวจสราง ที่มีเร� องราวที่น�าสนใจมานําเสนอ 

โดยสังเขปบางองค ดังนี้

องคแรก สมเด็จเผา เปนพระเคร� องท่ีตํารวจไดจัดสรางข้ึนเปน

ครั้งแรก

ป พ.ศ.2495 พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อดีตอธิบดีกรมตํารวจ ได

จัดสรางพระสมเด็จ โดยเอาพิมพพระสมเด็จที่สมเด็จพระพุฒาจารย                                                                           

(โต พรหมรังสี) สรางไวเปนที่นิยมของประชาชนทั้งประเทศ ที่วัด

อินทรวิหาร

ไดมีการจัดสรางพระพิมพสมเด็จเผา  มี 4 พิมพ 1.พิมพใหญ 

2.พิมพทรงเจดีย 3.พิมพอกรองหูบายศรี 4.พิมพสามเหลี่ยมนางพญา 

รวมทั้งหมดจํานวน 84,000 องค

แมพิมพพระสมเด็จเผาใชรูปแบบพระพิมพสมเด็จพระพุฒา

จารย (โต พรหมรังสี) ทั้งแบบสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม แมพิมพนี้เปน

ของมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของนายประยูร วงศผดุง ซึ่งเปน

ลูกศิษยของสมเด็จวัดพลับ จังหวัดชลบุรี 

พิธีปลุกเสกไดทําพิธี 2 ครั้ง พล.ต.อ.เผาเปนประธานในพิธี มี

การอัญเชิญดวงวิญญาณสมเด็จโตรวมปลุกเสกกับเกจิอาจารยที่เปน

ที่เคารพสักการะสมัยนั้นหลายองค อาทิ หลวงพอสด วัดปากน้ํา,  

หลวงพอเผือก วัดกิ่งแกว, หลวงพอรุง วัดทากระบือ, หลวงพอจง วัด

หนาตางนอก ฯลฯ

พุทธคุณเปนที่โจษขานดานแคลวคลาด ปลอดภัย เมตตามหา

นิยมวงการพระและประชาชนท่ัวไปเรียกกันจนติดปากวา “สมเด็จเผา’’

องคที่สอง พระภูธราวดี เปนพระเคร� องที่จําลองแบบมาจาก

องคพระรวงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร จังหวัด

นครปฐม

เม� อป พ.ศ.2505 พล.ต.ท.ประชา บูรณะธนิต และ พล.ต.ต.ขุน

พันธรักษราชเดช ไดรวมกันสรางพระภูธราวดีขึ้น เน� องในโอกาส

เกษียณอายุราชการทั้งสองทาน

ทั้งสองทานเปนนายตํารวจผูมีช� อเสียงในการปราบปรามโจร

ผูราย และเช� อกันวาตัวทานเองมีคาถาอาคมพิเศษ สามารถปกปก

รักษาตัวเองใหปลอดภัย ปราบปรามโจรผูรายไดอยางราบคาบ

พระภูธราวดี ไดจัดสราง 3 แบบ พระภูธราวดี, พระกริ่งภูธรา

วดี และพระคะแนน สําหรับพระคะแนนยังแบงออกเปน 3 พิมพ 

ไดแก พิมพทวารวดี, พิมพพระนางตรา และพิมพพระประตูทอง

พระภูธราวดี เปนพระที่มวลสาร วานมหามงคลครบเคร� อง 

นับแตวันนั้นจนกระทั่งบัดนี้ ยังไมมีพระเคร� องใดที่มีมวลสารวานมหา

มงคลครบเคร� องเทาได และไดจัดสรางไวจํานวนมากถึง 168,000 องค

พระกริ่งภูธราวดีก็ประกอบดวยเนื้อทองนวโลหะ 9 อยาง ตาม

ตําราโบราณ (นวโลหะเต็มสูตร) ประกอบดวย โลหะทองคํา เงิน 

ทองแดง พลวง สังกะสี ดีบุก  เจาน้ําเงิน เหล็กละลายตัว เหล็ก

ธรรมดา และเหล็กไหล

พิธีสรางพระท่ีพระอุโบสถวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด

นครศรีธรรมราช และประกอบพิธีปลุกเสก 2 ครั้ง ที่วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดพระปฐมเจดียราช

วรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

พิธีปลุกเสกที่วัดมหาธาตุฯ โดยคณาจารยจากสํานักวัดเขาออ 

จังหวัดพัทลุง อาทิ พระอาจารยนํา วัดดอนศาลา,  อาจารยคง วัด

บานสวน, อาจารยปาน วัดเขาออ สวนพิธีปลุกเสกที่วัดพระปฐมเจ

ดียฯ โดยเกจิอาจารยภาคกลาง

เม� อสรางเสร็จไดมีการนําทูลเกลาฯ  ถวายพระบาทสมเด็จพระ 

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 พระองคทานไดรับสั่งวา “พระเกาพระใหมนั้น 

สําคัญอยูที่ผูสราง ถาผูสรางจิตใจบริสุทธิ์ และถึงพระแลว พระนั้นก็

ศักดิ์สิทธิ์”

ไดมีการแจกจายพระภูธราวดีใหตํารวจ ทหาร และประชาชน

ทั่วไป ไมมีการเชาบูชา

องคที่สาม เหรียญเจาคุณนรรัตนราชมานิต หรือที่เรียกกันวา 

เหรียญปรกจเร

ป พ.ศ.2514 พล.ต.ท.ชนะ วงศชะอุม เม� อครั้งดํารงตําแหน�ง

จเรตํารวจ ไดจัดสรางขึ้น

เจาคุณนรฯ อดีตเปนพระยานรรัตนราชมานิต ในสมัยรัชกาล

ที่ 6 ตอมาอุปสมบท มีช� อเสียงในดานวิปสสนาเครงครัดในพระธรรม

วินัย เปนพระที่มีเมตตาสูง เปนที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

เหรียญปรกจเร เปนเหรียญรูปไข ดานหนาเปนพระนาคปรก 

มีเศียร 7 เศียร ดานหลังมีขอความวา “ของจเรตํารวจ พ.ศ.2514” 

ไดจัดสรางจํานวนทั้งหมด 84,000 เหรียญ

เหรียญเจาคุณนรฯ ปรกจเร เปนพระเคร� องที่ไดรับความนิยม

ในหมูนักสะสมพระเคร� อง พลังพุทธคุณเปยมลนดวยพลังจิตอธิษฐาน

ของเจาคุณนรฯ

องคที่สี่ เหรียญหลวงพอเกษม เขมโก สํานักสุสานไตรลักษณ 

จังหวัดลําปาง พระเกจิอาจารยที่มีช� อเสียงมากที่สุดในภาคเหนือ

ป พ.ศ.2535 พล.ต.ท.ชุมพล อัตถศาสตร เม� อคร้ังดํารงตําแหน�ง

ผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 3 รับผิดชอบพื้นที่ทางภาคเหนือ ไดจัด

สรางพระหลวงพอเกษม รุนบารมี 81

หลวงพอเกษม เปนพระอริยสงฆท่ีมีวัตรปฏิบัติและปฏิปทาควร

แกการกราบไหว วัตถุมงคลที่ทานตั้งจิตอธิษฐานทรงไวซึ่งความศักดิ์ 

สิทธิ์และมีอานุภาพ วัตถุมงคลของทานจึงเปนของดี ประชาชนมี

ความตองการเอาไปบูชาอยางมาก

เหรียญหลวงพอเกษม รุนบารมี 81 ไดจัดสรางเปนเหรียญ

รูปไข ดานหนาเปนรูปหลวงพอเกษม ดานหลังเปนรูปตราแผนดิน 

สัญลักษณตํารวจและพระผงหลวงพอเกษม รูปแบบเหมือนกับเหรียญ                                                                                                    

รูปไขทุกประการ ทุกเหรียญมีการตอกโคดไวดานหลังของเหรียญ เหรียญ

นี้ออกแบบแกะพิมพไดอยางสวยงาม

รวมทั้งเหรียญอารม รุนบารมี 81 เนื้อเงินลงยาสีเขียว ดาน

หนาเปนพระบรมฉายาลักษณในหลวง รัชกาลท่ี 5 ดานหลังของเหรียญ

อารมเปนรูปตราแผนดิน

มีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่ว

ประเทศ 108 รูป มารวมในพิธีปลุกเสก อาทิ หลวงพออุตตมะ วัดวัง

วิเวกการาม กาญจนบุรี, หลวงพอคูณ วัดบานไร นครราชสีมา, หลวง

พอเปน วัดบางพระ นครปฐม ฯลฯ

พิธีมหาพุทธาภิเษก ครั้งที่ 2 ที่พระอุโบสถวัดโสธรวราราม

วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ

ปริณายก ทรงเปนองคประธานจุดเทียนชัย มีเกจิอาจารยรวมปลุก

เสก 108 รูป ไมซ้ํากับพิธีพุทธาภิเษกที่หองสารสิน กรมตํารวจ

รายไดจากการใหเชาบูชานํามาสรางสโมสรตํารวจ บางเขน 

และนําเงินเขามูลนิธิบุณยะจินดา เปนสวัสดิการตํารวจและครอบครัว

ปจจุบันพระพุทธโสธร รุนประวัติศาสตร กรมตํารวจ 80 ป ได

รับความนิยมเลนหากันในหมูนักสะสมพระเคร� องเปนจํานวนมาก ผู

มีพระพุทธโสธรรุนนี้ตางมีประสบการณอยางมากมาย ไมวาจะเปน

เร� องของเมตตาแคลวคลาด หรือโชคลาภ

องคที่แปด พระพุทธประทานยศบารมี เปนพระที่มีรูปแบบ

ศิลปที่สวยงามที่สุดองคหนึ่ง

ป พ.ศ.2552 พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม เม� อครั้งดํารงตําแหน�ง

ผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5 เปนผูดําเนินการจัดสราง

อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ ลานนา เปน

ผูปน เปนพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลปเปนศิลปะรวมสมัย รัชกาลที่ 9 มี                                                                                

ลักษณะพิเศษเปนลักษณะเฉพาะตัว แตกตางจากพระพุทธรูปอ� นท่ัวไป

จัดสรางเปนพระพุทธประทานยศบารมี แบบบูชา ปางชนะ

มาร ขนาดหนาตัก 99 ซม. จํานวน 1 องค ประดิษฐานที่หอพระหนา

กองบัญชาการตํารวจภาค 5

พระพุทธประทานยศบารมี แบบบูชา ปางชนะมาร ขนาดหนา

ตัก 9 นิ้ว จํานวน 355 องค

พระพุทธประทานยศบารมี แบบกริ่งลอยองค มีทั้งพิมพใหญ 

พิมพเล็กเนื้อทองคํา เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ รวมจํานวน 32,420 องค

พิธีพุทธาภิเษกตํารวจภูธรภาค 5 ไดประกอบพิธีในวัดตางๆ ใน

เขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม, วัด

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน, วัดพระแกวดอนเตา จังหวัดลําปาง, 

วัดพระธาตุชอแฮ จังหวัดแพร, วัดภูมินทร จังหวัดน�าน, วัดศรีโคม

คํา จังหวัดพะเยา, วัดพระแกว จังหวัดเชียงราย และวัดพระธาตุดอย  

กองมู  จังหวัดแมฮองสอน

พิธีพุทธาภิเษกครั้งสุดทายที่ตํารวจภูธร ภาค 5 สมเด็จพระ

พุฒาจารย (สมเด็จเกี่ยว) เสด็จเปนองคประธานฝายสงฆ พระเกจิ 

อาจารยที่มีช� อเสียงในภาคเหนือทั้งหมดรวมในพิธีพุทธาภิเษก

พระไดนําแจกจายใหขาราชการตํารวจภูธร ภาค 5 คนละ 1 

องค รวม 16,000 คน โดยไมคิดมูลคา

และนําออกจําหน�าย นําเงินรายไดเปนสวัสดิการ พัฒนาเคร� อง

มือในการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงสิ่งกอสราง และตั้งมูลนิธิเพ� อการ

ศึกษาบุตรธิดาขาราชการตํารวจภูธร ภาค 5

เปนพระที่ไดรับความนิยม จําหน�ายหมดอยางรวดเร็ว และมี

คนตามหาซื้อมากที่สุดในภาคเหนือ

องคที่เกา พระนิรันตราย เปนพระประจําสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

ป พ.ศ.2555 พล.ต.อ.เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล

ตํารวจ ไดมีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล  

ที่ 9 ขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางพระนิรันตราย จําลอง

เพ� อเปนพระประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ และใหประชา 

ชนบริจาคบูชานํารายไดเขามูลนิธิโรงพยาบาลตํารวจ จัดซ้ือเคร� องมือ

แพทยให โรงพยาบาลตํารวจ

ไดจัดสรางพระนิรันตราย จําลอง มีพระพุทธรูปนิรันตราย 

ขนาดหนาตัก 19 นิ้ว จํานวน 2 องค นําไปประดิษฐานหอพระหนา

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ปทุมวัน และที่อาคารรัชมังคลานุสรณ 

ภายในโรงพยาบาลตํารวจ

พระนิรันตราย แบบพระบูชา หนาตัก 9 นิ้ว และพระกริ่งนิรัน

ตราย เนื้อทองคํา เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธานในพิธีเททอง และมีพิธี

พุทธาภิเษกที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศฯ คณาจารยที่มีช� อเสียงจากทั่ว

ประเทศมารวมในพิธีจํานวน 255 รูป มากที่สุดในประวัติศาสตรการ

ประกอบพิธีปลุกเสกพระ

ไดมีการมอบพระบูชานิรันตราย ขนาดหนาตัก 9 นิ้ว ไปประ 

ดิษฐานที่สถานีตํารวจ และหน�วยงานตํารวจตางๆ เพ� อใหประชาชน 

ตํารวจ ไดมีโอกาสสักการบูชา สวนพระกริ่งนิรันตราย ไดแจกจาย 

ใหตํารวจทุกนายเพ� อความเปนสิริมงคลดวย

นอกจากพระจํานวน 9 องคที่กลาวมานี้ ผูบังคับบัญชาตํารวจ

ยังไดจัดสรางพระอีกหลายองค ลวนแตเปนเกจิอาจารยที่มีช� อเสียง

เปนที่เคารพสักการะของพี่นองประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ เชน 

หลวงพอผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแกน, หลวงปูขาว อนาลโย 

วัดถ้ํากลองเพล หนองบัวลําภู, หลวงพอเปน วัดบางพระ นครปฐม, 

หลวงพอเอีย วัดบานดาน ปราจีนบุรี เปนตน

ขอเชิญชวนทุกทานรวมอนุโมทนา แสดงมุทิตาจิตในกุศลให

กับผูที่ ไดดําเนินการจัดสรางพระตํารวจทุกทานดวยเทอญ.

หมายเหตุ: บทความนี้ ขอความบางตอนคัดลอกมาจากหนัง 

สือ “พระตํารวจสราง” โดย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท ผูรวบรวม 

จัดพิมพ โดยสํานักพิมพมติชน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

ตํ

7 พระตํารวจสราง

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 

(สสวท.) หรือ IPST จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เม� อป พ.ศ.

2513 ในสถานะสถาบันของรัฐ เปนนิติบุคคลแตไมเปนสวนราช                                     

การ มีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน                                                                            

ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกระดับการ                                                                         

ศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภารกิจอ� นที่เปนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ของประเทศไทยใหเขมแข็งและยั่งยืน.

สสวท.



.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำา

หน้าที่ ผู้แทนการค้าไทย คนแรก ในรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม 

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่

ผ่านมา รับทราบการแต่งตั้ง ม.ล.ชโยทิต ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 

6 ม.ค.65 เป็นต้นไป พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการต่าง

ประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนและอำานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสำานักเลขาธิการนายกรัฐมน 

ตรี (สลน.) ดำาเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการให้ผู้แทน

การค้าไทย

อำานาจหน้าท่ีผู้แทนการค้าไทย ตามระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 โดยเป็นผู้แทน                                              

พิเศษของนายกรัฐมนตรีใน

การเจรจากับต่างประเทศ  หรือ                                                         

กับองค์การระหว่างประเทศ

ในด้านการค้าและการลงทุน

ระหว่างประเทศ รวมทั้งเรื่อง

อื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เป็นไป                                          

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่า                                            

ทีของรัฐบาล และคณะกรรม 

การนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ ตามประเด็นท่ีนายกฯ 

มอบหมาย เสนอแนะ และ

ให้คำาปรึกษาแก่นายกฯ เกี่ยว

กับการดำาเนินนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดำาเนินการดังกล่าว  

หรือผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจาก

การดำาเนินนโยบายด้านอื่นๆ รวมทั้งบูรณาการและประสาน

การปฏิบัติตามนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ โดยนายกฯ มีอำานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึก 

ษานายกฯ เพื่อทำาหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย จำานวนไม่เกิน 5 

คน โดยแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นประธาน ทำาหน้าที่ประสานการ

ปฏิบัติงานของผู้แทนการค้าไทยด้วย

ทั้งนี้ ม.ล.ชโยทิต เป็นอดีตผู้บริหารฝีมือดีของบริษัท 

เจพีมอร์แกน ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่

ระดับสากล เคยเป็นที่ปรึกษาของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน โดยนายสุพัฒน

พงษ์แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมในการติดต่อทาบทามนักลงทุน

รายใหญ่ในประเทศ และภาคเอกชนในต่างประเทศ ด้วย

ความสามารถและคอนเนกชันที่ ม.ล.ชโยทิตมีลูกค้า มีเครือ

ข่ายมากมายท่ัวโลก และมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนต่างประ 

เทศเป็นอย่างดี กระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกฯ 

และเป็นผู้แทนการค้าไทยคนแรกในรัฐบาลปัจจุบัน

สำาหรับ ม.ล.ชโยทิต สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี  เกียรตินิยม สาขา Economy History จาก University of  

London เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) ตั้งแต่ 1  

ตุลาคม 2552 จนถึงพฤศจิกายน 2563 ต่อมาบริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ.

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กรณีอดีต ส.ส.พรรคพลังแป้งถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้

พ้นจากตำาแหน่ง เพราะตัวไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัคร กรณีนี้ทันที

ที่ศาลฯ วินิจฉัย หินจากพรรคพลังแป้งถูกโยนออกมามากมาย ว่า                                                                                  

ต้องส่งภรรยาของอดีต ส.ส.ลงรับสมัครแทน นัยว่าต้องกอบกู้ศักด์ิศรี 

ในเวลาต่อมากระแสกอบกู้ศักด์ิศรีจางหายไป พร้อมกับคำาถามของ

สังคมที่สอบถามถึงความเหมาะสม เพราะทำาผิดกฎหมายก็ต้องรับ

โทษทัณฑ์เป็นธรรมดา  นอกจากนั้นการที่พรรคไม่สามารถตรวจ

สอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ยังทำาให้หัวหน้าพรรคต้องรับโทษทัณฑ์

ด้วย นัยว่าต้องเว้นวรรคการเมือง ๕ ปี ซึ่งก็จะเป็นอาฟเตอร์ช็อก

ถึงพรรคสี่กุมารที่กำาลังฟอร์มตัวอย่างแน่นอน

ศักดิ์ศรีของพรรคการเมืองคืออะไร การที่อ้างว่า ส.ส.ของ

พรรคที่ทำาผิดกฎหมายจนต้องถูกถอดถอนนั้นเป็นการเสียศักดิ์ศรี 

นั่นเท่ากับพฤติกรรมของพรรคเป็นพฤติกรรมโจร เพราะนอกจาก

จะต้องยอมรับการตัดสินของศาลฯ แล้ว ยังต้องยอมรับความคิด

เห็นของสังคม ต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่าแสดงพฤติกรรม

อันธพาลการเมือง

วันน้ีลุงป้อมต้องออกมาปรามท่าทีของ ส.ส.กลุ่มท่ีเสียผลประ 

โยชน์ นัยว่าจะเบรกภรรยาอดีต ส.ส.ด้วย เพราะถึงยังไม่ทำาการ

สำารวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์ในเขตก็รู้ดีว่า “หืดขึ้นคอ” อย่าง

แน่นอน นอกจากจะไม่สามารถกอบกู้ศักดิ์ศรีได้แล้ว พรรคกลับจะ

ยิ่งจมดิ่ง เพราะวันนี้พรรคพลังแป้งจริยธรรมบกพร่องร้ายแรงไป

ทุกเรื่อง ศรัทธาประชาชนถดถอย เพราะศรัทธาประชาชนที่มีต่อ

พรรคพลังแป้งนั้นได้มาจากศรัทธาประชาชนที่มีต่อลุงตู่ แต่ความ

ขัดแย้งระหว่างเสี่ยแป้งกับลุงตู่นั้นร้าวฉานมากจนต่อไม่ติด โดย

เฉพาะท่าทีของเสี่ยแป้งคือกำาจัดสองลุง เดินหน้าด้วยพลังลุงป้อม

แอนด์เสี่ยแป้ง 

ถึงวันนี้ลุงตู่จะเก็บอาการ แต่ก็ยากที่จะเดินหน้าต่อด้วย

พลังสามลุงและเสี่ยแป้ง ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ใช้บัตรเลือก

ตั้ง ๒ ใบ จะสร้างโอกาสให้พรรคใหญ่มากกว่าพรรคเล็กที่เป็นฐาน

ของพรรคพลังแป้ง นอกจากนั้นน่าจะถึงเวลาล้างไพ่ใหม่ เพราะ

พันธมิตรร่วมรัฐบาลพรรคแป้งใช่ว่าจะซื่อสัตย์มั่นคงกับพรรคพลัง

แป้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะหยิบชิ้นปลามันได้ ส.ส.ทั้งสองระบบ

มากที่สุด เพราะเชื่อว่าพลัง ส.ว. ก็จะสับสนเพราะไม่รู้จะเลือก

สนับสนุนลุงตู่และลุงป๊อก หรือจะเลือกสนับสนุนลุงป้อมและเสี่ย

แป้งดี เชื่อว่าโอกาสที่พรรคพลังแป้งจะเสนอชื่อลุงตู่เป็นนายกฯ 

ในขณะที่มีผู้จัดการรัฐบาลชื่อเสี่ยแป้งแทบจะเป็นศูนย์ โดยเฉพาะ

ถ้าลุงป้อมประกาศล้างมือในอ่างทองคำา โอกาสที่พรรคพลังแป้ง

จะเป็นพรรคต่ำาสิบมีสูงมาก

5บทความ

ประเด็นให้ถกเถียงกันอีกแล้ว

“ลอกเลียนแบบ” กับ “แรงบันดาลใจ” ต่างกัน

อย่างไร? 

เส้นแบ่งอยู่ตรงไหน? 

หลัง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ถูกจับโป๊ะว่าลอกงานวาด

ภาพ “เบนจา อะปัญ” แกนนำาสามนิ้วที่เพิ่งออกจากคุก จาก

ภาพชื่อ Night Light ผลงานของ Damian Lechoszest  ศิลปิน

แนว Impressionist Realism ชาวโปแลนด์

“ธนาธร” แก้ตัวเรื่องนี้ ยืนยันว่า ไม่ใช่การลอกผลงาน 

...ผมประหลาดใจอย่างมากที่จู่ๆ ก็เกิดการปั่นกระแสกัน                                                                            

อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย ว่าผลงาน When She  Opens 

the Door และ Silence ของผม ซึ่งถูกประมูลในตลาด NFT 

เป็นการลอกเลียนแบบผลงานศิลปินต่างประเทศ 

มีการตำาหนิติเตียนผมอย่างรุนแรงว่าเป็นผู้ ไม่เคารพ

สิทธิของศิลปิน ขโมยความคิดสร้างสรรค์ของคนอื่นมาเป็นผล

งานของตนเอง 

ซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงและไม่เป็นธรรมต่อผมอย่างมาก

ผมเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่น วิธีการวาดภาพของผม

ก็เหมือนกับคนเรียนวาดเขียนส่วนใหญ่ในโลก นั่นคือการฝึก

วาดจากงานศิลปะชั้นครู หรืองานที่ตัวเองชื่นชอบ 

ภาพทุกภาพท่ีผมวาด ไม่ได้คิดว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะ 

เป็นงานอดิเรกส่วนตัวของผม 

แต่เมื่อผมตัดสินใจนำาภาพมาประมูล เพื่อนำารายได้ไป

บริจาคให้กับองค์กรต่างๆ ผมก็ได้ระบุชัดว่าภาพแต่ละชิ้น ผม

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชิ้นใด 

ทำาอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมาที่สุด จนไม่อาจ

เข้าใจได้เลยว่าเกิดการปั่นกระแสว่าผมลอกผลงานคนอื่นได้

อย่างไร

ภาพ When She Opens the Door ผมระบุทั้งใน

โพสต์เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากภาพ

ของ  Damian Lechoszest 

ผมยังเขียนอีเมลไปเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวการต่อสู้ของ

เบนจา และแรงบันดาลใจของผมในการวาดภาพนี้เพื่อนำาเงิน

ที่ ได้จากการประมูลไปมอบให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย

ลูกคนรวยหัวกล้วย

ส่วนภาพ Silence ผมได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วเช่นกันว่าได้รับ

แรงบันดาลใจจาก @colorbyfeliks ซึ่งเจ้าตัวระบุไว้ว่าใครนำาภาพ

ของเขาไปสร้างสรรค์ต่อก็แค่ให้เครดิตชื่อเขาไว้ก็เพียงพอ 

ถือว่าเป็นธรรมชาติของวงการ digital art ที่จะมีการทำาซ้ำา 

เผยแพร่ ส่งต่อผลงาน โดยเจ้าของผลงานไม่ได้หวงห้าม  เพียงแต่

ต้องระบุว่าภาพนั้นต้นฉบับเป็นของใคร

เป็นอีกครั้งที่ผมต้องออกมาชี้แจงในประเด็นข้อกล่าวหาที่

เป็น “เรื่องไม่เป็นเรื่อง” อันเกิดจากกระบวนการทำาลายชื่อเสียง

ของผมอย่างเป็นระบบผ่านปฏิบัติการ IO และสื่อบางสำานัก 

ผมขอประกาศไว้ตรงนี้ว่าสิ่งที่พวกคุณพยายามทำาจะไม่

สำาเร็จ แม้ผมจะต้องเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ ไปบ้าง แต่มันจะไม่

ทำาให้ผมท้อถอยหรือหยุดการทำางานการเมือง 

และผมเชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณพอที่จะแยกแยะข้อ

เท็จจริงออกจากข่าวลวง การปลุกปั่นกระแส และการใส่ร้ายสร้าง

ความเกลียดชัง...

ครับ...IO ก็มา

ไม่เฉพาะ “ธนาธร” ครับ ที่โดนวิจารณ์เรื่อง ลอกผลงาน

ผู้อื่น บุคคลระดับโลกโดนมาเยอะแล้ว ขนาด “ลุงตู่” ยังเคยโดน

เรื่องลอกคำาพูด อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา  

คือถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำาการประชุมรัฐภาคี

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อเดือน

พฤศจิกายนปีที่แล้ว 

“เราทุกคนไม่มีแผน ๒ ในเรื่องการรักษาเยียวยาสภาพภูมิ

อากาศ เพราะเราจะไม่มีโลกที่ ๒ ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือน

โลกนี้อีกแล้ว”

แต่ที่จริงแล้ว โอบามา ก็เอามาจาก “บัน คีมูน” อดีต

เลขาธิการยูเอ็น ที่พูดกับนักข่าวเมื่อปี ๒๕๕๗ ว่า

“There is no plan B, because we do not have planet  

B” 

ปีถัดมา โอบามา นำาประโยคนี้มาใช้ 

แต่นั่นลอกเพื่อสร้างสรรค์ อย่างน้อยๆ ก็เป็นแนวทางให้

มวลมนุษยชาติได้รับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต หากมนุษย์ทำา 

ร้ายธรรมชาติมากขึ้น 

แต่กรณี “ธนาธร” ก๊อปปี้ภาพวาดนั้น ต่างออกไป 

“ธนาธร” ยังเข้าใจความเป็นบุคคลสาธารณะน้อยเกินไป 

อาจเป็นไปได้ว่า ยังหลงเหลือความเป็นฮ่องเต้ซินโดรมอยู่ในสำานึก 

และพร้อมที่จะระเบิดอารมณ์นั้นออกมาได้ตลอดเวลา 

เส้นแบ่งระหว่าง ลอกเลียนแบบ กับแรงบันดาลใจ อยู่ตรง

ไหน 

โลโก้พรรคอนาคตใหม่ลอกเขามา 

แคมเปญเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ลอกเขามา 

เอาที่ชัดๆ และมีคนทวง ก็กรณี “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”  

หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กใช้ภาพพ่นสีวิจารณ์คำาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญ 

แต่กลับไปเหมือนงานกราฟิตี “แป้ง-สมรนนท์ แย้มอุทัย” 

ศิลปินกราฟิตีชื่อดัง แนวร่วมม็อบราษฎร 

นี่แนวร่วมกันเองนะครับ 

เขาทวงเครดิตผ่านทางโซเชียลไปยัง “พิธา” 

“สำาหรับคุณอาจจะเป็นแค่ภาพพ่นถนน แต่สำาหรับผมและ

คนออกแบบฟอนต์ มันคืองานศิลปะครับ คุณหัวหน้าพรรค…คราว

หน้าบอกกันหน่อยก็ดีนะครับ เจอแบบนี้ ไม่น่ารักเลย

ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องฟอนต์ครับ แค่งงว่าทำาไมแก้งานผมแบบ

นี้แค่นั้นเองครับ ถ้าใช้ภาพจากถนนที่อื่นมาทำาก็ได้ครับ แต่อันนี้

คือลบงานผมออก แล้วพิมพ์ทับด้วยฟอนต์เดิมลงไป”

นั่นคือการขโมยงานอย่างน่ารังเกียจที่สุด 

ในแวดวงศิลปิน เขาขีดเส้น งานลอกเลียนแบบ กับแรง

บันดาลใจ เอาไว้ชัดเจนระดับหนึ่ง 

“แรงบันดาลใจ” คือ การนำาส่วนใดส่วนหนึ่งมาสานต่อ

แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามที  

แต่สาระของมันก็คือ สิ่งนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด การ

พัฒนาต่อยอดออกมาเป็นงานใหม่ ตามเอกลักษณ์ของศิลปิน

คนนั้นๆ 

จากนั้นก็พัฒนางานไปเรื่อยๆ นี่คือแรงบันดาลใจ 

ส่วนงานลอกเลียนแบบ คืองานที่ลอกเค้าโครงเดิมเกือบ

ทั้งหมด คนเป็นคน ต้นไม้เป็นต้นไม้ หมาเป็นหมา  

ตะเกียงก็เป็นตะเกียง!

ที่แตกต่างก็แค่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพียงเล็กน้อย   ที่

สำาคัญไม่ได้ต่อยอดอะไรเลย นอกจากเอาภาพต้นแบบมาส่อง

แล้วตั้งหน้าตั้งตาลอก 

ถ้าบอกว่าลอกแล้วให้เครดิต ไม่ถือว่าเสียหาย บางกรณี

มันก็ใช่ครับ แต่ผู้นั้นเขาไม่เรียกว่าศิลปิน  

จะบอกว่าศิลปินสมัครเล่นก็ไม่ได้ 

มันแค่คนลอกงาน!

ในโซเชียลเขาตั้งประเด็นไว้น่าสนใจ 

ถ้าไทยซัมมิทถูกก๊อปงาน มีคนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้ว

บอกว่า มีไทยซัมมิทเป็นแรงบันดาลใจ ทำาแล้วไม่ได้ขาย เอาไป

ใช้เอง แถมให้เครดิตไทยซัมมิทด้วย 

มีคนอ้างแบบนี้สักพันคน ถาม “ธนาธร” หน่อย...ไหวไหม 

ที่จริงงานวาดแบบนี้ “ธนาธร” ไม่จำาเป็นต้องไปหาแรง

บันดาลใจอะไร  

ก็ในเมื่อประกาศตัวมาตลอดว่า อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย  เป็น                                                                                  

นักต่อสู้เพื่อประชาชน ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เรียกร้องให้ยกเลิก ม.๑๑๒ ฉะนั้นการวาดรูป “เบนจา อะปัญ” 

ผู้ต้องหาคดี ม.๑๑๒ ที่กลั่นออกมาจากมันสมองที่เข้าใจสถาน 

การณ์อย่างลึกซึ้ง ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไร 

ก็สงสัยว่าเรื่องแบบนี้ทำาไม “ธนาธร” ยังต้องการแรง

บันดาลใจ 

ผมเห็นด้วยกับประโยคทองของ “นัท-ณัฏฐ์ กิจจริต” นัก

แสดงหนุ่มที่รับบท “แวน ธิติพงษ์” นักธุรกิจพันล้าน

“เกิดเป็นลูกคนรวย ถ้าไม่ทำาตัวหัวกล้วยเกินไป ยังไงก็

ประสบความสำาเร็จครับ”.

บทเรียนนายกฯ

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ

ทำาผิด แผนผัง สังสรรค์

ถูกตั้ง คำาถาม ตามพลัน

ความผิด ฉกรรจ์ น่ากลัว

ผู้นำา ผู้ทำา เป็นแบบอย่าง

ระยะห่างโควิดทุกทิศทั่ว

ผู้ละเมิด ประมาท เมามัว

อาจสาหัส ตัดหัว ท่านผู้นำา

ปีนี้เป็นปีชงของรัฐบาล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่ก็ชง (ชน) กับไวรัสโอไมครอน ตามมา

ด้วยชง (ชน) กับน้ำามันแพง แล้วยังไม่ยุติแค่นี้เพราะยังชง (ชน) 

กับหมูแพง ไข่แพง และที่ชง (ชน) อย่างรุนแรงก็คือการเมือง ปีชง

หมายถึงอะไร ที่มาของปีชงก็คือนักปฏิทินศาสตร์จับปีนักขัตฤกษ์ 

(ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา 

จอ กุน) มาจับคู่ชนกัน นัยว่าไม่มีงานทำา แต่เมื่อมีประชาชนที่ยัง

เชื่อถือศาสตร์เหล่านี้ ทำาให้บรรดานักโหราศาสตร์ ฮวงจุ้ยศาสตร์ 

มีอาชีพสร้างรายได้ท่ีงดงาม ข่าวว่าเครื่องไหว้แก้ชงชุดละเกือบหมื่น

ในขณะที่เศรษฐกิจตกสะเก็ด แต่คนไทยก็ยังงมงาย

ทำาเนียบรัฐบาลนำารูปปั้นเทพในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) มา                                                                  

ประดิษฐานท่ีระเบียงห้องทำางานของนายกฯ  นัยว่าเพื่อเสริมอำานาจ

ให้นายกฯ เรื่องน้ีก็แสดงให้รู้ว่านายกฯ เชื่อในพลังส่ิงศักด์ิสิทธ์ิมาก                                                                                

กว่าผลของกรรม เพราะทำาเนียบฯ มีการปรับฮวงจุ้ยมาแล้วมาก 

มายหลายครั้ง แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำาให้อะไรดีขึ้น วันนี้กรรม

ซัดทุกด้าน ดูซิว่าเทพและศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยจะช่วยทำาให้อะไรๆ ดี

ขึ้นไหม

บูรณาการคือวิธีการที่นำามาใช้เพื่อช่วยให้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น 

เริ่มตั้งแต่สืบสวนหาสาเหตุของปัญหา คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา

อย่างมีระบบ เมื่อสามารถทราบวิธีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็

เริ่มต้นลงมือปฏิบัติจริง ปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลายได้ทั้งหมด แต่

การแก้ไขปัญหาด้วยการปกปิดปัญหา เช่นกรณีการแพร่ระบาด

ของอหิวาต์แอฟริกาในหมู ที่รัฐบาลพยายามปกปิดข่าวเพื่อไม่ให้                                                                         

ประชาชนตื่นตระหนก  เมื่อสามารถสยบข่าวได้ก็เข้าใจว่าแก้ปัญหา

ได้แล้ว ไม่สนใจผลที่ตามมา และเมื่อความต้องการในการบริโภค

เน้ือสุกรยังเท่าเดิมหรือเพ่ิมมากข้ึน แต่กำาลังผลิตลดลงเพราะสุกร

ตายเพราะติดโรคอหิวาต์ ทำาให้ราคาเน้ือสุกรต้องเพ่ิมข้ึนเป็นธรรมดา

ดังน้ัน พฤติกรรมการบริหารงานของรัฐบาลท่ีไม่ยอมรับความ

จริงของปัญหา ปิดบังปัญหาในเกือบทุกเรื่อง เพื่อต้องการให้การ

เมืองสงบเท่านั้น เป็นการแก้ไขปัญหาแบบกวาดขยะซุกใต้พรม 

ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่สะสมไว้ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถซุกซ่อนได้ ก็จะ

ทำาให้ปีนี้เป็นปีชงของรัฐบาลครับ.

นายปี่แฉะ

 

อุปสรรคมีไว้พุ่งชนครับ ฮ่าๆๆๆ

เรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปครับ แต่ที่สำาคัญหนึ่งสมอง สอง

มือของเรานี่แหละครับ คือปัจจัยนำาไปสู่ความสำาเร็จ ไม่ว่าจะเป็น

บุคคลทั่วไป นักธุรกิจ นักการเมือง รัฐบาล ล้วนต้องใช้สมอง

เพื่อให้งานบรรลุทั้งสิ้น ที่แน่ๆ ปีนี้รัฐบาลเหนื่อยหนัก แต่ก็เป็น

ธรรมดาในปีสุดท้ายของรัฐบาลมักจะมีเหตุการณ์ร้อนแรงเสมอ 

ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาได้ ก็ชนะเลือกตั้งใสๆ แต่ถ้าทำาอะไรไม่ได้ ก็

เตรียมตัวครับอยู่บ้านเลี้ยงหลาน.  

กอบกู้ศักดิ์ศรี หรือไม่แสดงความรับผิดชอบ

‘ผู้แทนการค้าไทย’ 

คนแรกของ รบ.

และเมื่อศรัทธาประชาชนที่มีต่อพรรคพลังแป้งสูญหายไป

มากยากที่จะกอบกู้ ดังนั้นแทบจะไม่มีโอกาสที่สามลุงจะนำาพรรค

พลังแป้งกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง วิธีลงจากหลังเสือที่ปลอดภัย

ท่ีสุดก็คือ มาอย่างไรไปอย่างน้ัน แต่ยากท่ีจะมีใครมารับเผือกร้อน

แทน เหลืออยู่วิธีเดียวก็คือ นายกฯ ประกาศยุบสภาแล้วลาออก                                                                                 

ทำาให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง ปล่อยให้เป็นอำานาจของประ 

ธานวุฒิสภาแก้ไขปัญหา  เพราะการลงจากหลังเสือด้วยวิธีปกติ

นั้น โอกาสที่จะถูกเสือกัดมีไม่น้อย เพราะ ๗ ปีบนหลังเสือสามลุง

สร้างปัญหาไว้ไม่น้อย เชื่อว่าจะต้องมีการล้างแค้นอย่างแน่นอน.

“ฮู้”

 

เลือกซ่อมเขตหลักสี่สู้กันมันหยดแน่ เชื่อแป้งสิคะ ฮ่าๆๆๆๆ

เรามองจากภายนอกก็คิดไปว่า พลังแป้งหลักส่ีเสียศูนย์  ประ 

ชาชนร้องยี้ แต่ความจริงในพื้นที่ พวก ส.ส.แต่ละคนเขี้ยวลากดิน

ทั้งนั้น เขามีฐานเสียงของเขา และเหนียวแน่นเสียด้วย ไม่ต้อง

บอกนะครับว่าเพราะอะไร ฉะนั้นสู้กันหนักแน่ระหว่างพรรคพลัง

ประชารัฐกับเพื่อไทย จะแพ้ชนะกันเฉียดฉิวครับ

ส่วนเรื่องศักด์ิศรีไม่มีหรอกครับ มันหมดไปต้ังนานแล้ว  เป็น

เรื่องเสียหน้ามากกว่า. 

โนรา

 * ผมเป็นคนเกิด “ห้วยยอด” จังหวัด “ตรัง”

ก่อนย้ายรังไปอยู่ “เกาะภูเก็ต”

สมัยเด็กดู “โนรา” อย่าว่าเท็จ

นั่งจนเข็ดเอวเมื่อยล้าเป็นอาจิณ

 * ยิ่งวันใดมีโนรา “เติม-วิน-วาด”

มาแสดงนั้นขาดไม่ได้สิ้น

ปู “เสื่อจูด” นั่งตูดด้านกลางลานดิน

เพราะชอบศิลป์เชิงร้อง-รำา-ล้ำาลีลา

 * ทั้งเรื่องราวการแสดงได้แรงอก

มีต่อยชกครบถ้วนกระบวนท่า

บทเข้าพระเข้านางช่างงามตา

บทตลกก็พาฮากันครืน

 * อีกโนรา “ฉลวย ประดิษฐ์ศิลป์”

คู่แข่ง “เติม-วิน-วาด” แฟนดาษดื่น

ดำาเนินเรื่อง-ร้อง-รำาร่ายได้กลมกลืน

ให้ชนชื่นชอบสมใจไม่แพ้กัน

 * “โนรา” เป็นหนึ่งวิถีของชีวิต

“ชาวปักษ์ใต้” ได้สนิทสนมนั่น

เป็น “ศิลปะ-วัฒนธรรม” ล้ำาลาวัณย์

ที่สำาคัญนั้นมีมาคราบรรพชน

 * “โนรา” นาฏยลักษณ์ของปักษ์ใต้

“ยูเนสโก” นั้นได้ประกาศผล

ให้เป็น “มรดกโลก” ชิ้นใหม่ในสากล

“ชาวปักษ์ใต้-คนไทย” ท้นล้นปรีดา.

    สมโชค พลรักษ์

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร

มี

ม



ญหาโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศโลกแปร    

ปรวนนั้นทำ�ให้ทั่วโลกตระหนักและให้คว�มสำ�คัญ จึง                                                                           

เป็นท่ีม�ของคว�มตกลงต�มกรอบอนุสัญญ�สหประช� 

ช�ติว่�ด้วยก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ท่ีเจรจ�กันในช่วง

ก�รประชุมภ�คีสม�ชิกของกรอบอนุสัญญ�สหประช�ช�ติ 

หรือ UNFCCC ครั้งที่ 21 ณ กรุงป�รีส (คว�มตกลงป�รีส) ที่

มีสม�ชิกม�กกว่� 189 ประเทศทั่วโลกร่วมกันขับเคลื่อน 

โดยที่ไทยมีเป้�หม�ยลดก๊�ซเรือนกระจกลง 20-25% 

ภ�ยในปี ค.ศ.2030 หรือปี พ.ศ.2573 ใน 3 ส�ข�หลักคือ ส�ข�

พลังง�นและก�รขนส่ง ส�ข�กระบวนก�รท�งอุตส�หกรรม

และก�รใช้ผลิตภัณฑ์ และส�ข�ก�รจัดก�รของเสีย ซึ่งก�ร

เข้�ร่วมเป็นภ�คีอนุสัญญ�ฯ ดังกล่�วแสดงให้เห็นถึงบทบ�ท

ก�รมีส่วนร่วม และคว�มรับผิดชอบของประเทศไทยและประ 

ช�ชนในประเทศในฐ�นะส่วนหนึ่งของประช�คมโลก 

ขณะเดียวกันก�รลดก๊�ซเรือนกระจกและก�รปรับเปล่ียน

ไปใช้เทคโนโลยีสะอ�ด จะส่งผลประโยชน์ร่วม (co-benefit) 

ทั้งในแง่ของคุณภ�พสิ่งแวดล้อมและคุณภ�พชีวิตของประ 

ช�ชน รวมทั้งภ�คอุตส�หกรรมของประเทศที่จะมีก�รพัฒน�

อย่�งยั่งยืน 

ในส่วนของภ�ครัฐก็สนองรับกับนโยบ�ยดังกล่�ว ซึ่ง 

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ. 

ระบุว่� คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้เห็นชอบโรดแมปก�ร

จัดก�รขยะพล�สติก พ.ศ.2561-2573 ให้เลิกใช้พล�สติกแบบ                                                                              

ใช้ครั้งเดียว 4 ชนิด ภ�ยในปี 2565 เพื่อใช้วัสดุทดแทนที่เป็น                                                                             

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ถุงพล�สติกหูหิ้วแบบบ�ง คว�ม

หน�น้อยกว่� 36 ไมครอน, กล่องโฟมบรรจุอ�ห�ร, แก้ว

พล�สติก คว�มหน�น้อยกว่� 100 ไมครอน และหลอดพล�สติก 

รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รนำ�พล�สติกกลับม�รีไซเคิล ได้แก่ ถุง                                                                            

พล�สติกหูห้ิว, บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพล�สติกช้ันเดียว, ขวดพล�สติก 

(ทุกชนิด), ฝ�ขวด, แก้วพล�สติก, ถ�ด/กล่องอ�ห�ร และ

ช้อน/ส้อม/มีด กลับไปใช้ประโยชน์เข้�สู่ระบบเศรษฐกิจหมุน 

เวียน (Circular Economy)

อย่�งไรก็ต�ม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่�วว่� ในปี 

2565 เป้�สำ�คัญคือก�รลดปริม�ณขยะมูลฝอยที่ส่งกำ�จัดต้อง

ลงอย่�งน้อย 30% จำ�นวนถุงพล�สติกหูหิ้วแบบบ�งและแก้

พล�สติกใช้ครั้งเดียวลดลง 100% และไม่มีก�รใช้ โฟมบรรจุ

อ�ห�รในหน่วยง�น ซึ่งเป้�หม�ยดังกล่�วนั้นทำ�ให้ลดก�รสูญ                                                                                

เสียทรัพย�กรท่ีนำ�ม�ใช้ในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เช่น ไฟฟ้� 

พลังง�น น้ำ� และลดปริม�ณขยะที่ต้องนำ�ไปกำ�จัด ก�รคัด

แยกขยะเพื่อนำ�กลับม�ใช้ประโยชน์จะยิ่งเกิดผลดี เกิดคว�ม

คุ้มค่�ในก�รใช้ทรัพย�กรและยิ่งลดภ�ระในก�รนำ�ขยะกำ�จัด

ส่วนภ�คเอกชนก็ไม่น้อยหน้� ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่อง

ดังกล่�วเช่นกัน อย่�งเช่น กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) 

ท่ีมุ่งดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยจัดห�

วัตถุดิบท�งเลือกเพื่อลดปริม�ณก�รใช้ทรัพย�กรจ�กน้ำ�มัน

ดิบ รวมถึงก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ร่วมกับลูกค้�และพันธ 

มิตร เพื่อเปลี่ยนแปลงจ�กเศรษฐกิจแบบเดิมที่ใช้แล้วทิ้งไป

สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยให้ส�ม�รถนำ�พล�สติกใช้แล้ววน

กลับม�เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในก�รผลิตได้อย่�งไม่รู้จบ ส่งเสริม

ก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดได้คุ้มค่�และเกิดประโยชน์

สูงสุด จนส่งผลให้ โรงง�นโพลีเอทิลีนในนิคมอุตส�หกรรม

ม�บต�พุด และโรงง�นโพลีเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ ในนิคม

อุตส�หกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง ของกลุ่มบริษัท ด�ว ได้

รับก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นคว�มยั่งยืนและก�รลดค�ร์บอน

ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับส�กล “ISCC PLUS” จ�ก 

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) 

เช่นเดียวกับยักษ์ใหญ่ CPF หรือ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์

อ�ห�ร หรือซีพีเอฟ ประก�ศยกเลิกใช้ถ่�นหินในปี 2565 

สำ�หรับกิจก�รในประเทศไทย ลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกม�ก                                                                           

กว่� 70,000 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เดินหน้�ผลิต

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นสะอ�ด พลังง�นแสงอ�ทิตย์ มุ่งใช้เชื้อ

เพลิงสะอ�ด ทั้งจ�กพลังง�นชีวมวล พลังง�นชีวภ�พ ใน

กระบวนก�รผลิต พร้อมตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อขับเคลื่อนก�รจัด 

ก�รด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ น้ำ� และของเสีย 

ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม สร้�งฐ�นก�รผลิตอ�ห�รมั่นคงและก�ร

บริโภคอย่�งยั่งยืน        

ก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศ น้ำ� และของเสีย คือสิ่งสำ�คัญที่สุด ต้องเร่งแก้ไข

ปัญห�เหล่�นี้ให้ลุล่วงไปให้ได้ ดังนั้นคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�ค

ส่วนจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ.

           

ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน ตอนนี้ม�แรงม�กๆๆๆๆ สำ�หรับ บมจ.

โรงพย�บ�ลวัฒนแพทย์ตรัง (WPH) ได้รับอ�นิสงส์

แบบเต็มๆ จ�กยอดผู้ใช้บริก�รทะลัก ทั้งก�รเข้�ตรวจห�เชื้อ

โควิด-19 และเข้�รับก�รรักษ�ใน

โรงพย�บ�ลอย่�งคึกคัก แบบนี้

เรียกว่�สัญญ�ณดี..โยงไปถึงผล

ประกอบก�รคงจะสดใสไม่เบ� 

อีกทั้งมีผู้บริห�รหนุ่มคนเก่งอย่�ง 

“เชน เหล่�สุนทร” เล็งเห็นโอก�ส

ก�รเติบโต สั่งก�รเดินหน้�รุก 

ขย�ยลงทุนในธุรกิจ Health Care 

ใหม่ๆ ลุยเต็มสปีด..แบบนี้ผู้ถือหุ้น

สบ�ยใจห�ยห่วง โตวันโตคืนแน่

นอนคร้��!. 
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ลุยเต็มสปีด

เศรษฐกิจ

ส

ปั  

บุญช่วย ค้ายาดี

เชน 

เหล่าสุนทร

ลงทะเบียนขายหวยคึกคัก	
กองสล�กลุ้นถึงล้�นร�ย/จ่อต่อเวล�คัดกรอง
ไทยโพสต์ • แห่ลงทะเบียนขายหวยสุดคึกคัก ยอดพุ่งแล้ว 6 แสน

ราย “กองสลาก” คาดมีลุ้นแตะล้านราย เตรียมชงบอร์ดต่อเวลาคัด

กรองผู้ได้สิทธิ์ เลื่อนขาย 80 บาทตามโรดแมปไม่ทันงวด 16 พ.ค.นี้

พ.ท.หนุน ศันสน�คม ผู้

อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสล�กกิน

แบ่งรัฐบ�ล เปิดเผยว่� ในก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รสล�กกิน

แบ่งรัฐบ�ลวันที่ 27 ม.ค.นี้ จะ

มีก�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�ก�ร

ดำ�เนินก�รต�มโรดแมปแก้ ไข

ปัญห�สล�กกินแบ่งรัฐบ�ลเกิน

ร�ค� ต�มมติท่ีประชุมคณะกรรม                                       

ก�รสล�กฯ เมื่อวันท่ี 23 ธ.ค.2564 

โดยเฉพ�ะก�รเปิดลงทะเบียนผู้

ค้�สล�กซื้อ-จอง ที่ดำ�เนินก�รไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ขณะนี้มี

ยอดผู้ลงทะเบียนกว่� 6.9 แสน

ร�ย แบ่งเป็นผู้ได้สิทธิ์เดิม 1.15 

แสนร�ย และร�ยใหม่ 5.78 

แสนร�ย

“ยอมรับว่�มีผู้สนใจม�ลง

ทะเบียนม�กกว่�ที่ค�ดไว้ เนื่อง 

จ�กโควิด-19 ทำ�ให้คนว่�งง�น 

ร�ยได้ลด จึงต้องก�รม�ข�ยสล�ก 

เห็นได้จ�กยอดลงทะเบียนยังมี

เข้�ม�ต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 1.7-

2 หมื่นร�ย ห�กตัวเลขยังอยู่ใน

ระดับนี้ค�ดว่�จะมีผู้ลงทะเบียน

จนถึงวันที่ 31 ม.ค.2565 ไม่

ต่ำ�กว่� 8 แสน-1 ล้�นร�ย” 

พ.ท.หนุนกล่�ว

ที่ผ่�นม�สำ�นักง�นสล�กฯ 

ค�ดว่�จะมีผู้ม�ลงทะเบียนไม่

พ.ท.หนุน ศันสนาคม

ผุดถนนเชื่อมแพร่-อุตรดิตถ์

หนุนเศรษฐกิจภาคเหนือบูม

ลงนาม • น�งวัลลภ� วัฒนกุญชร กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท พี.เอ็ม. ไฮเทค จำ�กัด และตัวแทนจ�ก   

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ลงน�มข้อตกลงกับน�ยปร�โมทย์ สุดทรัพย์ รองผู้ว่�ก�รปฏิบัติก�รและบำ�รุงรักษ� 

ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ในโครงก�รปรับปรุงระบบควบคุมสถ�นีไฟฟ้�แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ส�ม�รถ

รองรับเทคโนโลยี IEC 61850 ทั้งหมดจำ�นวน 2 สัญญ� ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พสูงสุดและป้องกันคว�ม

ผิดพล�ดในระบบไฟฟ้� ซึ่งเป็นส�เหตุส่วนหนึ่งที่อ�จทำ�ให้ก�รจ่�ยกระแสไฟฟ้�ขัดข้องได้. 

บางเขน • น�ยอภิรัฐ ไชยวงศ์                               

น้อย อธิบดีกรมท�งหลวงชนบท 

(ทช.) เปิดเผยว่� กรมได้เข้�พื้นที่                         

ดำ�เนินก�รก่อสร้�งถนนท�งหลวง

ชนบทส�ย พร.4001 แยกท�ง                           

หลวงแผ่นดินหม�ยเลข 1022-  

บ้�นกล�ง อ.เมืองฯ จ.แพร่ ระยะ

ท�งรวม 32.457 กิโลเมตร (กม.) 

งบประม�ณ 126.100 ล้�นบ�ท 

เป็นงบผูกพันปี 2564-2567 ขณะน้ี                    

อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง ค�ดว่�จะแล้ว                             

เสร็จประม�ณเดือน ธ.ค.2566 

โครงก�รนี้ก่อสร้�งเป็นถนนคอน 

กรีตเสริมเหล็ก ขน�ด 2 ช่องจร�จร 

ไป-กลับ ผิวจร�จรกว้�ง 5 เมตร 

พร้อมติดตั้งเครื่องหม�ยจร�จร

และสิ่งอำ�นวยคว�มปลอดภัยให้

กับประช�ชน

น�ยอภิรัฐกล่�วต่อว่� ถนน                                                                   

ส�ยดังกล่�วเป็นถนนที่ เชื่อม

ระหว่�ง อ.เมืองฯ จ.แพร่ ไปยัง                                           

อ.ท่�ปล� จ.อุตรดิตถ์ และเป็น

เส้นท�งที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ธรรมช�ติในส�ยท�งที่สำ�คัญ 

ได้แก่ ภูพญ�พ่อ อุทย�นแห่งช�ติ                                     

ลำ�น้ำ�น่�น ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมี

น้ำ�ป่�ไหลเข้�เส้นท�งส่งผลให้

ประช�ชน นักท่องเที่ยว และเจ้�                                                 

หน้�ที่ตรวจก�รณ์อุทย�นเดิน

ท�งด้วยคว�มย�กลำ�บ�ก เมื่อ

โครงก�รแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับ

ก�รคมน�คมระหว่�ง จ.แพร่ ไป

ยัง จ.อุตรดิตถ์ ให้ประช�ชนและ

นักท่องเที่ยวส�ม�รถเดินท�งได้

อย่�งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ม�กยิ่งขึ้นในทุกฤดูก�ล รวมถึง

ส่งเสริมเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยว

ในพื้นที่ภ�คเหนือ.

ตลท.ปรับปรุงเกณฑ์บริษัทสมาชิก 

ร�ยง�นข่�วจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

เปิดเผยว่� ตลท.ได้ส่งหนังสือเวียนถึงบริษัทหลักทรัพย์สม�ชิก

และท่ีไม่ใช่สม�ชิกทุกบริษัท ภ�ยหลังได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงหลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับสม�ชิกเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ

อุตส�หกรรม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ลดคว�มซับซ้อนและเกิดคว�ม

ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รกำ�กับดูแล โดยให้มี                                                                                      

ผลวันท่ี 1 กุมภ�พันธ์ 2565 เป็นต้น โดยเพ่ิมอำ�น�จบอร์ด กำ�กับ

ดูแลโบรกเกอร์ ส่ังระงับก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์จดทะเบียน ห�กมี

ก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�รเงินสร้�งคว�มเสียห�ยต่อตล�ดทุน

UNIQ เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี 

น�ยเติมพงษ์ เหม�ะสุวรรณ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

อ�วุโส กลุ่มง�นบัญชีและก�รเงิน บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์                                                                                      

คอนสตรัคชั่น หรือ UNIQ เปิดเผยว่� เตรียมเสนอข�ยหุ้นกู้อ�ยุ 

4 ปี อัตร�ดอกเบี้ยระหว่�ง 4.10-4.30% ต่อปี เสนอข�ยแก่ผู้

ลงทุนทั่วไปในช่วงกล�งเดือนกุมภ�พันธ์นี้ ผ่�นธน�ค�รกรุงไทย 

และธน�ค�รซีไอเอ็มบี ไทย โดยบริษัทได้รับก�รจัดอันดับคว�ม

น่�เชื่อถืออยู่ที่ BBB+ ขณะที่หุ้นกู้มีอันดับคว�มเชื่อถือที่ BBB 

จะนำ�เงินที่ได้จ�กก�รระดมทุนชำ�ระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน มั่นใจได้รับคว�มสนใจจ�กผู้ลงทุนเหมือนเช่นที่

ผ่�นม� เผยในช่วงไตรม�ส 4 ของปี 2564 บริษัทคว้�ง�นใหญ่

อีก 2 โครงก�ร มูลค่�รวมกันกว่� 2 หมื่นล้�นบ�ท สะท้อน

โอก�สในก�รขย�ยง�นโครงสร้�งพื้นฐ�นที่แข็งแกร่งในอน�คต

ธ.ก.ส.เร่งโอนเงินประกันข้าว

เมื่อวันท่ี 19 ม.ค.2565 ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ 

ก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำ�เนินก�รโอนเงินประกันร�ยได้เข้�

บัญชีเกษตรกรโดยตรง ในงวด 1-13 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่                                                                      

14 จำ�นวน 162 ล้�นบ�ท ให้เกษตรกร จำ�นวน 15,186 ครัว

เรือน ต�มโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้�ว ปีก�ร                                                                           

ผลิต 2564/65 ส่งผลให้ภ�พรวมมีก�รโอนเงินโครงก�รประกัน

ร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้�ว ปีก�รผลิต 2564/65 ไปแล้วจำ�นวน                                                                             

85,550.37 ล้�นบ�ท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,592,784 

ครัวเรือน

PTG คงอันดับเรตติ้งที่ BBB+ 

น�ยพิทักษ์ รัชกิจประก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บมจ.พีทีจีเอ็นเนอยี หรือ PTG 

เปิดเผยว่� สถ�บันจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง 

จำ�กัด (TRIS Rating) คงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก

ประกันของ PTG ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อน

มุมมองของทริสเรทติ้งที่มีต่อสถ�นะก�รดำ�เนินง�นของบริษัทที่

ยังส�ม�รถเติบโตได้อย่�งแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่�จะมีสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของไวรัส COVID-19 ในปีที่ผ่�นม� สำ�หรับ

ก�รลงทุนในปี 2565 นี้ บริษัทได้จะทุนทั้งในส่วนของก�รขย�ย

สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน และสถ�นีให้บริก�รแก๊ส LPG รวมถึงก�ร

ลงทุนในธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่. 

เกิน 4 แสนร�ย แต่เนื่องจ�ก

ตัวเลขสูงกว่�ที่ค�ดไว้ ทำ�ให้ต้อง

ใช้เวล�ในก�รคัดกรองม�กขึ้น

เพื่อคว�มโปร่งใสที่สุด ดังนั้น ใน                                              

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสล�กฯ 

จึงจะมีก�รเสนอให้เลื่อนระยะ

เวล�ให้สิทธิ์ผู้ซื้อ-จองรอบใหม่ 

จ�กเดิมที่จะเริ่มในงวด 16 พ.ค.

2565 ออกไปจ�กเดิมเล็กน้อย 

แต่ก็ขึ้นอยู่กับก�รพิจ�รณ�คว�ม

เหม�ะสมจ�กคณะกรรมก�รฯ 

อีกครั้ง

พ.ท.หนุนกล่�วอีกว่� สำ�นัก                                              

ง�นสล�กฯ ขอแจ้งให้ผู้ท่ีลงทะเบียน 

สิทธิ์ซื้อ-จองให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

เนื่องจ�กพบว่�มีผู้ลงทะเบียน

บ�งร�ยแอบอ้�งก�รใช้รูปถ่�ยคู่

กับแผงร้�นค้�สล�กผู้อื่น โดยขอ

ให้เจ้�ของแผงตัวจริงระมัดระวัง 

อย่�ให้ใครม�สวมสิทธิ์ เพร�ะ

สำ�นักง�นสล�กฯ จะตรวจสอบ

ข้อมูลอย่�งละเอียดและถูกต้อง

ได้ทั้งหมด ในร�ยที่ไม่ได้ข�ยจริง

จะไม่ได้สิทธิ์ในระบบลงทะเบียน

ซื้อ-จองรอบใหม่

นอกจ�กน้ี ในส่วนของก�ร                                           

ขย�ยจุดจำ�หน่�ยโครงก�รสล�ก 

80 บ�ท (GLO Official Seller) 

หรือโครงก�รสล�ก 80 บ�ท 1 

อำ�เภอ 1 จุด ไม่เกิน 1,000 จุด

ทั่วประเทศ ที่เปิดลงทะเบียน

ตั้งแต่ 24 ธ.ค.2564 ขณะนี้มีผู้

สนใจเข้�ม�ลงทะเบียนแล้วกว่�            

4,000 ร�ย น้อยกว่�ที่ค�ดไว้ 

20,000 ร�ย แต่ก็เชื่อว่�จะไม่มี

ปัญห� ในภ�พรวมทุกจังหวัดจะ

บ�ท ห�กตัวเลขก�รประเมินข้�งต้นถูกต้องก็หม�ยคว�มว่�กอง 

ทุนได้ทำ�หุ้น LTF ครบกำ�หนดออกม�ข�ยหมดแล้ว ห�กจะมี

ก�รข�ยต่อในวันนี้ก็ต้องเป็นก�รข�ยโดยเจตน�ที่จะกดตล�ด 

ซึ่งปกติแล้วก�รที่จะข�ยกดตล�ดต้องม�จ�กแนวคิดของก�ร

เก็งกำ�ไร และมักจะใช้วิธีก�รทำ�ชอร์ตเซลออกไปเพื่อจูงใจให้นัก

ลงทุนกลุ่มอื่นๆ ข�ยต�ม จึงจะทำ�ให้ก�รทำ�ชอร์ตเซลประสบผล

สำ�เร็จ แต่ดูจ�กก�รลงทุนว�นนี้พบว่�นักลงทุนต่�งช�ติที่ข�ย

หุ้นม�ก่อนหน้�กลับม�ซื้อหุ้นคืนแล้ว โดยว�นนี้ซื้อกลับเข้�ไป 

1,046.54 ล้�นบ�ท อ�จมองว่�ซื้อไม่ม�ก แต่ประเด็นอยู่ที่กลับ

ม�ซื้อม�กกว่� เพร�ะห�กมีเจตน�ที่จะข�ยหุ้นจริงๆ คงไม่ต้อง

ซือ้กลับ แค่หยุดข�ยก็พอแล้ว จุดน้ีทำ�ให้มองว่�ก�รท่ีกองทุนคิด 

จะชี้นำ�ด้วยก�รข�ยชอร์ตอ�จจะมีคว�มเสี่ยงสูง เพร�ะห�กไม่

ได้รับแรงหนุนจ�กนักลงทุนต่�งช�ติคงจะกดตล�ดลงได้ย�ก ยิ่ง

พบว่�นักลงทุนทั่วไปก็ยังพร้อมที่จะกลับม�ซื้อหุ้นเพิ่มอยู่ตลอด

เวล� ก็ยิ่งทำ�ให้แรงซื้อยังมีม�ก ก�รคิดจะกดตล�ดจึงน่�จะ

ทำ�ได้ย�ก กล�ยเป็นจะมีคว�มเสี่ยงในก�รทำ�ชอร์ตม�ก มอง

ตล�ดมีก�รข�ยม�กเกินไป จึงมีโอก�สท่ีตล�ดจะดีดกลับข้ึนม�ได้

ม�ก ย่ิงขณะน้ีปัจจัยลบจ�กโรคระบ�ดของไทยดูดีข้ึน ก�รติดเช้ือ

ลดลง ไม่ม�กอย่�งท่ีคิดกัน จึงเลิกกังวลกับก�รจะใช้ม�ตรก�รล็อก

ด�วน์ไปได้เลย มีแต่จะเปิดกว้�งให้ธุรกิจท่องเท่ียวเติบโตได้ม�กข้ึน 

เมื่อไร้ปัจจัยลบ ตล�ดจะตอบรับในท�งบวกได้ม�กข้ึน จึงน่�ลุ้นต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่�มองในกลุ่มพลังง�น 

ชัดเจนว่�ร�ค�น้ำ�มันดีดกลับขึ้นม�ได้ม�ก ทำ�                                                                 

ให้ธุรกิจพลังง�นจะมีผลประกอบก�รดี น่�

มองที่ BGRIM, ESSO และ QTC กลุ่ม

อ�ห�รยังคงเป็นธุรกิจที่มีอน�คตสดใส น่�

มองที่ GLOCON, NSL และ TC กลุ่ม

ไฟแนนซ์ดูจ�กวอลุ่มตล�ดที่หน�แน่นม�กใน

ปัจจุบัน ธุรกิจมีโอก�สทำ�กำ�ไรได้ม�กขึ้น น่�

มองที่ ASK, ECL และ PSS กลุ่มอสังห�ฯ   

ธุรกิจกำ�ลังฟื้นตัว จึงน่�มองที่ AMATA, 

SPALI และ BRI หุ้นร�ยตัวที่น่�มองมี TTA, 

JMART และ STA  ตล�ดยังมีบรรย�ก�ศ

ก�รเก็งกำ�ไรสูง ทำ�ให้ยังเหม�ะที่จะลุ้นและ

เลือกลงทุนได้ต่อไป.

มีโอกาสดีดกลับ ไร้ปัจจัยลบ

การอ่อนตัวของตลาดในช่วงที่ผ่านมา นอกจากจะเป็น                                                                   

ก�รข�ยหุ้นจ�กกองทุนแล้วยังได้แรงหนุนจ�กนักลงทุนต่�งช�ติ 

เข้�ม�เสริมด้วย ทำ�ให้แรงข�ยมีม�ก แต่เมื่อม�ดูก�รอ่อนตัว                                                                  

ของตล�ด พบว่�ยังอยู่เหนือแนวรับท่ี 1,650 จุดได้ ห�กพิจ�รณ�

จ�กก�รข�ยของท�งกองทุนท่ีมีก�รออกม�บอกว่�เกิดจ�กผู้ลงทุน 

ใน LTF ครบกำ�หนด 7 ปีที่จะส�ม�รถข�ยหุ้นออกได้ และประ                                                                           

เมินว่�ในส่วนท่ีจะครบกำ�หนดในปี 2565 น้ีจะมีมูลค่�ก�รลงทุน                                                                           

ประม�ณ 2 หมื่นล้�นบ�ท เมื่อม�ดูก�รข�ยของท�งกองทุนจน                                                                                    

ถึงว�นน้ี (19 ม.ค.65) พบว่�กองทุนได้ข�ยหุ้นออกรวม 21,656.61 

ล้�นบ�ทไปแล้ว โดยว�นนี้กองทุนข�ยม�กถึง 2,900.91 ล้�น

กรอ.เล็งใช้E-Noseตรวจวัดกลิ่นพิษ
ไทยโพสต์ • กรอ.เร่งแก้ปมปัญห�                                          

ก�รตรวจวัดกล่ินรบกวนจ�กอุตส�ห 

กรรม หลังประเมินข้อร้อเรียนแต่                                               

ละปีพุ่งกระฉูด ผนึกกำ�ลังพันธมิตร 

ลุยพัฒน� E-Nose ดมกลิ่นแทน

มนุษย์

น�ยวันชัย พนมชัย อธิบดี

กรมโรงง�นอุตส�หกรรม (กรอ.) 

กล่�วว่� จ�กข้อมูลก�รร้องเรียน

โรงง�นด้�นกลิ่นเหม็นรบกวน

ประช�ชน พบว่�ในแต่ละปีมีข้อ

ร้องเรียนเฉลี่ย 300 ครั้ง และ

กลิ่นรบกวนจ�กส�รเคมีที่ ไม่ได้

อยู่ในกลุ่มก�รผลิตเกี่ยวกับสิ่งมี

ชีวิต ยังไม่ส�ม�รถตรวจวัดระดับ

กลิ่นได้ เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถใช้

คนดมได้ เพร�ะเป็นพิษอันตร�ย

ต่อสุขภ�พผู้ทดสอบกลิ่น กรอ.จึง                                           

มีแนวคว�มคิดท่ีจะพัฒน�เครื่อง                                 

ตรวจวัดกล่ินท่ีไม่ใช้วิธีก�รตรวจ                                             

วัดแบบคนดม ด้วยก�รใช้เทค                                                      

โนโลยี E-Nose จมูกอิเล็กทรอ 

นิกส์ม�ตรวจวัดกลิ่นเลียนเทียบ

เคียงแบบก�รดมกลิ่นของมนุษย์

โดย กรอ.บูรณ�ก�รคว�ม                                                     

ร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี แพค

เกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) (SCGP) ผู้

คิดค้นนวัตกรรม ซึ่งได้รับร�งวัล

ชนะเลิศ Nation Innovation 

Awards Winner จ�กสำ�นักง�น

นวัตกรรมแห่งช�ติปี 2563 และ

ร่วมกับมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

และสถ�บันเทคโนโลยีพระจอม 

เกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง 

เพื่อพัฒน� E-Nose ตรวจวัด

ระดับกลิ่นรบกวนจ�กโรงง�น 

กำ�หนดคุณลักษณะ ด้�นเทคนิค 

ประสิทธิภ�พ และก�รประมวล

ผลข้อมูลคว�มถูกต้อง

น�ยวันชัยกล่�วว่� ก�ร

ดำ�เนินง�นจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ                              

1.ช่วงก�รพัฒน�เครื่อง E-Nose 

พร้อมก�รกำ�หนดคุณลักษณะ

ด้�นเทคนิค ใช้ระยะเวล�ประ 

ม�ณ 1 ปี 2.ช่วงก�รทดสอบ 

ด้วยก�รตรวจวัดภ�คสน�ม ก�ร

เก็บข้อมูลระดับกลิ่นจ�กภ�ค

อุตส�หกรรมพร้อมก�รประมวล

ผล และก�รร่�งค่�คว�มเข้มกลิ่น 

ซึ่งจะใช้ระยะเวล�ประม�ณ 2 

ปี ค�ดว่�จะส�ม�รถนำ� E-Nose 

ม�ใช้จริงได้ภ�ยในปี 2567.

ต้องมีจุดจำ�หน่�ยสล�ก 80 บ�ท 

ตั้งแต่งวด 2 พ.ค.2565 ส่วน

คว�มคืบหน้�เรื่องแพลตฟอร์ม

สล�ก ก็จะมีก�รร�ยง�นให้ที่

ประชุมพิจ�รณ�ในวันที่ 27 

ม.ค.ด้วย.

‘กคช.’อัดโปร

ดอกเบี้ย1.5%

อุ้มคนซื้อบ้าน

ไทยโพสต์ • “ก�รเคหะแห่ง

ช�ติ” เปิดโครงก�รสินเชื่อเพื่อ

ก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้มี

ร�ยได้น้อยปี 65 ชูดอกเบี้ย 4 ปี

แรก เพียง 1.5% อุ้มกลุ่มเปร�ะ

บ�งเป็นเจ้�ของบ้�นได้ง่�ยขึ้น

น�ยทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่�                                                     

ก�รก�รเคหะแห่งช�ติ เปิดเผยว่�                                             

จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�ร

บริห�รก�รให้สินเชื่อเพื่อพัฒน�                                  

ที่อยู่อ�ศัย (คบส.) เมื่อวันที่ 29 

ธันว�คม 2564 ได้พิจ�รณ�เห็น                                         

ชอบอัตร�ดอกเบี้ยเช่�ซื้อโครง 

ก�รสินเชื่อเพื่อก�รพัฒน�ที่อยู่                                      

อ�ศั ยสำ �หรั บผู้ มี ร �ย ได้น้ อย 

ปีงบประม�ณ 2565 (เดือนมกร� 

คม-กันย�ยน 2565) ประกอบ

ด้วย กลุ่มลูกค้�ทั่วไป ปีที่ 1-4 

อัตร�ดอกเบี้ย 1.5% ปีที่ 5-7 

อัตร�ดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 8-40 

อัตร�ดอกเบี้ย 3.75%

ส่วนกลุ่มเปร�ะบ�ง ปี

ที่ 1-5 อัตร�ดอกเบี้ย 1.5% ปี

ที่ 6-7 อัตร�ดอกเบี้ย 2.5% ปีที่ 

8-40 อัตร�ดอกเบี้ย 3.75% โดย

ระยะเวล�ก�รทำ�สัญญ�เช่�ซื้อ 

40 ปี เมื่อรวมกับอ�ยุผู้เช่�ซื้อ

ไม่เกิน 70 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มกร�คม-30 กันย�ยน 2565  

สำ �หรับในช่วง ท่ีผ่�นม�

ได้มีก�รพิจ�รณ�ปรับหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขต่�งๆ ในก�รเช่�ซ้ือ

โครงก�รสินเช่ือเพ่ือก�รพัฒน�ท่ี

อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้มีร�ยได้น้อยม�

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปัญห�ของกลุ่มผู้มีร�ยได้น้อยและ

กลุ่มเปร�ะบ�งท่ีไม่ส�ม�รถเข้�

ถึงสินเชื่อได้อย่�งตรงจุด แบ่งเบ�

ภ�ระค่�ใช้จ่�ยของกลุ่มผู้มีร�ยได้

น้อยและกลุ่มเปร�ะบ�งให้ส�ม�รถ

เป็นเจ้�ของท่ีอยู่อ�ศัยในโครงก�ร

ของก�รเคหะแห่งช�ติได้ง่�ยข้ึน 

ในสถ�นก�รณ์ท่ียังคงมีก�รแพร่

ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล 

กระทบเป็นวงกว้�งอยู่ในขณะน้ี.

19/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,144.23 9,125.14 -2,980.91
 7,662.10 8,164.97 -502.87
 41,085.66 40,039.12 1,046.54
 41,299.90 38,862.66 2,437.24

96,191.89
-2.03

1,658.24

ลดโลกร้อนมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.62 33.34
ยูโร 36.84 37.83
ปอนดสเตอรลิง 44.09 45.29
เยน (100 เยน) 28.30 29.14
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,350 28,450
ทองรูปพรรณ 27,833 28,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ



รุก ‘ประกันสุขภาพรถ’ 

ด้านนางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วิริยะ

ประกันภัยขยายตลาดกลุ่มลูกค้ารถยนต์ รุกประกันภัยคุ้มครอง

ด้านอะไหล่รถยนต์ หลังระยะรับประกันคุณภาพของค่ายรถยนต์

หมดลง ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันภัยการขยายเวลารับประกัน 

(สำาหรับอะไหล่รถยนต์)  “Extended Warranty” เพิ่มอุ่นใจ                                                                               

คลายกังวล และมั่นใจได้ในมาตรฐานการบริการและคุณภาพ

อะไหล่รถยนต์ ชูจุดเด่นซ่อมห้างเคลมได้ไม่จำากัด ไม่ต้องตรวจ

สุขภาพรถ รับความคุ้มครองทันทีเมื่อทำาประกันภัย ครอบคลุมค่า

ซ่อม ค่าแรง และอะไหล่สูงสุด 278 รายการ ด้วยเบี้ยประกันภัย

เริ่มต้นที่ 2,555 บาท 

“ปัญหารถเสีย นับเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่เกิดขึ้นได้ตลอด

เวลา จะรถเก่า รถใหม่ รถมือสอง ก็มีโอกาสเสีย จะเสียมาก เสีย

น้อย ก็ซ่อมกันไปตามอาการและงบประมาณที่มี แต่วันนี้วิริยะ

ประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยครบวงจร โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งด้านรถยนต์ พร้อมเคียงข้างและเข้าใจถึงปัญหาของคนที่รถเสีย

หลังหมด Warranty จากศูนย์บริการเป็นอย่างดี” นางฐวิกาญจน์

กล่าว

เดินหน้าต่อมาตรการช่วยเหลือลูกค้าช่วงโควิด

ด้าน อลิอันซ์ อยุธยา ยืนหนึ่งดูแลลูกค้าในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 ประกาศเดินหน้าต่อมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ครอบคลุม

การคุ้มครองการแพ้วัคซีน และลดระยะเวลารอคอยการให้บริการ

สำาหรับลูกค้าใหม่ พร้อมเปิดตัวเลขจ่ายประกันสุขภาพการรักษา

พยาบาลและเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ไปแล้วกว่า 17,700 เคส 

ยอดเคลมกว่า 900 ล้านบาท.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

(COVID-19) ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนอย่างสิ้นเชิง 

ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำาวันที่ต้องห่างไกลโควิด-19 ยังมีเรื่อง

ค่าใช้จ่ายในการรักษา ส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสนใจผลิตภัณฑ์

ประกันภัยสุขภาพมาก

ขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ได้แผน

ประกันภัยที่ตอบโจทย์

ความคุ้มครองที่คุ้มที่สุด 

ตามมาดูกันว่า 6 เรื่อง

ที่ควรต้องรู้ก่อนเลือกทำา

ประกันภัยสุขภาพมีอะไร

บ้าง

เช็กประวัติ

สุขภาพครอบครัว เพื่อ

หาโรคร้ายที่แฝงอยู่ใน

พันธุกรรม หากสมาชิก

ในครอบครัวของคุณไม่

ว่าจะเป็นปู่ย่าหรือตายาย

มีประวัติป่วยเป็นโรคเบา

หวาน โรคมะเร็ง โรคธา

ลัสซีเมีย หรือโรคร้ายแรง

ต่างๆ แนะนำาว่าคุณควร

รีบทำาประกันภัยสุขภาพ

โดยเร็วที่สุดก่อนมีอาการ

เจ็บป่วย เพราะกรมธรรม์

ประกันภัยสุขภาพให้ความ

คุ้มครองเฉพาะอาการ

เจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดขึ้น

หลังทำาประกันภัย ฉะนั้น 

หากคุณคิดทำาประกันภัย

สุขภาพหลังตรวจเจอโรค

เบาหวาน เท่ากับว่าคุณ

ต้องรับผิดชอบค่ารักษา

โรคเบาหวานเองทั้งหมด 

เพราะนี่ถือเป็นโรคที่เคยเป็นต่อเนื่องมาก่อนการทำาประกันภัย

ความเสี่ยงของสุขภาพ คนแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงด้าน

สุขภาพที่ต่างกัน อย่างวัยเด็กช่วงอายุที่มีภูมิต้านทานน้อยเสี่ยง

โรคภัยมากมาย ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคไข้เลือดออก โรค

มือเท้าปาก หรือโรคอีสุกอีใส ควรเลือกทำาประกันภัยสุขภาพแบบ

เหมาจ่ายที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากไม่มีการแยกย่อยค่ารักษา

พยาบาลเป็นหมวดหมู่ แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่เกิดขึ้นจริง

โดยไม่จำากัดวงเงิน ทำาให้คุณได้รับความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษา

พยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามที่เกิดขึ้นจริง

ขณะที่วัยทำางานนอกจากสวัสดิการของประกันสังคมแล้ว 

ควรซื้อประกันภัยสุขภาพติดไว้สักกรมธรรม์ โดยอาจเลือกแผน

ประกันที่ให้ความคุ้มครองกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมด้วย เพราะ

นอกจากเซฟค่านวด ค่าฝังเข็ม ค่ายาอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังได้

ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากโรคภัย

ทั่วไป โรคร้ายแรง ไปจนถึงโรคระบาด

ทำาประกันภัยสุขภาพตอนอายุน้อย ไม่มี โรคคุ้มสุด ควรทำา

ประกันภัยสุขภาพตั้งแต่อายุน้อยๆ นอกจากเบี้ยประกันภัยราคา

ไม่แพง ยังเป็นช่วงที่

คุณมีสุขภาพแข็งแรง

และยังไม่มีประวัติการ

รักษาโรคมาอย่างต่อ

เนื่อง เช่น หากผู้ทำา

ประกันภัยเคยเจ็บป่วย

โรคเกี่ยวกับดวงตา จำา

ต้องเข้ารับการรักษา

ต่อเนื่องทุก 2-3 เดือน 

หากคุณซื้อประกัน

สุขภาพหลังเข้ารับการ

รักษาจะไม่ได้รับความ

คุ้มครองค่า รักษา

พยาบาลในส่วนนี้ ดัง

นั้น หากมีโอกาสให้รีบ

ทำาไว้ตอนยังไม่มี โรค

ดีที่สุด

โรงพยาบาล

ในเครือของบริษัท

ประกันภัย แน่นอนว่า 

การมีกรมธรรม์ประกัน

ภัยสุขภาพมีข้อดีตรง

ที่คุณสามารถเลือก

โรงพยาบาลที่เข้ารับ

การรักษาได้มากกว่า

สิทธิประกันสังคม แต่

ที่นี้บริษัทประกันภัย

แต่ละแห่งจับมือเป็น

พาร์ตเนอร์กับเครือโรง

พยาบาลแตกต่างกัน 

อย่างบริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ที่มีแผนประกันภัย

สุขภาพ Viriyah Healthcare by BDMS เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ของผู้สนใจประกันสุขภาพที่อยากเข้ารับบริการทางการแพทย์ใน

ระดับสากลของโรงพยาบาลเครือข่าย BDMS ทั่วประเทศ ฉะนั้น

เมื่อเลือกแผนประกันภัยสุขภาพได้แล้ว ควรพิจารณารายชื่อโรง

พยาบาลคู่สัญญาว่ามีครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่ เพื่อเสริมความ

อุ่นใจว่าถ้าคุณเจ็บป่วยระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถเข้า

รับการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมา

คุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิดและแพ้วัคซีนโควิด  นอกจาก

ต้องพิจารณาความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน 

(IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าชดเชยรายได้ระหว่างนอนรักษาตัว 

ตลอดจนค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ

แล้ว ปัจจุบันผู้ทำาประกันภัยควรพิจารณาด้วยว่าแผนประกันภัย

สุขภาพที่เลือกคุ้มครองครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลจากติด

เชื้อโควิด-19 และแพ้วัคซีนโควิดหรือไม่ เนื่องจากไม่มีใครบอก

ได้ว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จะหมดไปเมื่อไหร่ ประกอบกับทุกคน

ยังต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิกันอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น                          

การมีความคุ้มครองตรงส่วนนี้ถือว่าคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่จ่าย

มากขึ้น

ลดหย่อนภาษีได้ รู้ไหมว่า คุณสามารถนำาเบี้ยประกัน

ภัยสุขภาพตนเองไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่

เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่

เกิน 100,000 บาท แต่ต้องเป็นการทำาประกันภัยกับบริษัทใน

ประเทศไทยเท่านั้น

เมื่อคุณได้ลองพิจารณาเรื่องที่ควรรู้ทั้ง 6 ข้อ ก่อนตัดสินใจ

ทำาประกันภัยสุขภาพ เชื่อว่าช่วยให้มองหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่

ตอบโจทย์และให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าได้ไม่ยาก แต่หากไม่รู้ว่า

ควรเลือกซื้อหรือทำาประกันภัยสุขภาพที่ไหนดี HUGS Insurance 

ยินดีให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ รวมถึง

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอะไหล่รถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

อีกมากมาย สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://

hugsinsurance.com

ต

ม้การออกกำาลังกายจะไม่

สามารถป้องกันโรคโควิด-19 

ได้ โดยตรง แต่การออกกำาลัง

กายอาจช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

และต้านการอักเสบในร่างกาย จึงอาจช่วยป้องกันการเกิด

อาการรุนแรงหลังติดเชื้อโควิด-19 ลดความเสียหายต่อ

ระบบภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19 และโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ใน

ระยะยาว องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำาให้ผู้ที่มีอายุ 

18 ปีขึ้นไป ออกกำาลังกายแบบแอโรบิกในระดับหนักและ

ระดับปานกลาง อย่างการเดินเร็วและขี่จักรยาน สัปดาห์ละ 

า โรช-โพเซย์  

เอฟฟาคลาร์            

เซรั่ม  (LA 

ROCHE-POSAY 

Cefaclor 

Serum)            

เซรั่มจบ

ปัญหาสิว

เรื้อรัง 

สลายสิว

อุดตันที่

ต้นตอ 

เหมาะ

กับผิวมี

แนวโน้ม

เป็นสิว 

าวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลว เกิดจากการทำางาน

ผิดปกติของหัวใจ ทำาให้ไม่สามารถสูบฉีดเลือด

ไปเลี้ยงได้เพียงพอ ความรุนแรงมีทั้งแบบ

เฉียบพลันและเรื้อรัง ดังนั้น การสังเกตอาการ

จึงเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะหัวใจเป็นอวัยวะ

ที่รีรอไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ขึ้น การรู้เร็วย่อมดูแลตัวเองได้ถูกวิธีและ

ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากหัวใจ

วายได้ 

นพ.วิชัย        

จิรโรจน์อังกูร 

อายุรแพทย์

โรคหัวใจ 

โรงพยา 

บาล

ภ
หัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า หัวใจวายสามารถ

เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 

เส้นเลือดหัวใจตีบ หรืออุดตัน

เฉียบพลัน จึงทำาให้กล้าม

เนื้อหัวใจตาย ส่งผล

ให้การบีบตัวของหัวใจ

ลดลง ลิ้นหัวใจผิดปกติ 

เช่น ลิ้นหัวใจตีบรุนแรง 

ทำาให้การสูบฉีดเลือด

ลดลง หรือลิ้นหัวใจรั่ว

เฉียบพลัน ทำาให้ปริมาณ

เลือดออกจากหัวใจลดลง กลุ่ม

ของโรคต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์

เป็นพิษ และผู้หญิงที่มีอาการ

ของครรภ์เป็นพิษ ซึ่ง 3 

อาการต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่า

หัวใจกำาลังจะวายหรือล้มเหลว ได้แก่ 

1) เหนื่อยง่าย อาการเหนื่อยอาจบ่งบอก

ว่าหัวใจมีประสิทธิภาพในการทำางานที่ลดลง 

ความรุนแรงของโรคมักจะสัมพันธ์กับกิจกรรม

ที่ทำา หากมีอาการเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาจะสื่อถึง

ความผิดปกติที่รุนแรง 2) แสบแน่นหน้าอก จุก

แน่นลิ้นปี่ อาการแสบแน่นหน้าอกบ่งบอกว่า

หัวใจเกิดการขาดเลือด ส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกแน่น

บริเวณกลางหน้าอก อาจมีปวดร้าวจากคอขึ้นไป

กราม มีอาการตึงๆ ชาๆ ที่หัวไหล่ไปถึงช่วงแขน 

รู้สึกเหมือนมีของหนักทับ หากมีอาการเหล่านี้นานเกิน 

20 นาที อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย ทำาให้ประสิทธิภาพการ

ทำางานของหัวใจลดลง 3) อึดอัดเวลานอนราบ จะรู้สึกอึดอัดเวลา

นอนราบ อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าปริมาณน้ำาในหัวใจเพิ่มขึ้นจาก

การทำางานของหัวใจที่ผิดปกติค่อนข้างรุนแรง  
ล

• คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์           

นายหญิงแห่งโรงแรมมณเฑียร ฉลองวันเกิดครบ 

6 รอบ แบบนิวนอร์มอล เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดา 

เพราะลูกชาย มณเฑียร ตันตกิตต์ิ เปิดโรงแรมท่ี

ปรับปรุงใหม่ รอรับการออดิช่ันผู้เข้าประกวดนางสาว

ไทย ปี 2565 ท่ีโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ พอดิบพอดี 

บรรยากาศงานวันเกิดจึงสดชื่นเต็มไปด้วยบรรดา

สาวสวยตบเท้าเข้าโรงแรมกันพร่ึบพร่ับ..•

• ผลไม้ในสวนที่จังหวัดระยอง เริ่มออก 

ดอกออกลูกเล็กๆ จนเต็มสวนแล้ว บุปผา บุญมา 

เจ้าของร้านอาหารไทย รอแยล ออคิด ที่ซีแอตเทิล                                                

สหรัฐอเมริกา อยากจะบินกลับมาชื่นชมผลไม้ ติด                                                            

ขัดตรงที่ว่าต้องรอให้ โอมิครอนลดน้อยลง จะได้ไม่                                                              

ต้องถูกกักตัว ถูกตรวจ ATK ที่เจ็บมากจนเข็ด ตั้ง 

ใจว่าเที่ยวนี้จะพักอยู่ยาวจนสามารถเก็บผลไม้ใน

สวนของตัวเองกินและแจกเพื่อนฝูงได้อีกด้วย..•

• อ้อม-กัญจน์นภัช ลิ้มพานิชภักด ีลาออก

จากตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ

โรงแรมดัง ไปเปิดร้านอาหารในที่ดินของตัวเอง

ที่ย่านราชพฤกษ์-สวนผัก ซอย 32 ในสไตล์ลอฟ 

การ์เด้น เขียวสบาย ชื่อ 83 Corner Cafe ให้

บริการทั้งสลัดเพื่อสุขภาพ สเต๊ก สปาเกตตี เครื่อง

ดื่ม เบเกอรี่ อาหารไทยแบบทานยกครอบครัว 

อร่อยครบจบในที่เดียว ยามนี้แม้ต้นทุนอาหาร

จะสูงแต่ก็ยังให้บริการเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมทั้ง

คุณภาพและปริมาณ โทรจองได้ที่ 08-9776-4115 

หรือแอดไลน์@83 corner ได้เลย..•

• พัชราภรณ์ พิลาศลักษณ์ ชวนพรรคพวก

กลุ่มโตหนีโควิด-19 จากเชียงใหม่ ขับรถลงมา

เที่ยวกรุงเทพฯ แล้วต่อเลยไปจนถึง ชุมพร ระนอง 

ฯลฯ ตามโครงการเที่ยวทั่วไทยของรัฐบาล มี

กำาหนด 2 อาทิตย์ จึงจะกลับเชียงใหม่..•

• ผู้บริหารโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ 

กรุงเทพฯ ร่วมฉลองความสำาเร็จที่ล็อบบี้ของ

โรงแรม ได้รับรางวัล International Property 

Awards 2021-2022 :Asia Pacific สาขา Best 

Hotel Lobby interior For Thailand รางวัลนี้

ทำาให้ ม.ล.จันทนิภา เกษมศร ีผู้อำานวยการฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และพิธีกร ยิ้มแก้มปริ ภาคภูมิใจกับ

ความงามสง่าของโรงแรม..•.

   แมวลายเสือ

และผิวบอบบางมีแนว

โน้มระคายเคืองง่าย                              

ผสาน 3 พลังโมเลกุล

ช่วยลดสิวอุดตัน 

จบวงจรสิวซ้ำาซาก 

พร้อมปลอบประโลม

ผิวลดการระคาย

เคืองด้วยวิตามินบี

และน้ำาแร่ลาโรช-โพ

เซย์ เนื้อเซรั่มมีสัมผัส

บางเบา ไม่ก่อให้เกิด

การอุดตัน. 

แ

ประชุมตัวแทน • นายเดวิด 

โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และนายสหพล พลปัถพี                   

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่อง

ทางตัวแทน พร้อมผู้บริหาร

ระดับสูงของ บมจ.เอฟดับบลิวดี                    

ประกันชีวิต จัดงานประชุม

ตัวแทนทั่วประเทศ “Agency 

Kick off, 2022 On the Rise : 

ปีรุ่งมุ่งสู่ความสำาเร็จ” ประกาศ

ทิศทางและนโยบายตัวแทนใน

ปี 2022 พร้อมตั้งเป้าหมายสู่

บริษัทประกันชีวิตที่จะเปลี่ยนมุม

มองของผู้คนที่มีต่อการประกัน

ชีวิต ด้วยแนวทางการทำางานที่

ยึดลูกค้าเป็นหลัก (customer-led)                             

ในงานมีตัวแทนเอฟดับบลิวดี 

ประกันชีวิตทั่วประเทศเข้าร่วม

งานกว่า 5,000 คน.

150 นาที และออก

กำาลังกายแบบฝึก

กล้ามเนื้ออย่างน้อย

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

หากมีโรคประจำาตัว 

เช่น โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจ โรคไต 

และโรคข้ออักเสบ 

ควรปรึกษาแพทย์

เพื่อรับคำาแนะนำาที่

เหมาะสมก่อนออก

กำาลังกายค่ะ.

สำาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่เส้นเลือดหัวใจจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบกับสุขภาพในอนาคตได้ จึงควรตรวจ

สุขภาพหัวใจเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึง

การตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงของหัวใจ (Coronary Artery 

Calcium Score หรือ CAC) เป็นการหาคราบหินปูนที่เกาะตามผนังหลอด

เลือดหัวใจโดยไม่ต้องฉีดสี ใช้เวลาตรวจเพียง 10-15 นาที คะแนนที่

ตรวจได้ไม่ควรเกิน 400 คะแนน เพราะอาจหมายถึงความเสี่ยงต่อการ

เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอด

เลือดหัวใจตีบหรือตันรุนแรง จนนำาไปสู่ภาวะหัวใจวายได้ โดยแพทย์จะ

ทำาการประเมินอาการและให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด หากรู้ถึงความเสี่ยง

ได้ โดยเร็ว จะสามารถปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม การพบแพทย์เพื่อตรวจ

เช็กหัวใจเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้ในระยะยาว และ

ป้องกันการเสียชีวิตจากโรคหัวใจก่อนวัยอันควรได้ รวมถึงการไม่ประมาท 

เลือกรับประทานอาหารและเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ ที่

สำาคัญผู้ป่วยโรคหัวใจต้องพกยาติดตัวไว้เสมอและรับประทานยาตามคำาสั่ง

ของแพทย์อย่างต่อเนื่อง. 

6 เรื่องจำ�เป็นต้องรู้ประกันสุขภ�พในยุคโควิด

ออกกำาลังสู้ โควิด-19

รู้จักสังเกตอาการส่งสัญญาณ..ก่อนหัวใจวาย



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ครั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเชษฐาธิราช ประชวรและเสด็จทิวงคต
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๓๗

จึงทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๓๗

พระชนมพรรษา ๑๓ พรรษา.

พระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชกาลที่ ๖
เป็นตรางา ลักษณะกลมรี รูปวชิราวุธ มีรัศมี

ประดิษฐานบนพานทองสองชั้นตั้งอยู่เหนือตั่ง มีฉัตรบริวาร ๒ ข้าง
เป็นสัญลักษณ์ของพระปรมาภิไธยว่า วชิราวุธ หมายถึง 

ศัสตราวุธของพระอินทร์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ พระนามเดิมว่า สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรี

พัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์

ที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๒๔

พุทธศักราช ๒๔๓๑ 
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 
กรมขุนเทพทวาราวดี

ทรงศึกษาภาษาไทยเบื้องต้นกับ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 

(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) จากนั้นทรงศึกษา
ที่โรงเรียนราชกุมาร ในพระบรมมหาราชวัง

ต่อมา พุทธศักราช ๒๔๓๖ สมเด็จพระบรมชนกนาถ
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

ทรูวิชั่นส์เริ่มยิงสดจุใจ ‘ออสเตรเลียน โอเพ่น’

กรุงเทพฯ • ประเดิมปี 2022 ด้วยโปรแกรมใหญ่ของกีฬาเทนนิสแกรนด์ 

สแลมแรก ออสเตรเลียน โอเพ่น ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ทรู

วิชั่นส์พร้อมถ่ายทอดสดให้แฟนๆ ได้ติดตามกันตั้งแต่รอบแรก (128 

คน) ทุกวัน ทุกรอบจนถึง 30 มกราคมนี้ ทางช่องทรูเทนนิส 670 ปีนี้

ออสเตรเลียน โอเพ่น จัดยิ่งใหญ่  แฟนๆ จะได้ติดตามการแข่งขันที่

เข้มข้นเร้าใจตลอด 2 สัปดาห์เต็ม ปีนี้เงินรางวัลของการแข่งขันสูงถึง 

75 ล้านเหรียญออสเตรเลีย นักเทนนิสระดับท็อปของโลกมาร่วมชิง

แชมป์กันอย่างคับคั่ง ชายเดี่ยว แม้จะขาดแชมป์ 9 สมัย และมือ 1 

ของโลก โนวัก ยอโควิชไป แต่ก็ยังมีเต็งแชมป์อยู่หลายคนทั้ง ราฟา

เอล นาดาล ที่ลุ้นทำาสถิติคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นรายการ 21 คน

แรกของประวัติศาสตร์, ดานิล เมดเวเดฟ แชมป์ยูเอสโอเพ่น 2021 

จากรัสเซีย, สเตฟานอส ซิตซิปาส  จากกรีซ, อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ 

เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว แชมป์เอทีพี ไฟนอลส์ 2021, มัต

เตโอ แบร์เรตตินี มือ 1 ของอิตาลี, คาร์ลอส อัลคาราซ ดาวรุ่งจาก

สเปน, เซบาสเตียนคอร์ดา จากสหรัฐ, เดนิส เชโปวาลอฟ และเฟลิกซ์ 

โอเชร์ อเลียซิม 2 มือดีจากแคนาดา ที่ร่วมกันคว้าแชมป์เอทีพีคัพใน

ช่วงต้นเดือน ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว เต็งแชมป์มีหลายคนโดยเฉพาะ 

แอชลี บาร์ตี ขวัญใจของชาวออสเตรเลียน ที่ลุ้นคว้าแชมป์แกรนด์                                                                                          

สแลมในบ้านเกิดเป็นครั้งแรก โดยการถ่ายทอดสดจะเริ่มเวลา 07.00 

-15.00/15.00-19.00 น. จนถึงวันที่ 25 ม.ค. สำาหรับวันที่ 26-30 ม.ค. 

เวลาถ่ายทอดสดจะยืนยันอีกครั้ง

“ชบาแก้ว” สวมสีกรมบู๊ฟิลิปปินส์เปิดชิงแชมป์เอเชีย

อินเดีย • วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. (เวลาไทย) ณ 

ห้องประชุมภายในโรงแรม Country Inn & Suites By Radisson เมือง 

มุมไบ ประเทศอินเดีย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจัดการประชุมผู้

จัดการทีม ก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบ

สุดท้าย นัดแรกทีมชาติไทย พบ ทีมชาติฟิลิปปินส์ ผ่านวิดีโอคอน

เฟอร์เรนซ์ก่อนจะดวลแข้งกันที่สนามดีวาย พาทิล ในวันที่ 21 

มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. (เวลาไทย) ถ่ายทอดสดทางแอปพลิ

เคชัน ELEVEN SPORTS การประชุมครั้งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ได้ส่งรัมภา วราวีรกุล หัวหน้าฝ่ายฟุตบอลหญิง, จิระประภา ทับสุริย์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟุตบอลหญิง และนันทพร ค้าผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

แข่งขันสมาคมเข้าร่วม สรุปดังนี้ ทีมชาติไทย ผู้เล่นจะสวมชุดสี

กรม ผู้รักษาประตู ชุดสีเขียว ส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์ ผู้เล่นจะสวมเสื้อ

สีชมพูอ่อน, ผู้รักษาประตูสวมชุดสีดำา ทางด้านสุนิสา สร้างไธสง กอง

หลังชบาแก้ว กล่าวหลังการซ้อมเมื่อวันที่ 18 มกราคม ว่า “วันนี้เรา

ได้ซ้อมครั้งแรก โค้ชมิโยะ ชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการเล่นของ

คู่แข่ง  ทำาให้เรารู้แนวทางที่จะเล่นกับเขายังไง เมื่อได้เจอ แนนตั้งใจ

และมุ่งมั่นมากค่ะ ต่อให้ใครจะบอกว่าอายุเยอะแล้ว แต่สำาหรับแนน

โฟกัสที่เป้าหมาย และศักยภาพที่ตัวเองมีช่วยทีมได้มากที่สุด ฝาก

แฟนบอลช่วยเป็นกำาลังใจให้พวกเราด้วยนะ ซ้อมมาเหนื่อยขนาดนี้

ต้องลุยค่ะ เพื่อผ่านเข้าไปแข่งฟุตบอลโลกครั้งที่ 3 ให้ได้ค่ะ สู้ๆ ค่ะ”

ขุนศอกสะท้านฟ้าล่าเปอร์เซียโหดช่อง 8 เสาร์นี้

กรุงเทพฯ • จัดหนักสมกับการเป็นผู้นำารายการกีฬาต่อสู้ ทั้งดุดัน 

อันตราย กับรายการมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ เสาร์ที่ 22 ม.ค.65 

วางคู่เอกนำารายการ พิกัด 72 กก. แฟนมวยสายโหดห้ามพลาด ขุน

ศอกสะท้านฟ้า “สะท้านฟ้า ศิษย์สองพี่น้อง” ยอดมวยไทยระดับ

โลก แชมป์หลายรายการ เตรียมเจอนักชกฟอร์มสุดร้อนแรง “เร

ซา อาหมัดเนซาด” เปอร์เซียพันธุ์ โหด โคตรมวยจอมอันตรายจาก

อิหร่าน ที่น็อกนักชกไทยมาแล้วหลายราย สะท้านฟ้าจะอาศัยความ

เก๋าและอาวุธที่สุดคม ดับซ่าความห้าวของเรซาได้หรือไม่ แฟน

มวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ส่วนรายการช่อง 8 มวยไทย

ซุปเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค.65 ระทึกใจไม่แพ้กัน ขุนเข่า

เมืองเกินร้อย “ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง” โคตรมวยเข่าโหดแห่งยุค 

ดีกรีแชมป์หลายเวที ที่ผ่านสังเวียนระดับโลกมาแล้วมากมาย ปะทะ

กำาปั้นทะเลทราย “แม็กซิม บรานิส” นักสู้สุดอันตรายแชมป์มวยไทย

จากอิสราเอล ที่แข้งหนัก ศอกอันตราย และกำาลังฟอร์มสดชนะนัก

มวยไทยมาต่อเนื่อง ใครจะคว้าชัย คอมวยต้องติดตาม สำาหรับแฟน

มวยสามารถติดตามรายการมวยสุดมันส์เรตติงอันดับ 1 ได้ทางช่อง 

8 กดหมายเลข 27 ทั้ง 2 วันเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. จาก

สังเวียนป่าตอง บ็อกซิ่ง สเตเดียม จ.ภูเก็ต รวมถึงติดตามรับชมสด

ผ่านระบบสตรีมมิงทาง Youtube:มวยช่อง8 : MuayCh8 Facebook: 

Muay Thai Superchamp,Muay Hardcore, Tiktok: @muaych8 

เมลเบิร์น • ราฟาเอล นาดาล ต้อง

อาศัยถึง 5 แมตช์พอยต์กว่าจะเอส

ชนะ ยานนิก ฮันฟ์มันน์ มือควอลิ

ฟายชาวเยอรมนีท่ีเล่นได้อย่างเหนียว

แน่นในการแข่งขันเทนนิสออส เตร                                                        

เลียน โอเพ่น เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่

ผ่านมา และยังอยู่ในเส้นทางลุ้น

แชมป์แกรนด์สแลมรายการที่ 21

ราฟาเอล นาดาล นักเทน 

นิสหมายเลข 5 ของโลกจาก

สเปน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 42 นาที

ที่ ร็อด เลเวอร์ อารีนา ก่อนจะ

คว้าชัยชนะ 6-2, 6-3, 6-4  เหนือ 

ยานนิก ฮันฟ์มันน์ พร้อมกับผ่าน

เข้าสู่รอบ 3 ต่อไป

“เขาเป็นผู้เล่นท่ีตีหนักมาก 

เป็นนักเทนนิสท่ีเสิร์ฟได้ดี และท่ี

สำาคัญมีแนวโน้มว่าจะไปได้ดีเลย

ในเส้นทางอาชีพ” นาดาลกล่าวถึง

ฮันฟ์มันน์ นักเทนนิสอันดับท่ี 126 

ของโลก ท่ีผลงานท่ีแสดงออกมา

น้ันเหนือกว่าสกอร์ท่ีโชว์ให้เห็น

คู่ต่อสู้รายต่อไปของนาดาล

จะเป็นผู้ชนะระหว่าง คาเรน คา

ชานอฟ มือวางอันดับ 28 จาก

รัสเซีย และเบนจามิน บอนซิ นัก

เทนนิสจากฝร่ังเศส

ผลงานในปี 2022 ของรา

ฟาเอล นาดาล น้ันลงเล่นมา 5 

แมตช์ และคว้าชัยชนะมาครองได้

ท้ัง 5 แมตช์ เป็นการออกสตาร์ท

ปีได้อย่างยอดเย่ียมหลังเจอกับ

ฤดูกาลท่ีต้องเผชิญกับอาการบาด

“ชบาแก้ว” ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย โดยเป้าหมายคือเป็น 1 ใน 6 ทีมของ

เอเชียที่จะคว้าตั๋วเข้าไปลุยฟุตบอลโลกหญิงเป็นสมัยที่ 3 ซึ่งทัพ

ชบาแก้วจะประเดิมสนามนัดแรกกับฟิลิปปินส์ ที่สนามดีวาย พา 

ทิล ประเทศอินเดีย ในวันท่ี 21 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. 

งานนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน ELEVEN SPORTS ซึ่ง

แฟนบอลที่อยากจะสวมทีมชาติเชียร์หน้าจอบอกเลยว่า แมตช์

แรกชบาแก้วจะสวมชุดสีกรมท่าลงทำาศึก..••..สำาหรับ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน รุ่นอายุ 23 

ปี ที่กัมพูชานั้น ทาง สหพันธ์ฟุตบอลอา

เชียน หรือ เอเอฟเอฟ แจ้งโปรแกรม

การแข่งขันของทีมชาติไทยมาแล้ว วันที่ 

16 กุมภาพันธ์ จะพบกับ สิงคโปร์ เวลา 

19.00 น. ณ สนามปรินซ์ สเตเดียม และ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจอกับคู่รักคู่

แค้น “ดาวทอง” ทีมชาติเวียดนาม เวลา 

19.00 น. ที่ปรินซ์ สเตเดียม งานนี้แชมป์

กลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอน ส่วน

อันดับ 2 ดีที่สุด 1 จาก 3 กลุ่มจะตีตั๋ว

ตามเข้าไป..••..ออสเตรเลียน โอเพ่น 

เทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปี

ที่เมลเบิร์น ทรูวิชั่นส์ ยืนยันถ่ายทอดสด

ให้ชมแน่นอน เนื่องจากเพิ่งได้ลิขสิทธิ์

มาหมาดๆ โดยโปรแกรมถ่ายทอดสด

ในสัปดาห์แรกนั้นจะถ่ายทอดทางช่อง 

ทรูเทนนิส 670 โดยช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่

เวลา 07.00-15.00 น. ส่วนช่วงบ่าย 

15.00-19.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 

มกราคมนี้ สำาหรับวันที่ 26-30 มกราคม 

เจ็บ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี

ใหม่เป็นต้นมา นาดาลยังไม่เคย

เจอกับคู่แข่งที่มือ 60 อันดับแรก

ของโลกแม้แต่คนเดียว

นาดาลนับเป็นอดีตแชมป์

ชายเดี่ยวออสเตรเลียน โอเพ่น 

เพียงคนเเดียวในรอบเมนดรอว์

ปีนี้ หลังจากที่ โนวัก ยอโค

วิช แชมป์ 9 สมัยถูกส่งตัวกลับ

บ้านตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่ม 

เนื่องจากกรณีไม่ฉีดวัคซีนโควิด-

19 โดยนาดาล, ยอโควิช และโร

เจอร์ เฟเดอเรอร์ กำาลังแย่งกัน

ว่าใครจะชนะแกรนด์สแลมราย 

การที่ 21 ในอาชีพได้ก่อนกัน

ทางด้าน แอชลี บาร์ตี มือ 

1 ของโลกชาวออสเตรเลียนยัง

ฉลุยและมีโอกาสที่จะเข้าไปเจอ

กับ นาโอมิ โอซากะ จากญี่ปุ่นใน

รอบ 4 หลังโชว์ผลงานได้อย่าง

ไม่มีที่ติเป็นแมตช์ที่ 2 ติดต่อกัน

บาร์ตีซ่ึงกำาลังลุ้นแชมป์  

แกรนด์สแลมรายการแรกในบ้าน 

และสามารถเอาชนะ ลูเซีย บรอน

เซ็ตติ มือควอลิฟายจากอิตาลี 6-1 

และ 6-1 โดยใช้เวลาเพียง 52 

นาทีท่ี ร็อด เลเวอร์ อารีนา

นักเทนนิสสาวชาวออสเตร

เลียน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่น

ได้คงเส้นคงวาที่สุด และเพิ่งคว้า

แชมป์รายการอุ่นเครื่องท่ีแอดิเลด 

ส่วนผลงานในปีนี้เธอลงเล่น 5 

แมตช์แรก และไม่เสียเกมเสิร์ฟ

ติดต่อกัน 48 เกม 

“ฉันรู้สึกว่าพวกเราเตรียม

ตัวกันดีมากท่ีแอดิเลด พวกเราเล่น

ได้ดีไม่ว่าแมตช์จะยากขนาดไหน 

เคร็ก ทิซเซอร์ โค้ชของฉันสุดยอด                                                                                

จริงๆ” บาร์ตี แชมป์แกรนด์สแลม 

2 รายการกล่าว “ฉันรู้สึกว่าทีม

เราท้ังทีมทำางานร่วมกันได้เป็นอย่าง

ดี พวกเรากำาลังสนุกกับเทนนิสและ                                                    

พยายามจะสร้างผลงานท่ีดี”

ส่วน พอลลา บาโดซา มือ

วางอันดับ 8 จากสเปนที่กำาลัง

ฟอร์มแรง หลังชนะรายการอุ่น

เครื่องที่ซิดนีย์ เอาชนะ มาร์ติ

นา เทรวิซาน มือควอลิฟายจาก

อิตาลี 6-0 และ 6-3

นับเป็นแมตช์ที่ 7 ในรอบ 

10 วัน ทว่านักเทนนิสสาวจาก

สเปนบอกว่ายังสามารถรับมือได้

“ฉันรู้สึกดีมาก” บาโดซา ที 

เพิ่งขึ้นมือ 6 ของโลก หลังจาก

เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเพิ่ง

เข้า 20 อันดับแรกของโลกได้

กล่าว “มันไม่ใช่แมตช์ที่ง่าย เรา 

2 คนรู้จักกันมายาวนาน เธอ

เป็นนักสู้คนหนึ่ง และฉันดีใจที่

เป็นฝ่ายชนะในวันนี้”.

2565 เวลาถ่ายทอดสดจะยืนยันอีกครั้ง..••..ศึกกอล์ฟผสม ชาย-

หญิง ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ บาย ทรัสต์กอล์ฟ เตรียมประเดิม

ฤดูกาลใหม่ 2022 กับการแข่งขันสนามแรกระหว่างวันที่ 10-13 

กุมภาพันธ์นี้ ณ สนามสปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ อ.ชะอำา 

จ.เพชรบุรี มีเงินรางวัลรวมให้ล่ากัน 3 ล้านบาท งานน้ี ดร.ปริญ 

สิงหนาท ผู้ก่อตั้งทรัสต์กอล์ฟ หวังพัฒนาทัวร์นาเมนต์ให้ก้าวไป

สู่ระดับสากล รวมถึงพัฒนานักกอล์ฟในประเทศไทยด้วย..••..

กฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ได้มีการ

ประกาศโปรแกรมแข่งขันสำาหรับในปี 2022 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยการแข่งขันไทยแอลพีจีเอทัวร์ฤดูกาลนี้จะแข่งขันกันทั้งหมด 

10 รายการ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 17.4 ล้านบาท ประเดิม

รายการแรก บีจีซี ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 2022 ชิงเงิน

รางวัลรวม 2.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคมนี้ ทีส่นาม

วอเตอร์มิลล์ฯ..••

  น้ำาค้าง ยอดหญ้า

  utaphao1818@gmail.com

สร้างแรงบันดาลใจ • นาวาอากาศเอกปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอล

ไทย และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพ 

อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ น้ี โดยหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน

ไทยหันมาสนใจกีฬาและพัฒนาสู่เส้นทางนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต 

กรุงเทพฯ • รับกรรมไปหลังจากศาลสั่งจำาคุก 6 

เดือน ปรับเหลือ 1 แสนบาท พร้อมรอลงอาญา 

2 ปี แก๊งจ้างล้มบอลไทยลีก 2 คู่ สมุทรสาคร 

เอฟซี เปิดบ้านรับระยอง เอฟซี เมื่อ 21 เม.ย.

2561 โดย 2 อดีตเปาที่ โดนคือ นายณัฐกร ฉิม

พาลี, นายสุระศักดิ์ หัสจรรย์ พร้อมนายพงศ์

พันธ์ วงศ์สุบรรณ อดีตผู้บริหารสโมสรฟุตบอล

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 

10.00 น. ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่าน

คำาพิพากษา คดีจ้างกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลลำา 

เอียง คดีดำา อ.1105/2562 ที่พนักงานอัยการคดี

อาญา 6 เป็นโจทก์ฟ้อง นายณัฐกร ฉิมพาลี อดีต

กรรมการผู้ตัดสิน, นายเทอดศักดิ์ ทองกล่ำา อดีต

กรรมการผู้ตัดสิน  และ ด.ต.หรือนายพงศ์พันธ์ 

วงศ์สุบรรณ อดีตผู้บริหารสโมสรฟุตบอล ร่วมกัน

เป็นจำาเลย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ พ.ศ.

2556 มาตรา 66 และประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 84, 91

จากกรณีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

จำาเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ให้, ขอให้ หรือรับว่าจะให้

เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ นายสุ

ระศักดิ์ หัสจรรย์ จำาเลยที่ 2 ซึ่งจะทำาหน้าที่ตัดสิน

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพรายการไทยลีก 

2 (T2) คู่ระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลสมุทรสาคร 

เอฟซี กับทีมสโมสรฟุตบอลระยอง เอฟซี ซึ่งจะ

แข่งขันในวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 

19.00 น. ที่สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร โดย

จะมอบเงินจำานวนเท่าใดไม่ปรากฏชัด เพื่อจูงใจ

นายสุระศักด์ิให้ทำาหน้าท่ีตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเท่ียง

ธรรม โดยให้นายสุระศักด์ิเข้าข้างหรือช่วยเหลือให้

ทีมสโมสรฟุตบอลสมุทรสาคร เอฟซี ชนะทีมสโมสร

ฟุตบอลระยอง เอฟซี อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

การกระทำาของจำาเลยที่ 1 และ 3 ซึ่งเป็น

ผู้ใช้ให้จำาเลยที่ 2 กระทำาความผิด จึงต้องรับโทษ

เสมือนเป็นตัวการเช่นเดียวกับจำาเลยที่ 2 ผู้ถูกใช้

ในการกระทำาผิด 

โดยจำาเลยท้ัง 3 ให้การรับสารภาพ และได้                                       

รับการประกันตัว ศาลจึงมีคำาส่ังให้พนักงานคุมประ                                                                    

พฤติสืบเสาะประวัติการศึกษา ประวัติครอบครัว 

และอื่นๆ ของจำาเลยทั้ง 3 แล้วส่งให้ศาลใช้ประ 

กอบการพิจารณาเพื่อมีคำาพิพากษา

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำาเลยทั้ง 3 

กระทำาผิดตามฟ้องจริง พิพากษาว่า จำาเลยที่ 1 

และที่ 2 มีความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอา

ชีพฯ พ.ศ.2556 มาตรา 66 ส่วนจำาเลยที่ 3 มี

ความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 

มาตรา 66 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 84 จำาคุกจำาเลยทั้ง 3 คนละ 1 ปี และ

ปรับคนละ 200,000 บาท จำาเลยทั้ง 3 ให้การรับ

สารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ

บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎ 

หมายอาญา มาตรา 78 คงจำาคุกจำาเลยไว้คนละ 6 

เดือน ปรับคนละ 100,000 บาท

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบราย 

งานการสืบเสาะและพินิจจำาเลยทั้ง 3 แล้ว นิสัย

และความประพฤติโดยทั่วไปของจำาเลยทั้ง 3 ไม่

ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง เมื่อไม่ปรากฏว่าจำาเลย

ท้ัง 3 ได้รับโทษจำาคุกมาก่อน เห็นสมควรให้โอกาส

จำาเลยท้ัง 3 กลับตัวเป็นพลเมืองดีสักคร้ัง โทษจำาคุกให้

รอการลงโทษไว้มีกำาหนด 2 ปี ให้คุมความประพฤติ

จำาเลยท้ัง 3 โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประ                                                                     

พฤติทุก 3 เดือนต่อครั้ง ภายในกำาหนด 1 ปี และ

ให้กระทำากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประ                

โยชน์ตามท่ีพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรเป็นเวลา 

24 ช่ัวโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่

ชำาระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 29, 30

สำาหรับคดีล้มบอลไทยลีก 2 คดีน้ี เป็นคนละ

คดีกับคดีล้มบอลไทยลีก 1 ท่ีมีการแจ้งความจับกุม

ขบวนการว่าจ้างล้มบอลใน 5 นัดการแข่งขัน ท่ี

มีผู้เก่ียวข้องเป็นผู้ตัดสิน 2 คน นักฟุตบอล 8 คน 

และผู้ว่าจ้างล้มบอลอีก 5 คน เมื่อปี 2560 ท่ีเมื่อ

ปีท่ีแล้วศาลมีคำาพิพากษาจำาคุกไม่รอลงอาญา ผู้

อำานวยการสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี กับพวกรวม 

5 คน และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

ในชั้นศาลอุทธรณ์.

นาดาลอัดมือควอลิฟายทะลุรอบสาม

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยลีก จำากัด ขอประกาศ

เลื่อนการแข่งขันช้าง เอฟเอ คัพ 2021/22 รอบ 

16 ทีมสุดท้าย คู่ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ 

การท่าเรือ เอฟซี ในวันที่ 19 มกราคม 2565 

ออกไป เนื่องจากนักเตะการท่าเรือกว่า 10 คน

ติดโควิด

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ท่ีเกิดข้ึน ทาง

สโมสรการท่าเรือ เอฟซี ได้แจ้งถึงบริษัท ไทยลีก 

จำากัด ว่า นักกีฬารวมถึงทีมงานในสังกัดของสโม 

สรจำานวน 14 ราย ถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 และ

ยังมีผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

หลายคน โดยที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของสโมสร

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ก็อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียงสูงเช่น

กัน

ฝ่ายจัดการแข่งขันของไทยลีกจึงเห็นสมควร

ให้การแข่งขันฟุตบอลช้าง เอฟเอคัพ 2021/22 รอบ                                                                    

16 ทีมสุดท้าย คู่ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ 

การท่าเรือ เอฟซี ในวันที่ 19 มกราคม 2565 

เลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย

และการป้องกันการแพร่ระบาด และจะมีการแข่ง 

ขันในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แทน

สำาหรับเรื่องดังกล่าวน้ันก็มาจากการท่ี “สิงห์

เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ได้รับรายงานผลการ

ตรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรค เมื่อวันที่ 18 มกรา 

คม 2565 ว่ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สโมสรติด                                                                   

เชื้อไวรัสโควิด-19 ถึง 14 คน ประกอบกับสโม ส

รบีจี ปทุม ยูไนเต็ด มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สโม 

สรอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทำาให้ผู้บริหาร 2 

สโมสร ทั้งการท่าเรือ เอฟซี และบีจี ปทุม ยูไน 

เต็ด ยื่นเรื่องขอเลื่อนการแข่งขันที่เตรียมพบกัน

ออกไปก่อน 

โดย “มาดามแป้ง” ประธานสโมสรการท่า 

เรือ เอฟ.ซี. กล่าวว่า “ขอบคุณในน้ำาใจของคุณ

ปิ๊ป (ปวิณ ภิรมย์ภักดี) ที่เห็นพ้องในการเลื่อนการ

แข่งขันคู่เราออกไป ด้วยมีความเห็นใจท่าเรือจาก

สถานการณ์การติดเชื้อภายในทีม และเป็นความ

ห่วงใยผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมซึ่งมีความเสี่ยง เพราะ

คำานึงถึงความปลอดภัยของครอบครัวนักกีฬา คน

ใกล้ชิด ที่มีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ แม้กระทั่งแฟนบอล

ที่เข้าชมเกม ซึ่งอาจกลายเป็น

ผลกระทบในวงกว้างต่อส่วนรวม

ด้วย”

“ทั้งยังต้องขอบคุณไทย

ลีกที่เห็นความสำาคัญในประเด็น

น้ี และพิจารณาดำาเนินการอย่าง

เร่งด่วน เพราะเป็นเรื่องสำาคัญ 

ซึ่งตอนนี้ท่าเรือมีแผนที่เข้มงวด

เพ่ือป้องกันการแพร่ของเช้ือเพ่ิม                                          

ด้วยหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาสู่

สถานการณ์ปกติโดยเร็ว” มาดาม

แป้งกล่าวปิดท้าย

สำาหรับการแข่งขันช้างเอฟ 

เอคัพ 2021/22 รอบ 16 ทีม

สุดท้าย ท่ีกำาหนดเตะท้ัง 8 คู่ ในวันพุธท่ี 19 มกราคม

น้ี ก่อนหน้าท่ีไทยลีกจะประกาศเลื่อนการแข่งขันคู่ บีจี                                                                  

ปทุม ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี ทางไทยลีกก็ได้

มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันคู่ระหว่าง เมืองทอง 

ยูไนเต็ด พบ อุทัยธานี เอฟซี ออกไปเช่นกัน

หลังจากทางสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ได้

แจ้งถึงบริษัท ไทยลีก จำากัด ว่า นักกีฬารวมถึงทีม

งานในสังกัดของสโมสร จำานวน 15 ราย ถูกตรวจ

พบเชื้อโควิด-19 และยังมีผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะ

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายคน ทำาให้นักฟุตบอล

และทีมงานของสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ต้องรับ

การกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ. 

รอลงอาญา2ปีแก๊งจ้างล้มบอล
ชบาแก้วซ้อม • ทัพนัก

เตะ “ชบาแก้ว” ทีมชาติ

ไทย  ลงสนามฝึกซ้อมที่

ประเทศอินเดียเมื่อวัน

ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมลง

ทำาการแข่งขันฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์เอเชีย 

2022 รอบสุดท้าย นัด

แรก ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ 

ที่สนามดีวาย พาทิล ใน

วันที่ 21 มกราคม 2565 

เวลา 19.00 น. (ตาม

เวลาไทย) ถ่ายทอด

สดทางแอปพลิเคชัน 

ELEVEN SPORTS

ยังได้ลุ้น • ราฟาเอล นาดาล 

นักเทนนิสมือห้าของโลกจาก                                   

สเปนสะใจกับคนดูหลังเอา 

ชนะ ยานนิก ฮันฟ์มันน์ มือ

ควอลิฟายจากเยอรมนี  6-2, 

6-3, 6-4  โดยใช้เวลา 2 ชั่ว 

โมง 42 นาทีที่ ร็อด เลเวอร์ 

อารีนา ในรอบสองเทนนิส

ออสเตรเลียน โอเพ่น แกรนด์ 

สแลมรายการแรกของปีที่

เมลเบิร์น

โควิด-19เจาะเข้าทีมไทยลีกแล้ว

‘ท่าเรือ-เมืองทอง’ติดเพียบงดเตะ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เชิญร่วมสมทบทุน “กล่องรอดตาย”

กรมควบคุมโรค โดย นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำานวยการก

องโรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับกองทัพบก นำาหน่วยรถพระราชทาน

ออกตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนที่มีความ

เสี่ยงติดเชื้อพร้อมรับมอบกล่องรอดตายจำานวน 1,000 กล่อง

จากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมนิสิตเก่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โดย 

สนจ.ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมภารกิจดูแลผู้ป่วย Home 

Isolation (HI) ด้วยระบบติดตามอาการออนไลน์บนหอผู้ป่วย

เสมือน (Virtual Ward) ตลอด 24 ชั่วโมงที่สามารถรองรับ

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้

นั บหมื่ น ร าย 

โ ด ย ส ม า ค ม

นิสิตเก่าจุฬาฯ 

ได้ส่ง “กล่อง

รอดตาย” ให้

ผู้ป่วย Home 

Isolation ทั่ว

ป ร ะ เ ท ศ ไ ป

แล้วมากกว่า 

2 หมื่นกล่อง 

มี ส ม า ชิ ก ใ น 

LINE Official 

“ ก ล่ อ ง ร อ ด

ตาย” ราว 8.3 

หมื่นราย และยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจดูแลพี่น้องประชาชน

สู้ภัยโควิด-19 ต่อไป

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดทำากล่องรอดตาย 

กล่องละ 500 บาท ในแคมเปญ “Less is More” โดยบริจาค

เงินผ่านมูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปไทย บัญชี ธนาคารกสิกร

ไทย เลขที่บัญชี 017-2- 88191-2 ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อ

ขอลดหย่อนภาษีมาที่ LINE ID : @donatesurvivalbox ร่วม

บริจาคยาและเวชภัณฑ์ในกล่องรอดตายได้ที่สมาคมนิสิตเก่า

จุฬาฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณแมค โทร.09-6991-

6363 และคุณโอม 09-3698-9336.

ลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับ

เรื่องราวและปัญหาต่างๆ มากมาย 

ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สังคม และ

เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาความขัดแย้งทาง 

การเมือง ฯลฯ ทำาให้บางคนเกิดความเครียดจนนำา

ไปสู่ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

หลายคนมีวิธีการที่จะผ่อนคลายแตกต่างกันออก

ไป บางคนเลือกจะออกเดินทางไปท่องเที่ยว รับ

ประทานอาหารที่ตนเองชอบ แต่บางพฤติกรรมก็

นำามาซึ่งผลกระทบที่ไม่ดีในด้านสุขภาพ นอกจาก

นั้นในปี 2564 พบว่าคนไทยมีปัญหาในเรื่อง

อยู่ที่ ไหนก็ใกล้หมอ!!กับ 4 ดิจิทัลเแพลตฟอร์มสุขภาพ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต หลายคนยังขาดที่พึ่งหรือ

ช่องทางในการเข้ารับการรักษา/ปรึกษา เนื่องด้วย

ข้อจำากัดของเรื่องการเดินทาง การระบาดของโค

วิด–19 การเงิน หรือไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นจาก

จุดไหน ควรที่จะขอคำาปรึกษาจากผู้ใด

ด้วยเหตุนี้สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) หรือ NIA ตระหนักถึงปัญหา

สุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ

คนไทย จึงได้ ให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อรองรับปัญหาที่เกิด

ขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านดิจิทัล

เฮลท์ เพื่อตอบรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตกำาลังเชื่อมต่อการแพทย์ทางไกลให้คน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาหรือปรึกษาปัญหา

สุขภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเตรียม

ความพร้อมด้านสุขภาพในปี 2022

มาทำาความรู้จักกับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฮลท์ 

ที่จะช่วยลดความกังวลในการเข้าถึงบริการทาง 

การแพทย์เพื่อดูแลและรักษาสุขภาพได้อย่างทั่ว

ถึง ซึ่งทุกแพลตฟอร์มมีความทันสมัย รวดเร็ว

ทันใจ เพียงแค่มีมือถือหรือเครื่องมือสื่อสารเพียง 

1 เครื่อง ก็จัดการปัญหาได้ครบจบในที่เดียว

HD แพลตฟอร์มตัวช่วยด้านสุขภาพแบบ

ครบครัน 

แพลตฟอร์มที่จะมาเป็นตัวช่วยที่ดีทั้งด้าน

สุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต HD สามารถใช้งาน

ได้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีการให้

ความรู้ผ่านบทความมากกว่า 10,000 บทความ 

ที่เขียนหรือตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมแพทย์ 

เพื่อช่วยให้คนไทยได้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและ 

อัปเดต และสามารถนำาข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเลือก

ใช้บริการที่เหมาะกับตนเองได้ มีระบบให้คำาปรึกษา

ออนไลน์ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถพูดคุยหรือ

ปรึกษากับแพทย์ ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหรือ

ว่าเจอหน้ากันแต่อย่างใด เพียงแค่เข้าแพลตฟอร์ม

แล้วบอกถึงปัญหาที่ต้องการพูดคุยทั้งแบบกระทู้ 

แชต หรือคอลกับทีมแพทย์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แพลตฟอร์มนี้จะช่วยลดปัญหาโรงพยาบาล

แออัด และตอบรับความต้องการการดูแลสุขภาพที่

เพิ่มขึ้นจากจำานวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่

เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมทุกคนกับสถานพยาบาล

และบริการสุขภาพ มีกว่า 3,000 บริการจากคลินิก

และ รพ. กว่า 300 แห่ง 500 สาขา เพื่อให้ผู้บริโภค

มีข้อมูลและราคาที่โปร่งใส สามารถเปรียบเทียบ

ตัวเลือกที่เหมาะสำาหรับตัวเอง พร้อมทั้งบริการ

ผ่อนจ่ายเพื่อทำาให้การเงินไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ดูแลรักษาสุขภาพ นับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะ

ช่วยดูแลจัดการสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ใน

แพลตฟอร์มเดียว www.hd.co.th   

   Dietz แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มการ

แพทย์ทางไกล (Telemedicine)

แพลตฟอร์มระบบบริการการแพทย์ทางไกล

ยุคนิวนอร์มอลที่จะช่วยอำานวยความสะดวกและ

เชื่อมต่อระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ 

ผ่านระบบ Host XP ที่มีการใช้งานในโรงพยาบาล

สำาหรับขอคำาปรึกษา รายงานบันทึกอาการหรือการ

ตวรจสุขภาพเบื้องต้นให้บุคลากรทางการแพทย์

ทราบแบบเรียลไทม์ รวมถึงการสร้างตารางคิวนัด

หมาย การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ขั้น

พื้นฐาน และจัดส่งยาไปให้ผู้ป่วยตามบ้าน เรียกได้

ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยลดภาระการทำางานของ

บุคลากรทางการแพทย์ และที่สำาคัญผู้ป่วยไม่ต้อง

เดินทางมาที่โรงพยาบาล ลดโอกาสการสัมผัสเชื้อ

โควิด–19 และลดการแออัดภายในโรงพยาบาล ซึ่ง

ขณะนี้ Dietz กำาลังขยายทีมงาน เพื่อให้บริการที่

ครบวงจรมากขึ้น สามารถให้บริการได้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ คลินิก หรือร้านขาย

ยา และสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

Genfosis ตัวช่วยจัดสรรอาหารเฉพาะ

บุคคล

แพลตฟอร์มตรวจสุขภาพและให้คำาแนะนำา

เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ จากการตรวจในระดับ DNA 

ที่นับว่าเป็นการตรวจเชิงลึกเฉพาะบุคคล โดยขั้น

ตอนการตรวจจะตรวจผ่านทางน้ำาลาย ซึ่งสามารถ

วิเคราะห์ได้ว่าร่างกายและสุขภาพของแต่ละบุคคล

มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงของ

การเกิดโรค การออกกำาลังกายที่มีความเหมาะสม 

พร้อมทั้งคำานวณเพื่อควบคุมพฤติกรรมในการเลือก

รับประทานอาหาร นอกจากนั้น ยังสามารถจับคู่

ผลลัพธ์ DNA ว่าควรรับประทานยาหรืออาหาร

เสริมชนิดใด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมร่างกาย ไป

จนถึงการวิเคราะห์แนะนำาการใช้สกินแคร์ ให้มี

ความเหมาะสมในแต่ละบุคคล www.genfosis.com

Smile Migraine (สไมล์ ไมเกรน) ชุมชน

ชาวไมเกรน ให้เราชาวไมเกรนได้กลับมายิ้มได้อีกครั้ง

แพลตฟอร์มสำ าหรับผู้ ป่ วยที่ มี อาการ

ปวดไมเกรน โดยผู้ป่วยสามารถบันทึกระดับ

ความรุนแรงของอาการ สิ่งกระตุ้น และยาที่ใช้ 

รับประทานประจำาเมื่อเกิดอาการ ไว้ในแพลตฟอร์ม 

จากนั้นระบบจะประมวลผลที่แยกได้ทั้งรายเดือน

และรายปี ทั้งนี้ แพทย์จะนำาข้อมูลดังกล่าวมา

วิเคราะห์เพื่อใช้รักษาหรือปรับยาที่มีความเหมาะ

สมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล และที่สำาคัญแพลตฟอร์ม

ดังกล่าวยังสอบถามข้อมูลและปรึกษาอาการเบื้อง

ต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำาให้ผู้ป่วยแม้จะอยู่ใน

พื้นที่ที่มีความห่างไกล ก็สามารถเข้ารับการรักษา

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามอาการ www.

smilemigraine.com

ห

กรุงเทพฯ • ประธานบอร์ด สสวท.ร่อน

หนังสือแจงข้ันตอนการได้มาของตำาแหน่ง 

ผอ.สสวท.สมัยท่ีสอง ยันโปร่งใส เป็นไปตาม

ระเบียบการสรรหา ผอ.สสวท.ท่ีปรับปรุง

ใหม่ปี 2564 ยอมรับเป็นมติประชุมลับ แต่

กระบวนการยังไม่ส้ินสุด ต้องรอ ครม.เห็น

ชอบ “คุณหญิงกัลยา” เผยเคยมีการร้อง

เรียนเรื่องน้ีต้ังแต่สมัยณัฏฐพล เป็น รมว.ศธ. 

แจง  ก.พ.ร.เปิดช่องให้เป็นต่ออีกสมัยได้

จากกรณีท่ีมีผู้ระบุว่าเป็นพนักงานของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน 

นายกรัฐมนตรี และรัฐนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ ให้ตรวจสอบการกระทำาผิดหลัก

ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ สสวท. ใน

กรณีการสรรหาและคัดเลือกผู้อำานวยการ 

สสวท. ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลักเปิดเผย/โปร่งใส 

หลักการตรวจสอบได้/แต่เสนอเป็นวาระลับ 

(วาระท่ี 4.4) ในการประชุมคณะกรรมการ 

สสวท. คร้ังท่ี 559/12/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี

ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีการลงมติให้ 

นายชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวย

การ สสวท. ต่อเป็นวาระท่ีสอง ถือว่าขัดต่อ

หลักธรรมาภิบาล

ล่าสุด ศ.ประสาท สืบค้า ประธานคณะ

กรรมการ สสวท.ได้ส่งหนังสือช้ีแจงกรณีดัง

กล่าวว่า ตามท่ีมีข่าวเผยแพร่เก่ียวกับพนักงาน 

สสวท. ผู้ไม่ลงนาม มีหนังสือถึงสื่อมวลชนเพื่อ

ขอให้ตรวจสอบการกระทำาผิดหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของคณะ

กรรมการ สสวท. อันเก่ียวเนื่องกับการได้มาซ่ึง

ผู้มีความเหมาะสมดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 

สสวท.น้ัน สสวท.ได้ทำาหนังสือช้ีแจงในบทบาท 

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ สสวท. กฎ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการได้มาซ่ึงผู้

มีความเหมาะสมจะดำารงตำาแหน่งผู้อำานวย

การ สสวท. รวมถึงกระบวนการทำางานตาม

กฎระเบียบและข้ันตอนท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับ

กรอบเวลาท่ีเหมาะสม

ประธานกรรมการ สสวท.กล่าวต่อว่า 

คณะกรรมการ สสวท.มีอำานาจและหน้าท่ี

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึง

กิจการของสถาบัน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติคณะ

รัฐมนตรีมาโดยตลอด สำาหรับการเลือกสรร

ผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่งผู้

อำานวยการได้ดำาเนินงานตามข้ันตอนท่ีถูก

ต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นไปตามข้อ

บังคับ สสวท. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่ง

ต้ังผู้อำานวยการอำานาจหน้าท่ี การบริหาร

งาน อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์  

พ.ศ.2544 และข้อบังคับฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 

ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามหนังสือสำานักงาน 

ก.พ.ร. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1200/ว8 ลงวันท่ี 27 

เมษายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมติของ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560

ศ.ดร.ประสาทกล่าวว่า สาระสำาคัญ

ท่ีกำาหนดในข้อบังคับ คือ กรณีท่ีผู้อำานวย

การดำารงตำาแหน่งจะครบวาระแรก มีผล

งานเป็นท่ีประจักษ์และผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา

อยู่ในระดับดีมากข้ึนไป และคณะกรรมการ

เห็นว่าการจ้างผู้อำานวยการคนเดิมจะเกิด

ประโยชน์แก่สถาบัน คณะกรรมการมีอำานาจ

ในการพิจารณาให้ผู้อำานวยการดำารงตำาแหน่ง

ในวาระท่ีสองได้อีกต่อไปโดยไม่ต้องดำาเนิน

การสรรหาได้ โดยการดำาเนินงานพิจารณา

ผู้ท่ีเหมาะสมจะดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

น้ันดำาเนินการเป็นการลับทุกข้ันตอน ท่ีผ่าน

มาเป็นการดำาเนินงานตามกรอบเวลาและ

สถานการณ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงผู้อำานวยการคน

ปัจจุบันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระแรกใน 

วันท่ี 21 เมษายน 2565 เพื่ออนุวัติให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ

คณะรัฐมนตรี ท่ีประชุมคณะกรรมการ สสวท. 

ได้จัดวาระการพิจารณาเรื่องน้ี โดยจัดเป็น

‘ประสาท’แจงที่มาตำาแหน่งผอ.สสวท.สมัยสอง
ยันโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงปี64‘คุณหญิงกัลยา’เผยเคยมีการร้องเรียนยุค‘ครูตั้น’

กรุงเทพฯ • “โฆษก อว.” แนะ 7 ขั้น

ตอน “ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย” 

เผยคณะผู้บริหาร ทคบร. 25 สถาบันเร่ง

อัพเดตรายวิชาของแต่ละสถาบันที่จะเปิด

รับนักศึกษาต่างสถาบันให้ลงทะเบียนเรียน

ได้

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต 

กรรม (เลขาฯ รมว.อว.) ในฐานะโฆษก 

อว. กล่าวว่า ขณะนี้ อว.ได้จัดทำาคำาแนะนำา

สำาหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียน

ข้ามสถาบัน โดยจะมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน

ด้วยกัน ได้แก่ 1.ตรวจสอบและเลือกราย 

วิชาที่สนใจที่แต่ละสถาบันเปิดให้นักศึกษา 

ต่างสถาบันเรียนได้ ที่เว็บไซต์ https://

graduate.mahidol.ac.th/cgau/courses.

php หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

ของแต่ละสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 2.ปรึก 

ษาขอคำาแนะนำาจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน

ลงทะเบียน 3.ติดต่อขอทราบวิธีการลง 

ทะเบียนและชำาระค่าลงทะเบียนจาก

สถาบันที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน 4.ลง

ทะเบียนรายวิชาและชำาระค่าลงทะเบียน 

ตามกำาหนดและวิธีการของสถาบันการ 

ศึกษานั้นๆ 5.เข้าเรียนตามข้อกำาหนดการ 

เรียนของรายวิชานั้นๆ 6.ขอรับหลักฐานผล

การเรียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการลง

ทะเบียนของสถาบันการศึกษาที่ได้ลงทะเบียน 

เรียน และ 7.ส่งหลักฐานการลงทะเบียน 

เรียนข้ามสถาบันและใบรายงานผลการ

เรียนต่อสถาบันต้นสังกัดที่ตนศึกษา

นายดวงฤทธิ์กล่าวต่อว่า หลังจาก

นี้ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน

กำากับของรัฐ (ทคบร.) จะเร่งดำาเนินการ

ทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ อัพเดต

รายวิชาของแต่ละสถาบันที่จะเปิดรับ

นักศึกษาต่างสถาบันให้ลงทะเบียนเรียนได้ 

รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบการ

ลงทะเบียนเรียนของแต่ละสถาบัน ขั้นตอน

การเรียน และค่าธรรมเนียมไว้ในเว็บไซต์

ของ ทคบร. รวมถึงพัฒนาระบบการรับใบ

รายงานผลการเรียนร่วมกันภายในสถาบัน

สมาชิกต่อไป

สำาหรับสถาบันการศึกษา 25 แห่ง

ที่สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

ได้  ประกอบด้วย ม. เกษตรศาสตร์  

ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโน 

โลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรม 

ศาสตร ์ม.นเรศวร ม.บรูพา ม.พะเยา ม.มหดิล 

ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง 

ม.รามคำาแหง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลานครินทร์ 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ 

ม.อุบลราชธานี.

อว.แจง7ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนข้ามมหา’ลัย

วาระการประชุมลับ และท่ีประชุมได้พิจารณา

อย่างรอบคอบ และมีมติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ในเวลาน้ียังถือว่าเป็นกระบวน

การภายในของหน่วยงาน ซ่ึงข้ันตอนยังไม่ส้ิน

สุด เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

แล้ว จึงจะประกาศต่อสาธารณชนต่อไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

กล่าวถึงกรณีท่ีส่งบัตรสนเท่ห์เผยแพร่

พฤติกรรมการประพฤติมิชอบและขัดหลัก

จริยธรรมของนายชูกิจ ลิมปิจำานงค์ ผอ.สสวท.

ว่า ตนได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซ่ึงท่ีผ่าน

มาก็มีการส่งบัตรสนเท่ห์เช่นกัน โดยตนได้

รายงานให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อดีต 

รมว.ศธ.) พิจารณาและได้มีการต้ังคณะ

กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ 

ท่ีมีการร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะ

น้ีได้มีการเสนอผลการสืบข้อเท็จจริงไปแล้ว

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า ท้ัง น้ี 

สำาหรับประเด็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของ 

สสวท. ให้สามารถกลับมาเป็นผู้อำานวยการ

ได้อีกวาระน้ัน กระบวนการดำาเนินการเรื่อง

น้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากสำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ได้มีการกำาหนดเรื่องกระบวนการสรรหาว่า 

ในกรณีท่ียังไม่มีการแต่งต้ังใหม่ ให้สามารถ

ต่ออายุไปได้ แต่หากผลงานไม่ผ่านการ

ประเมินจะต้องมีการสรรหาใหม่ ซ่ึงท่ีผ่าน

มา นายชูกิจก็สามารถขับเคลื่อนงานได้เป็น

ไปตามนโยบายของรัฐบาลของต่อเนื่อง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่อง การผลักดันหลักสูตรการเรียน

การสอน Coding การอบรมครู และอื่นๆ

ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตนขอตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด

ต่างๆ เก่ียวกับเรื่องน้ีก่อนว่ามีความเป็นมา

อย่างไร และมีน้ำาหนักมากน้อยเพียงใด.

มอบรถเข็นกาชาดไทย • นางสาวสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบรถ

เข็นสำาหรับผู้สูงอายุ และที่นอนลมสำาหรับผู้ป่วยติดเตียง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 299,264 บาท ให้แก่สำานักงาน

จัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ 

สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความช่วย

เหลือในด้านทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำาเป็น อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ.
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11บันเทิง

นฐานะคนชอบกิน “แลน”.. 

หรือถ้าพูดว่า “โตมากับแลน” ก็เห็นจะไม่ผิด เพราะชีวิตวัย

เด็กที่อยู่กลางทุ่ง-กลางป่าถิ่นชนบทนั้น

แลน..ถือเป็นอาหารพิเศษ ที่ไม่เฉพาะรสชาติ หากแต่ก่อนจะ

ได้ลิ้ม ผมทั้งล่าเอง เถือหนังเอง ตำาเครื่องเอง และต้องไปคั่วอยู่ริม

ขนำาไกลบ้านนู้นน!

“มึงห้ามเอาเข้าบ้านเด็ดขาด” คำาส่ังแม่ ต้องเชื่อฟังและยึด-ปฏิบัติ

แบบไม่ต้องถามเหตุผล แต่ผมก็ไม่เคยสงสัย เพราะลุงเคยพูดเข้าหู..

แลนน่ะเขาถือ เข้าบ้านไหนซวย!

ซึ่งจริง-ไม่จริงก็ไม่รู้ รู้แต่ว่า ถ้าแลนอยู่ใต้ถุนบ้านใคร แม่ไก่

ซวยแน่ๆ เพราะมันจะเขมือบไข่จนเกลี้ยงรัง และด้วยมันชอบกินไข่

ไก่นี่กระมัง?

“ไข่แลน” จึงเป็นที่นิยมชมชอบของผมและเพื่อน..นี่ก็เพราะ

ลุง (คนเดิม) อีกแหละ พูดว่า..ไข่แลนกินแล้วมีพลังวังชา ซึ่งตอนนั้น

ก็ไม่รู้ว่าจะเอาพลังวังชาไปทำาอะไร..

อย่างดีก็แค่ว่ิงเป้ียว ว่ิงข่ีหลัง เล่นเตย (ต่ีจับ) เล่นล้อหมุน เล่นไม้

ตีแป๊ก ส่วนเล่นชักว่าว จะเป็นฤดูกาล ไม่ได้ชักเล่นกันทุกวัน ต้องรอลม!

นี่..ที่รำาลึกอดีตเแลน หรือ “ตะกวด” ที่จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มี

แกนสันหลังชั้นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายเหี้ย ซึ่งเป็น

สัตว์ที่อยู่ในสกุลและวงศ์เดียวกัน ขึ้นมาไม่ใช่ไร

พอดี..นั่งตรวจดูข่าวคราวในแวดวงบันเทิงจากสื่อหลัก-สื่อ

ออนไลน์ ที่วานนี้มีข่าว..อิ๋งอิ๋ง สิทธิณี พิธีกรดังยุค 90 ป่วยเป็น

มะเร็งระยะสุดท้าย สุดช้ำาโดนสามีนอกใจหันไปคบหมอนวดกะปู๋

ข่าว..เมียเสก โลโซ ลื่นล้มไหล่หลุด ข่าวกาละแมร์ เสน่ห์แรง 

มหาเศรษฐีติดอันดับโลกตามจีบ ข่าวหนุ่ม กรรชัย ประกาศกักตัว 

หลังทีมงานโหนกระแสติดโควิด-19

ซึ่งระหว่างลังเลไม่รู้จะหยิบประเด็นของใครมาพูด-มาคุย ตา

ก็เหลือบเห็นข่าว..เนื้อหมูราคาแพง ประชาชนเริ่มหันมาหาเนื้อสัตว์

ทางเลือก 

เนื้อจระเข้กำาลังได้รับความนิยมมากขึ้น แถมมีราคาถูกกว่า

เนื้อหมู แต่มีโปรตีนที่สูง ไม่มีไขมัน 

และมีคุณสมบัติในการปรุงอาหารที่มีรสชาติเด็ดหลายเมนู 

โดยเฉพาะเนื้อช่วงโคนหางที่เรียกว่า “บ้องตัน” จะอร่อยเลิศที่สุด

ก็เลยให้รู้สึกเปรี้ยวปากอยากกิน “คั่วแลน” ขึ้นมาซะงั้น ซึ่ง

ไม่ได้จะบลัฟ แต่ที่คุยว่า “บ้องตัน” จระเข้อร่อยสุดนั้น ผมได้ชิมลิ้ม

รสมาแล้ว ก็โอเค-งั้นๆ..

ถ้าวัดเอาตามลิ้นผม เนื้อแลนปนกระดูกคั่วเผ็ด “หรอยหนัด

หวา” ยิ่งมีหนังอ่อนติดเนื้ออยู่ด้วย เอาสเต๊กเชฟห้าดาวมาแลกก็

เห็นจะไม่ยอม!

ครับ..พูดแล้วก็ให้นึกโมโหคนแถวบ้านทางใต้ เพราะบ้ายาง 

ปลูกยางกันจนไม่มีป่าเหลือ ตอนนี้กลับไปบ้านแต่ละที จะหาแลนสัก

ตัวสองตัวมากระแทกปากช่างลำาบากยากเข็ญ

จะกิน “เป็ดชวา” สัตว์ปีกอีกชนิดที่ถูกปาก-ถูกลิ้นก็ให้เกรงใจ

เพื่อนรัก-อิสลาม เพราะเอ่ยปาก (ซื้อ) ทีไร มันจะไปจัดการมาให้

เสร็จสรรพ เหลือแค่แงะเนื้อออกจากกระดูกแล้วใส่ลงกระทะเท่านั้น

แต่ทุกครั้ง เพื่อนไม่เคยคิดเบี้ย ทั้งๆ ที่เป็ดชวาตัวหนึ่งขี้แพะ-

ขี้หมา ราคาก็ 500-600 บาท แพงกว่าเนื้อจระเข้เสียอีก!

สรุป..คือตอนนี้หมูแพง และกว่าจะกลับมาราคาปกติ (ที่ไม่

บ่นว่าแพง) ก็เป็นปี-ข้ามปี ฉะนั้นบ่น-ด่าไปก็แค่นั้น สู้หันมาปรับการ

บริโภค เปลี่ยนรสนิยมเรื่องอาหารของตัวเองจะดีกว่า

เมื่อเขาว่าเนื้อจระเข้อร่อย แถมราคาถูกกว่าหมู ก็น่าหาซื้อ

มาลองลิ้นกันดู หรือถ้าจะหันมากินแลน ผมก็ยืนยันได้ว่า “หรอย

หนัด” แต่ต้องพิถีพิถันตรวจดูให้รอบคอบเสียก่อน..

อย่าให้ถูกหลอกกิน “เหี้ย” เข้าล่ะ!.

ปรับลิ้นตามภาวะหมูแพง?

ใ

• รายการ “Digital Thailand” 

เวลา 04.40 น. เสาร์ที่ 22 มกราคม

นี้ “ดร.เอิ้น ปานระพี” จะพามาดู

กลลวงจากสายโทรศัพท์ที่โทร.เข้า

มาแจกเงินผ่านการเข้าไปเล่นเกม

ในเว็บไซต์ ได้เงินจริงหรือหลอก ใช่

เกมจริงๆ หรือ แล้วเว็บไซต์ที่ปลาย

สายให้เราเข้าไปเล่นน่าเชื่อถือจริงหรือไม่ มาพิสูจน์

ความจริงไปพร้อมๆ กันกับ อ.ปริญญา หอมเอนก ผู้

เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

• แม้ความรักที่ผ่านมาไม่ราบรื่น เจอมรสุม

ชีวิตครั้งใหญ่ ถูกทำาร้ายจนเป็นแผลทางใจ แต่ดารา

นางเอกสาว ยีน-เกวลิน ศรีวรรณา จากละคร มัจฉา

อันดา ยังยืนหยัดและยังไม่เข็ดกับความรัก ขอแค่

ผู้ชายใจดี อารมณ์ดี ไม่ใจร้อน และตอนนี้มีเจ้าแมว

น้อย “มัลดีฟส์” มาเป็นแรงใจให้ จากความเศร้ากลาย

เป็นทาสรักแมวตัวโปรด ชมความน่ารักของทั้งคู่ได้

ในรายการ “นายจ๋า ทาสมาแล้ว” ในวันอาทิตย์ที่ 23 

มกราคม 2565 ทางช่อง 8

• สายห้าวห้ามพลาด! กับเรื่องราวมิตรภาพ

ความรักระหว่างเพื่อนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันใน “บอก

โลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell The 

World I Love You” นำาแสดง

โดย บาส-สุรเดช พินิวัตร์ (รับบท

เป็น เข่ง) เด็กหนุ่มจากต่างจังหวัด

ท่ีเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ และขอ

อาศัยอยู่กับ เน็ต-สิรภพ มานิธิ

คุณ (รับบทเป็น ไท) เพื่อนร่วม

ช้ันในวัยเดียวกัน เข่งมีความฝันว่าอยากจะไปเรียนต่อท่ี

ประเทศจีนเพื่อตามหาแม่ท่ีพลัดพราก แต่ชีวิตพลิกผัน

เมื่อบังเอิญไปช่วยเหลือ เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร 

(รับบทเป็น บ้ง) เด็กส่งยาท่ีกำาลังถูกรุมทำาร้าย

• (ต่อ) จากกลุ่มนักเลงขาใหญ่ สงกรานต์-

รังสรรค์ ปัญญาเรือน (รับบทเป็น เฮียสง) และ นิก-

คุณาธิป ป่ินประดับ (รับบทเป็น นิก) จากน้ันมาพวก

นักเลงก็ตามรังควาน เพราะเข้าใจว่าเข่งรวมหัวกันกับบ้ง

แอบซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ เข่งจำาเป็นต้องหนีออกจาก

บ้าน ไปหลบซ่อนอาศัยอยู่กับบ้งในท่ีห่างไกล ทำาให้ท้ังคู่

ได้เรียนรู้ชีวิตของกันและกัน เรื่องราวจะจบลงแบบไหน 

ห้ามพลาดใน “บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึง Tell The World I 

Love You” 27 มกราคมน้ี ทุกโรงภาพยนตร์.

มักเกิ้ล

อย-ถกลเกียรติ วีรวรรณ หัวเรือใหญ่กลุ่ม บริษัท 

เดอะ วันฯ เจ้าพ่อสื่อโทรทัศน์เมืองไทย เผยกลยุทธ์

ความต่างและเปิดกว้าง ที่ทำาให้ช่องวันสามารถคว้า

เรตติ้งไต่อันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเบื้องหลังความสำาเร็จนั้น 

เจ้าตัวเปิดใจทั้งน้ำาตาวินาทีตัดสินใจวางเดิมพันอนาคต ช่อง 

ONE ทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตใน WOODY FM

“เราไม่ยึดติดเพราะโลกมันเปลี่ยนไป 

เราต้องทำาละครให้คนสมัยนี้ดู ตัวละครที่จะ 

Attractive กับเขา นางเอกโง่ไม่ได้แล้ว ถ้าละคร

ไทยสมัยนี้นางเอกโง่คนดูเปลี่ยนช่อง อย่าลืม

ว่าละครคือ Reflection ของสังคมในแต่ละ

ยุค ฉะนั้น Logic ตัวละครจะเปลี่ยนไปจาก

เมื่อก่อน ถ้าเป็นเมื่อก่อนพระเอกต้อง

ยอม เพราะฉันเป็นคนดี พ.ศ.นี้ คน

บอกโง่ วิธีการทำางานที่เปลี่ยนไปคือไม่

ยึดติด เปิดกว้าง ไม่เสียเวลากับเรื่อง

ไม่เป็นเรื่อง Secret to Success คือรู้

ว่าคุณรู้อะไร และรู้ด้วยว่าคุณไม่รู้อะไร 

ถ้าคุณต้องทำาในสิ่งที่คุณไม่รู้ ไปหาคน

อื่นมาทำา มันไม่ต้องรู้ทุกอย่างนิชีวิตคน

เรา มันไม่ต้องทำาเป็นทั้งหมด ไปหาคนที่

เก่งๆ ที่เขามีประวัติที่ดีเข้ามาทำากับเราสิ 

แต่ในขณะเดียวกันในความเปิดกว้าง เรา

ก็ต้องกลับมา QC แล้วก็ดูว่า Target หรือ 

Community ของเรา เขารับไหม มันต้อง

กลับมาดู ไม่ใช่เปิดกว้างไปหมด สุดท้ายอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ก็ไม่ใช่ 

เพราะฉะนั้นมันคือการบาลานซ์

การเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONEE ตอนนี้ดีครับ แต่

หนักขึ้นมาหน่อย เพราะความรับผิดชอบมันมากขึ้น เมื่อก่อนนาย

ผมคือผู้ถือหุ้นไม่กี่คน แต่ตอนนี้นายผมมีผู้ถือหุ้นเป็นพัน เพราะ

ฉะนั้นมีอะไรแบบนี้ขึ้น ความ

รับผิดชอบมันมากขึ้นอยู่

แล้ว ชีวิตนี้ ไม่เคยคิดว่าจะ

ต้องทำาบริษัทที่อยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ แต่ว่าในวัน

ที่เราต้องมาร่วมลงทุน

ใน ONEE ถ้าย้อนไป

เมื่อเวลาปี 2014-

2015 พอได้ช่องมาไม่

กี่เดือนมั้งก็จะกลาย

เป็นดิจิตอลดิสรัปชัน 

คนก็จะบอกว่าพวก

ที่ได้ช่องมาเจ๊ง

แน่ ตอนนั้นแอบ

หวั่นๆ บ้าง คน

ดูน้อยลง แต่

เราก็มีความเชื่อมั่นว่าทีวีก็ยังอยู่ แต่เราจะหารายได้อะไรเพิ่มเข้า

มา ทำาให้เราย้อนกลับไปดูตัวเองว่าจริงๆ เราเป็นใคร เราเป็นคน

ทำาคอนเทนต์ เพราะฉะนั้นแชนเนลต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นในโลก

ออนไลน์ แปลว่ามันมีโอกาสเพิ่มขึ้น ก็เลยเป็นการหาอย่างอื่นมา

เพิ่มมาเสริมไม่ใช่แค่ช่องทีวี และนั่นคือ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เราไม่ใช่แค่ช่องทีวี เราสามารถทำาอะไรได้แตกต่างมาก

ขึ้น เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ไม่ใช่แค่ช่องทีวี เรา

ก็เลยสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ที่คิดว่ามันจะไปเข้า

ตาต่างชาติได้มากขึ้น ถ้าพูดกันภาษาบ้านๆ คือเราโก

อินเตอร์ง่ายขึ้น แล้วเราก็ทำามาแล้ว อย่าง Girl From 

Nowhere แนนโน๊ะ ก็ได้รางวัลต่างๆ มากมาย เป็นนิมิต

หมายที่ดี และพูดตรงๆ เลยว่าขอบคุณเกาหลีใต้ ที่มีทั้ง 

Squid Game หรือ BTS อะไรต่างๆ ที่เปิดตลาดเอเชีย

ให้ชาวโลกเห็น ให้คนหันมามองเอเชีย ถ้าพูดตรงๆ จาก

เกาหลีใต้ Next Step เขาก็มองมาที่ไทย เพราะเราก็ทำาคอนเทนต์

เข้าตาคนนอกประเทศพอสมควร

ถ้าย้อนกลับไปในวันที่เปี่ยมสุขที่สุดในชีวิต อาจจะก่อนที่จะ

ประมูลช่องทีวีด้วยซ้ำา ตอนนั้นผมดูแลบริษัท เอ็กแซ็กท์ (Exact) 

และบริษัท ซีเนริโอ (Scenario) ณ ตอนนั้นผมคิดว่าเราก็มีความสุข

กับการผลิตคอนเทนต์ ทำาละคร ทำาซีรีส์ ทำาละครเวที ทำาซิตคอม 

ทำาคอนเสิร์ต แต่พอมันเกิดดิจิตอลดิสรัปชันขึ้น เป็นจุดเปลี่ยนที่

สำาคัญมากในชีวิต มันเป็นจังหวะการตัดสินใจที่มันหนักมากนะ ก็

มีการพูดคุยกับทาง GMM ผมบอกว่ามันต้องลงแล้วครับ ไม่งั้นตก

รถไฟนะ มันเสี่ยงมากนะ มันลงทุนสูงมากนะ ทางแกรมมี่ก็ยังมี

ความกล้าๆ กลัวๆ จนมีคำาถามที่แบบมาร่วมลงทุนกันไหมล่ะ ผมก็

บอกเอา แต่ว่ามันก็ลงทุนสูงจริงๆ นะ ต้องไปกู้แบงก์นะ มีผู้ใหญ่ที่

เป็นทางการเงินเขาก็บอกว่าคุณแน่ใจเหรอ นี่มัน Your life saving 

ผมก็ตัดสินใจหนักมากตอนนั้น คือการที่เราเป็น Production 

Company มีทีมงานเต็มไปหมด แล้วเรามีความเชื่อว่าเราลงทุน

แล้วมันจะดี แต่โอกาสมันก็ไม่ได้เยอะ ณ ตอนนั้น แต่ถ้าเราไม่

ลงทุนมันจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไปต่อในวงการนี้ ได้ไหม ไม่ใช่แค่

เรา ลูกน้องอีกไม่รู้เท่าไหร่ ผมมี 2 ออปชัน ลงทุนแล้วไปต่อ กับ

แยกย้ายดีใจที่รู้จักกัน เพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น ผมก็เลยเลือก

ออปชันที่มาทำากันต่อ มาอยู่ด้วยกัน ที่เสียน้ำาตานี่มันคือเงินเก็บทั้ง

ชีวิตวู้ดดี้”.

ร่วมงานเปิดตัว • นักแสดงหนุ่ม “นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์” จากซีรีส์วายสุดฮอต แค่เพื่อน

ครับเพื่อน ทางช่อง GMM25 ร่วมงานเปิดตัวถั่วลิสงเคลือบอบกรอบ “มารูโจ้ รสสไปซี่

แซลมอนกลิ่นเทอร์ปีน” ผลิตโดยบริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำากัด โดยได้

รับเกียรติจาก ธนากร วัฒนวิจารณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, อนุศาสตร์ สระทองเวียน 

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และกัญญ์วรา กิรติเสวี ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด 

ร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันก่อน ณ ลานหน้าอาคาร CP Tower.

บ

ล่อยออกมาแล้วเป็นหนังเทรล

เลอร์ตัวแรกจากทาง Marvel 

Studios สำาหรับ Moon Knight 

ซีรีส์ทาง Disney Plus เมื่อคืนวันจันทร์ที่

ผ่านมา เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

สำาหรับหนัง MCU ปี 2022

ใน Moon Knight ซึ่งจะออก

ฉายครั้งแรก ในวันที่ 30 มีนาคม ได้ 

ออสการ์ ไอแซค มารับบทเป็น มาร์ก                                         

สเปกเตอร์ อดีตทหารที่มีอาการ

ของโรคหลายบุคลิก และหลายครั้ง

ก็ไม่รู้ว่าตัวเองฝันหรือตื่นอยู่ ขณะ

ที่การมองเห็น คอนชู เทพเจ้าแห่ง

ดวงจันทร์ของอียิปต์ ก็ยิ่งทำาให้เขา

วิตกกังวลว่าอาการป่วยทางจิตกำาลัง

รุนแรงขึ้น

ในเทรลเลอร์ หรือตัวอย่าง

ภาพยนตรท์ีป่ลอ่ยออกมาใหช้มกนัแลว้ 

มาร์กไม่สามารถ

แยกแยะความแตก

ต่างระหว่างชีวิต

ปกติของเขากับความ

ฝัน เขาเล่นรูบิกดึก 

ก็นอนไม่หลับ บาง

ครั้งหลับไปก็ผวาตื่น

กระโดดจากเตียง 

และเหมือนจะลืม

ไปว่าเขาเองที่เป็น

คนล่ามขาของเขาไว้

กับเตียง หลังจากไป

พิพิธภัณฑ์อียิปต์ โบราณ เขามองเห็นภาพ

นิมิตของคอนชู และต่อมาเขาได้พบกับวาย

ร้ายของเรื่องซึ่งเป็นผู้นำาลัทธิ สนับสนุนให้

มาร์กยอมรับด้านมืดในตัวเอง ตอนท้ายของ

เทรลเลอร์จบด้วยการที่มาร์กได้รับพลังซู

เปอร์ฮีโร่หลอมรวมกับชุดของมูนไนต์ และ กำาลังกระหน่ำาหมัดใส่ใครคนหนึ่งอย่างไร้

ความปรานี

มาถึงตรงนี้ พอจะบอกได้ว่า Moon 

Knight มีการปรับเนื้อหา และจะไม่เหมือน

ซีรีส์ก่อนๆ ของ Marvel Studios สำาหรับ 

Disney Plus ที่เน้นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีอยู่แล้วใน

หนังของทางมาร์เวลช่วงก่อนหน้านี้  แต่

สำาหรับ Moon Knight จะเริ่มสร้างเซต

ตัวละครใหม่ขึ้นมา รวมถึงเนื้อหาซึ่งอาจ

ไม่เกี่ยวข้องกับ MCU เดิมทีมูนไนต์มีพลัง

ซูเปอร์พิเศษไปตามเฟสของดวงจันทร์ 

เวอร์ชันนี้จะกดความสามารถไว้ไม่ให้ถึงกับ

เป็นอมตะ โดยจะพึ่งพาอุปกรณ์ที่ซับซ้อน

ล้ำายุคเข้ามาข่วย บางคนเปรียบเทียบแล้ว

คล้ายกับแบทแมน ซูเปอร์ฮีโร่ของทาง DC 

Comics

ภาพยนตร์เรื่องน้ีถือเป็นการเปิดตัว

สำาหรับปีท่ีสองของ Marvel Studios กับทาง 

Disney Plus ซ่ึงในปี 2022 น้ี สำาหรับบริการ

สตรีมมิงท่ีจะทยอยตามมาอีกคือ She-Hulk 

หนังคอมิดี นำาแสดงโดย ทาเทียนา มาส

ลานี, มาร์ก รัฟฟาโล, ทอม ร็อธ, เรเน เอ

ลีส โกลด์สแบร์รี, จอช เซการ์รา และจามี

ลา จามิล รวมไปถึง Ms.Marvel ใช้ดาราใหม่

คือ อิมาน เวลลานี และซีซั่น 2 ของหนัง

แอนิเมชัน What If...?.

ป

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘บอย ถกลเกียรติ’หลั่งน้ำ�ต�

ทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตพลิก‘ช่องONE’

ONEประกาศรีแมตช์ทันที

‘ซุปเปอร์เกิร์ล vs บาร์บี้’

ความคืบ

หน้ากรณีไฟต์ดรา

มาค้านสายตาทั่ว

โลกระหว่างนัก

มวยสาวไทย “ซุป

เปอร์เกิร์ล จรูญ

ศักดิ์มวยไทย” วัย 

18 ปี กับคู่แข่ง

หญิงแกร่งเบลา

รุส “บาร์บี้” เอ

คาเทรินา วานดา

รีวา วัย 30 ปี ซึ่งชกในกติกามวยไทย 3 

ยก ศึก ONE: Heavy Hitters เมื่อคืนวัน

ศุกร์ที่ 14 ม.ค.65 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

โดยหลังจากที่ทาง ONE ไม่มีนโยบาย

รีวิวการแข่งขันย้อนหลังตั้งแต่ปี 2565 

เป็นต้นไป จึงประกาศจัดให้มีการรีแมตช์

ทันที!

ด้านนักมวยสาวไทยวัย 18 ปี “ซุป

เปอร์เกิร์ล” หลังลงจากเวทีแข่งขัน เธอ

เดินทางไปเช็กร่างกายที่โรงพยาบาล

ในสิงคโปร์ และขึ้นเครื่องบินกลับ

ประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น โดยขณะนี้กักตัว

อยู่ที่ภูเก็ต และยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ

ใดจนกระทั่งขณะนี้ เพราะยังไม่พร้อมกับ

การแบกรับกระแสดรามาอย่างหนักที่โหม

กระหน่ำาเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากเหตุที่

กรรมการตัดสินให้เธอเป็นฝ่ายชนะอย่าง

ไม่เอกฉันท์ (2:1 เสียง)

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 

ม.ค.ที่ผ่านมา เธอก็ได้เปิดใจผ่านโพสต์

แรกในอินสตาแกรมส่วนตัว supergirl_

jaroonsakgym ว่า

“ฉันได้รับชัยชนะเมื่อคืน แต่

ฟอร์มการชกของฉันแย่มาก ด้วยการ

สถานการณ์ไวรัสและการเรียน ทำาให้ฉัน

ไม่ได้ลงแข่งขันมาเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 

มันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของฉัน แต่ฉันได้

พยายามทำาอย่างเต็มที่ตลอดการแข่งขัน”

“ฉันรู้สึกเสียใจท่ีผลการตัดสินของ

กรรมการทำาให้แฟนๆ รู้สึกไม่พอใจ ฉัน

มีหน้าท่ีชก ส่วนหน้าท่ีตัดสินเป็นของ

กรรมการ ซ่ึงเกินอำานาจการควบคุมของฉัน 

และต้องขอโทษด้วยกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนอีกคร้ัง”

“และฉันขอแสดงความยินดีกับคู่

แข่ง (เอคาเทรินา วานดารีวา) ซึ่งได้รับ

โบนัสจากการแข่งขันเมื่อคืน คุณยอด

เยี่ยมจริงๆ”.

interthaipost69@gmail.com

‘ออสก�ร์ ไอแซค’ซูเปอร์ฮี โร่คนล่�สุด

ของMarvel StudiosในMoon Knight



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดอยคํารวมรักษชาง       พิพัฒพงศ อิศรเสนา ณ อยุธยา กก.ผจญ. บจก.ดอยคําผลิตภัณฑ

อาหาร ลงนามบันทึกขอตกลง โครงการ “ดอยคํารวมรักษชาง ผลักดันไมฝาง เพ� อเกษตรกรไทย” 

นําสมุนไพรแกนฝางมาเปนวัตถุดิบ แกปญหาชางบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยมี รักษา สุนินทบูรณ, 

ม.ร.ว.วรากร วรวรรณ, ปทมา นามวงษ, อดิศร สุทธิเลิศ, ฐกร คาขายกิจธวัช และปกครอง 

บุญชูกุศล รวมดวย ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

เม� อวันที่ 12-14 มกราคม ที่ผานมา 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โชวพลังสรางสรรค

นักศึกษาผานการจัดงานนําเสนอผลงานใน 

“โครงการถายทอดองคความรูและประกวด

แนวคิดและนวัตกรรมดานน้ําบาดาล  ทั้งนี้ 

ไดรับเกียรติจาก นายกุศล โชติรัตน รอง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เปนประธาน

ในพิธีเปดงาน  พรอมทั้งมีการบรรยายพิเศษ

เร� อง “นวัตกรรมน้ําบาดาลเพ� อการพัฒนา

ในยุค Generation Alpha” โดย ดร. สุรินทร 

วรกิจธํารง ผูอํานวยการสํานักพัฒนานํ้าบาดาล 

สําหรับ “กิจกรรมการประกวดแนวคิด

และนวัตกรรมดานนํ้าบาดาล (GROUNDWATER 

INNOVATION CHALLENGE)” เพ� อสราง

เครือขายทองถิ่นตนแบบ ดานการบริหาร

จัดการน้ําบาดาลอยางยั่งยืน” ในรูปแบบ

ออนไลน (Zoom Meeting) ไดรับเกียรติ

จากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ 5 ทาน

รวมเปนคณะกรรมการในการตัดสิน ไดแก 

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

นโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ําบาดาล)  

ดร. ทัศนีย เนตรทัศน ผูอํานวยการกลุมวิจัย

และพัฒนางานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

น้ําบาดาล สํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล เผยโฉม 5 ทีมนักศึกษา ควาคะแนนสูงสุดเปนทีมตนแบบ

ในกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมดานน้ําบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)

น้ําบาดาล ดร. นงรัตน อิสโร นักวิชาการ

สิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม ดร.ณัฐวิญญ ชวเลิศพรศิยา 

ผูอํานวยการโครงการ Industrial Liaison 

Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  และผูชวยศาสตราจารย 

ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ อาจารยคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

โดยการแขงขันในครั้งนี้มีนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใหความ

สนใจ สมัครเขารวมโครงการมากถึง 32 ทีม  

ซึ่งทุกทีมที่เขารวมจะไดรับประกาศนียบัตร

จากกรมน้ําบาดาล  ในการจัดงานครั้งนี้มี 5 

ทีมจากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ ไดรับ

การคัดเลือก เพ� อเขาชิงเงินรางวัลรวมมูลคา

กวา 200,000 บาท ซึ่งทางคณะกรรมการจะ

ทําการพิจารณาตัดสินการใหรางวัลอีกครั้ง

ในลําดับถัดไป

ในโอกาสน้ีทางกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง

แวดลอม ขอแสดงความยินดีกับ 5 ทีมสุดทาย

ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ  โดย

มีหลักเกณฑพิจารณาแนวคิดที่ โดดเดนและ

ไดคะแนนสูงสุดที่มีความเหมาะสมสําหรับ

เปนตัวอยางที่จะนํามาพัฒนาเปนโครงการ

ตนแบบในอนาคต ไดแก ทีมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย 

ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทีม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทีมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา  ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

โดยทั้ง 5 ทีมเปนโครงการที่มีแนวคิดที่จะ

สามารถพัฒนาตอยอดขยายองคความรู ไป

ยังชุมชน และเครือขายทองถิ่น สถาบันการ

ศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูใช

น้ําบาดาล ตลอดจนนําไปสูการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลอยางมีสวนรวม

และเปนระบบ  

สําหรับผูที่สนใจความรูดานน้ําบาดาล 

สามารถติดตามรายละเอียดการประกวดได

ทางเพจช� อ สวนฝกอบรม สํานักบริหารกลาง 

หรือโทรสอบถามไดที่ 0-2666-7168

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร จับมือ ฮอปคาร เปดตัวจุดใหบริการเชารถยนต ไฟฟา “คารแชรริ่ง” 

24 ชม.     ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร นําโดย สาธิต สายศร รองกรรมการผูอํานวยกา

รสายปฎิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค รวมกับ บริษัท ฮอปคาร ผูใหบริการคารแชริ่ง (Carsharing) 

โดย ระดมเลิศ อนันตชินะ ผูอํานวยการฝายธุรกิจสัมพันธ เปดตัวสถานีใหบริการเชารถยนต

ไฟฟาผานแอปพลิเคชัน HAUP ตลอด 24 ชั่วโมงและจุดชารจไฟ ตอกย้ําความครบเคร� อง

เร� องบริการในจุดเดียว (One Stop Service) พรอมจัดโปรโมชันสุดพิเศษมอบสวนลดสูงสุดถึง 

50 % ใหกับลูกคา และสมาชิกแอปพลิเคชัน MBK Plus ตั้งแตวันนี้ – 30 เมษายน 
DMT เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก    ทีมส� อสารองคกรจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง 

พามิสเตอร โทลลเวย เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก ที่ประกอบไปดวย อุปกรณการเรียน 

ขนม นม และของเลน จํานวน 1,000 ชุด ใหกับตัวแทนชุมชนตางๆ ที่อยูในบริเวณใกลเคียง

บริษัท อาทิ ชุมชนเคหะทุงสองหอง ชุมชนหลักสี่ แฟลตทุงสองหอง เพ� อรวมสรางความสุขใน

ชวงวันเด็กแหงชาติใหกับเยาวชนที่จะเติบโตเปนผู ใหญในอนาคตและเปนกําลังสําคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติตอไป

หองอาหารเลอ มาแรงน โรงแรม

เคปราชา ศรีราชา ขอเชิญชวนทุกทานมา

ลิ้มลองความอรอยหลากหลายเมนูกับชุด

อาหาร 3 คอรสสไตลยุโรปคุมคาเกินราคา 

โดยฝมือเชฟระดับโรงแรมชั้นนํา ที่ไดคัดสรร

วัตถุดิบชั้นดีรั งสรรค เปนเมนู เลิศรสใน

บรรยากาศอบอุน เปนกันเอง ตั้งแตวันนี้ – 

31 มีนาคม 2565

1. “ชุดอาหารมื้อกลางวัน 3 คอรส” 

เปดใหบริการทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. 

อิ่มอรอยกับอาหารคาว หวานจานอรอยที่จะ

ทําใหมื้อกลางวันกลายเปนมื้อพิเศษ พรอม

เคร� องด� มชา กาแฟ อาทิ สลัดกรีก หรือซุป

ครีมขนมะเขือเทศ  หรือชีสมอซซาเรลลาชุบ

เกล็ดขนมปงทอด สเตกปลาดอรี่ซอสโหระพา 

หรือสปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ เคกประจําวัน 

ไอศกรีมอิตาเลียน หรือ ช็อกโกแลตฟองดูว 

ในราคาเพียงทานละ 390++ บาท สําหรับ

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ลดครึ่งราคา

2. “ชุดอาหารมื้อค่ํา 3 คอรส” เปด

ใหบริการทุกวัน ยกเวนวันศุกร เวลา 18.00-

22.00 น. เชิญชวนทุกทานมาสังสรรคกับ

เพื่อนและครอบครัวกับเมนูอาหารยุโรป

พรอมเสริฟอาหารเลิศรส 

3 คอรสทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ํา

จานเดนแสนอรอย อาทิ ซีซารสลัด ซุปครีม

ขนฟกทอง สเตกปลาทูน�ายางเสิรฟพรอม

ซอสเนยมะนาว  หรือสเตกเนื้อสันในเสิรฟ

พรอมซอสพริกไทย  หรือสปาเก็ตตี้ผัดพริก

กระเทียม เคกประจําวัน ไอศกรีมอิตาเลียน 

หรือผลไมสดตามฤดูกาล พรอมชา หรือกาแฟ 

ในราคาเพียงทานละ 490++ บาท สําหรับ

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ลดครึ่งราคา 

สํารองที่นั่งลวงหนา หรือสอบถามราย

ละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี หองอาหารเลอ มาแรงน  

โรงแรมเคปราชา ศรีราชา โทร. 0-3831-

4288 หรือ https://www.caperacha.com/

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๗๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายประมวล บุตราช กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เทสโก โลตัส ถลาง เลขท่ีบัญชี 

๐๗๑-๑-๘๕๒๑๒-๓ ช� อบัญชี 

นายภัทศา ปริญญานิยม

- นายภัทศา 

ปริญญานิยม

๙๙,๔๓๕.๓๐ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

หาดปาตองเลขท่ีบัญชี 

๓๓๒-๒-๙๕๓๑๘-๕ ช� อบัญชี 

นายรชฏ ธนเจริญจรัส

- นายรชฏ 

ธนเจริญจรัส

๒๕,๘๒๙.๙๘ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๐๖๗-๘-๑๔๙๙๗-๗ 

ช� อบัญชี นายทศพล จ่ันสกุล

- นายทศพล 

จ่ันสกุล

๔๑๘,๙๗๐.๔๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสตา เลขท่ี

บัญชี ๐๖๒-๘-๘๙๖๑๕-๑ ช� อ

บัญชี นางสาวสุมนตธิฌา ศรีโค

- นางสาว

สุมนตธิฌา 

ศรีโค

๓๖๖,๖๓๖.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

แมสาย เลขท่ีบัญชี 

๐๖๒-๘-๑๘๓๓๑-๗ ช� อบัญชี 

นายจิตติภัทร ยศทา

- นายจิตติภัทร 

ยศทา

๖๖,๑๒๖.๕๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๓ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนพังงา (ภูเก็ต)เลขท่ีบัญชี 

๘๒๓-๒-๒๘๕๕๕-๕ ช� อบัญชี 

นายรชฏ ธนเจริญจรัส

- นายรชฏ 

ธนเจริญจรัส

๙๒๕.๕๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน โอเช่ียน ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๙๙๓-๒-๔๗๕๗๕-๗ 

ช� อบัญชี นายทศพล จ่ันสกุล

- นายทศพล 

จั่นสกุล

๑๙,๘๔๓.๑๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล เลขท่ี

บัญชี ๘๑๗-๒-๗๐๑๐๓-๕ 

ช� อบัญชี นายวิทวัส ประเสริฐอุย

- นายวิทวัส 

ประเสริฐอุย

๓๙๖.๖๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา

ถนนพูนผล ภูเก็ต เลขท่ีบัญชี 

๒๙๗-๑-๓๖๐๒๓-๗ ช� อบัญชี 

นายรชฏ ธนเจริญจรัส

- นายรชฏ 

ธนเจริญจรัส

๑,๑๑๔.๖๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 

เลขท่ีบัญชี ๔๖๕-๑-๔๓๗๗๖-๘ 

ช� อบัญชี นายภัทศา 

ปริญญานิยม

- นายภัทศา 

ปริญญานิยม

๓๑๘.๕๕ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนนมนตรี 

ภูเก็ต เลขท่ีบัญชี 

๔๖๘-๒-๓๘๔๐๗-๐ ช� อบัญชี 

นายประมวล บุตราช

- นายประมวล 

บุตราช

๒๒,๓๐๘.๘๘ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๐๒๑,๙๐๖.๗๕ บาท 

(หน่ึงลานสองหม� นหน่ึงพันเการอยหกบาทเจ็ดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายประมวล บุตราช กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายอนุรักษ สุขสําราญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสุพจน รักษาจันทร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

เพ� อการเกษตรและสหกรณเพ� อ

การเกษตร สาขาบางขัน เลขที่บัญชี 

๐๒๐๐๖๗๒๙๑๑๒๓ช� อบัญชี 

นายสุพจน รักษาจันทร

- นายสุพจน 

รักษาจันทร

๒๐,๐๖๖.๔๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่

บัญชี ๙๓๕๐๔๔๗๔๒๘ ช� อบัญชี 

นางสาวอําภรรัตน สงวนศักดิ์

- นางสาว 

อําภรรัตน 

สงวนศักดิ์

๓.๗๗ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่

บัญชี ๙๓๕๐๔๖๒๒๘๑ ช� อบัญชี 

นางสาวอําภรรัตน สงวนศักดิ์

- นางสาว 

อําภรรัตน 

สงวนศักดิ์

๒๐๙.๒๕ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

หวยยอด เลขที่บัญชี ๔๑๖๐๒๖๔๘๔๙ 

ช� อบัญชี นางสาวอําภรรัตน สงวนศักดิ์

- นางสาว 

อําภรรัตน 

สงวนศักดิ์

๓,๔๐๑.๗๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขากะปาง เลขที่

บัญชี ๙๓๕๐๔๓๖๗๗๙ ช� อบัญชี 

นายชุติไชย เพ็งผอม

- นายชุติไชย 

เพ็งผอม

๙๔๑.๙๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๔,๖๒๓.๑๘ บาท (สองหม� นส่ีพัน

หกรอยย่ีสิบสามบาทสิบแปดสตางค)

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุพจน รักษาจันทร กับพวก

(นายปติพงษ นวลเล� อน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายปติพงษ นวลเล� อน)
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มีเลีย เกาะสมุย (Meliá Koh Samui) 

รีสอรทริมหาดเชิงมนที่ผูอานนิตยสาร “คอน

เดนาสต ทราเวลเลอร” ตางลงความเห็นให

เปน 1 ใน 20 รีสอรทที่ดีที่สุดในประเทศไทย 

แนะนําบุฟเฟตมื้อสายวันอาทิตยประจํา

เดือนกุมภาพันธ 2565 มื้ออาหารยอดนิยม

สําหรับครอบครัวที่มีอาหารนานาชาติหลาก

หลายเมนูใหไดเลือกรับประทานอยางไมจํากัด  

ใหบริการที่หองอาหาร เดอะ บรีซา บีช 

เรสเตอรอง แอนด บาร (The Breeza Beach 

Restaurant & Bar) หองอาหารริมหาดเชิง

มนบรรยากาศสบาย ๆ เคลาเสียงคล� น ในวัน

อาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2565

เชฟ อาซิซส กานดาร อะวัง (Azizskandar 

Awang) หัวหนาพอครัวใหญ เจาของรางวัล

อันทรงเกียรติ Chef Hotelier of the Year 

จาก The Hotelier Awards Asia และรางวัล

อ� นๆ อีกมากมายไดคัดสรรอาหารทะเลสดๆ 

ท่ีทุกคนช� นชอบมาใหบริการ ไดแก หอยนางรม

บุฟเฟตมื้อสายประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 ที่มีเลีย เกาะสมุย

ฟน เดอ แคลร นําเขาจากฝรั่งเศส กุงลาย

เสือ ปูทะเล และหอยแมลงภูจากทะเลเกาะสมุย 

นอกจากน้ันยังมีอาหารแนะนํา อาทิ เบอรเกอร

ความรวมมือดานบริการวิชาการ  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผูอํานวยการสถาบัน

เทคโนโลยีปองกันประเทศ ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานบริการวิชาการ 

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพ� อถายทอดเทคโนโลยีและ

แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางบุคลากรของหน�วยงาน โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประเทศชาติ ณ หองประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

Burberry เปดตัวแคมเปญ 

Lunar New Year 2022 

ที่ ไดรับแรงบันดาลใจจากปขาล

แคมเปญนี้ ไดรับการถายทอดโดยนาง

แบบสาวดาวรุงอยาง Liu Bingbing, Liu 

Chunjie, Wang Xiangguo และ Yang Ling 

ถายโดยชางภาพช� อดัง Feng Li

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีขาล

ปีนักษัตรที่สื่อถึงจิตวิญญาณอันแข็งแกร่ง 

และมาดมั่น โดยคอลเลกชั่นสุดพิเศษนี้นํา

เสนอลวดลายของสัตวอยางลายเสือมาใน

โทนสีสมที่ ไดรับการตกแตงบนกระเปาอัน

เปนซิกเนเจอรของแบรนดอยางกระเปารุน  

Lola และ Olympia รวมถึงไอเท็มอันโดดเดน

อยางผาพันคอแคชเมียร และรองเทาผาใบ

นับเปนการนําเสนอมุมมองใหมเกี่ยว

กับการลายพิมพ TB Monogram อันเปนซิก

เนเจอรมาในเฉดสีน้ําผึ้งผสานกับสีสมสดใส

ประดับดวยตัวอักษร B อันเปนซิกเนเจอรอัน

โดดเดนของแบรนด ซึ่งปรากฎในเทรนช โคท 

เสื้อคลุม กระโปรงพลีท และแจ็กเก็ตไนลอน

ทอจากอิตาลี

เนื้อวากิวและตับหานยาง 

อาหารญี่ปุนหลากหลาย

ชนิดจากมุมอาหารญี่ปุน 

พาสตาเสนสดแสนอรอย 

เน้ือออสเตรเลียอบ รีซอตโต

เนื้อแกะตุนเสิรฟพรอมเห็ด

แชมปญองและเห็ดพอรชินี 

ปลากระพงอบเกลือ และ

ยังมีเมนูน�ารับประทานอ� น ๆ 

อีกมากมาย รวมไปถึงราวิ

โอลีเห็ดทรัฟเฟลดําจากมุม

อาหารอิตาเลี่ยน สปาเกตตี้ผัดปลาเค็มกับ

มะเขือเทศและมะกอกแบบสเปน เพนเน�ผัด

กับซอสเพรสโต ผลิตภัณทจากหมูนําเขาให

บริการพรอมกับเคร� องเคียงตางๆ และพลาด

ไมไดกับมุมอาหารสเปนอันเปนเอกลักษณ 

ที่มีเมนูแนะนําอยางปาเอญาขาวผัดทะเล

แบบสเปนรสชาติตนตํารับ มันฝรั่งผัดน้ํามัน

มะกอกแบบสเปน ปลาหมึกอบเสิรฟบน

NEW COLLECTION ท่ีนอนยางพารา

ไฮบริด Lalabed By Dunlopillo ออกแบบ

ใหคุณไดเลือกระดับ “ความนุมแน�น” ของ

ที่นอนยางพาราไฮบริด พรอมประสิทธิภาพ

การผอนอันสมบูรณแบบ แตหลายคนอาจ

จะสงสัยวา..ที่นอนยางพารากับที่นอนยางพา

ราไฮบริดตางกันกันอยางไร? ที่นอนยาง

พาราไฮบริดคุณภาพดีกวาที่นอนยางพารา

หรือปาว?

แตกอนจะไปทําความรูจักกับที่นอน

ยางพาราไฮบริด ขอแนะนําแบรนดนองใหม 

Lalabed ในเครือบริษัท Dunlopillo ท่ีมียอดขาย

อันดับท่ี 1 ของท่ีนอนพ็อกเก็ตสปริง ออกแบบ

เพ� อลดแรงส่ันสะเทือนท่ีอาจรบกวนคนขางกาย 

โดยในป 2021 แบรนดทํายอดขายมากกวา 

20,000 หลัง ซึ่งที่นอนยางพาราไฮบริดได

รับการออกแบบมาเพ� อเอาใจคนชอบที่นอน

ยางพาราโดยเฉพาะ และสามารถเลือกระดับ

ความนุมของที่นอนไดถึง 3 ระดับคือ นุม 

นุมแน�น และนุมสบาย มีสาขาใหทดลอง

มากกวา 8 สาขา กรุงเทพและปริมณฑล

ยางพาราไฮบริด ยางพาราไฮบริด

คือยางพาราแท 100% น้ํายางพารานําเขา

จากประเทศเบลเยี่ยม โดยผานกระบวนการ

ผลิตแบบพิเศษ เพ� อกําจัดโปรตีนตกคาง

ในน้ํายางพาราที่เปนแหลงอาหารของไรฝุน

อันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดภูมิแพ ทั้งยังมี

ประสิทธิภาพการระบายอากาศไดเปนอยางดี 

มีความยืดยุนสูงสามารถรองรับสรีระการ

นอนไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลด

อาการปวดหลัง รูสึกสบาย หลับสนิทตลอด

ทั้งคืน

หลายๆ คนอาจจะสงสัยวาและที่นอน

ยางพาราไฮบริดจะดีกวาที่นอนยางพารา

หรือปาว ก็ขออธิบายวาที่นอนยางพาราแบบ

ที่ทุกคนรูจักเปนยางพาราทั้งหลัง สวนมาก

ทางเลือกยุคใหม ที่นอนยางพาราไฮบริด 

สูการพักผอนแสนสบายที่ชวยสรางสมดุลของสุขภาพไดสมบูรณแบบ

มีปญหาของเร� องน้ําหนักเยอะ การเปลี่ยน

ผาปูที่นอนแตละครั้งแสนลําบาก เพราะใช

กําลังมากในการยกซึ่งอาจทําใหปวดหลัง 

เราจึงออกแบบที่นอนยางพาราไฮบริด ซึ่ง

เปนที่นอนยางพาราเหมือนกันแตเปนการ

เสริมชั้นยางพาราดานบนของที่นอน โดย

ชั้นลางของที่นอนเราคัดสรรชั้นโฟมแบบ

พิเศษ เรียกวา La Firmo Foam ฐานโฟมที่

ผานกระบวนการอัดแน�นแบบพิเศษ Lastic 

Foam ชวยพยุงแนวกระดูกสันหลังใหขนาน

กับที่นอนและชวยสลายแรงกดทับทุดจุดที่

สัมผัสระหวางสรีระกับที่นอน ทําใหหลับ

สบายตลอดทั้งคืนโดยสามารถรองรับน้ําหนัก

ไดเทาที่นอนยางพารา แตตัวที่นอนมีนําหนัก

เบากวา ผาหุมนําเขาจากประเทศอังกฤษ   

Elastic Knit เสนใยละเอียด ระบายอากาศได

เปนอยางดี ผิวสัมผัสเนียนนุม ไมรูสึกระคายเคือง 

เคลือบสารเพ� อสุขภาพ Dustmite Shield   

สารสกัดจากพืชธรรมชาติ ชวยยับยั้งการ

เจริญเติบโตและการสะสมของไรฝุนและ 

Hypo -Allergy Protection ปองกันการกอให

เกิดภูมิแพ

ที่นอนยางพาราไฮบริด Lalabed 

By Dunlopillo ออกแบบมา 3 รุนสามารถ

เลือกความนุมแน�นของที่นอน รุน Lalatex 

E1 ความหนา 7 นิ้ว ใหสัมผัสแน�นกําลังดี

เอาใจคนหุนหมี หมดกังวลเร� องน้ําหนักเยอะ 

สามารถรองรับน้ําหนักไดถึง 300 กิโลกรัม 

รุน Lalatex E2 ออกแบบมีความหนา 8 นิ้ว 

เสริมดวยโฟมวิทยาศาสตรรูปทรงรังไข Allay 

contour topper นําเขาจากประเทศอังกฤษ 

คลายมีปุมนวดอยูดานบนผิวสัมผัส ชวยให

คุณรูสึกผอนคลายในขณะนอนหลับ และ

รุน Lalatex  E3 ความหนา 9 นิ้ว ใหสัมผัส

นุมสบาย เสริมโฟมวิทยาศาสตร Adaptive 

topper ดวยเทคโนโลยี Adaptive ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ลดความ

รอนสะสมในตัวที่นอน ชวยใหคุณไมรู สึก

รอนขณะนอนหลับ 

สนใจทดลองนอนไดแลว 9 สาขา 

กรุงเทพ ปริมณฑลและเปดสาขาใหมสาขา

กาญจนบุรี ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

Facebook: Lalabed /Website: lalabed.

com/LINE  :@lalabed/ IG : lalabedthailand 

และโทร.06-4252-5594

มันฝรั่งปรุงรสด้วยเครื่องเทศสไตล์สเปน 

มะกอกดองและปลาราฝรั่งเสียบไมและพริก

สเปน และอาหารน�ารับประทานอ� น ๆ อีก

มากมาย

นอกจากนั้นยังมีมุมอาหารเพ� อสุขภาพ 

ไดแก สลัดคีนัวกับบีทรูท บล็อคโคลีกับฝกทอง 

ปดทายมื้ออาหารดวยชีสนําเขาที่เชฟคัดสรร

ชีสหลายชนิดมาให้บริการกับเครื่องเคียง

ตาง ๆ พลาดไมไดกับขนมหวานหลายชนิด

ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาใหบริการอยาง

ไมจํากัด 

บุฟเฟตมื้อสายในวันอาทิตยที่  6 

กุมภาพันธ 2565 ใหบริการตั้งแตเวลา 

12.00 -16.00 น. ที่ หองอาหาร เดอะ 

บรีซา บีช เรสเตอรอง แอนด บาร ราคาทาน

ละ 1,890++ บาท หรือราคาทานละ 3,990++ บาท 

เมื่อเลือกรับประทานอาหารกับเครื่องดื่ม

นานาชนิดใหบริการแบบไมจํากัดไดแกไวน 

เบียร ค็อกเทล น้ําผลไม และน้ําอัดลม สวน

เด็กอายุ ระหวาง 5 ถึง 12 ป  ราคาทานละ 

945++ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั่งโทร.0-7793-8899 

มอบทุนมูลนิธิ     สุรช ลํ่าซํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ พรอมดวย 

จรัสพงศ ล่ําซํา ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายกิจกรรมองคกรเพ� อสังคม บริษัท ล็อกซเลย มอบ

ทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆ แก มูลนิธิดวงประทีป โดยมี เพ็ญวดี แสงจันทร 

ผูจัดการมูลนิธิดวงประทีป เปนผูรับมอบทุนเพ� อใชในการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาความ

เปนอยูของเด็กยากไรในชุมชนคลองเตย เน� องในโอกาสวันครบรอบ 83 ป บมจ.ล็อกซเลย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เวียดนามเจอโอมิครอนแพร่เชื้อในชุมชน

ฮานอย • รายงานรอยเตอร์อ้างข่าวของหนังสือพิมพ์เตียน

ฟองของทางการเวียดนาม เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคมว่า 

เวียดนามตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ โอมิครอน

ภายในประเทศ 3 ราย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเผยว่า พบ

ผู้ติดเชื้อเหล่านี้ในนครโฮจิมินห์ซิตีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

และผลตรวจยืนยันเมื่อคืนวันอังคารว่าเป็นสายพันธุ์โอมิค

รอน ก่อนหน้านี้เวียดนามรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-

19 สายพันธุ์ โอมิครอนมากกว่า 70 ราย ในกลุ่มผู้ที่ถูกกักตัว

ภายหลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แถลงการณ์ของ

กระทรวงสาธารณสุขเมื่อสัปดาห์ก่อนกล่าวว่า ชุมชนจำาเป็น

ต้องเพิ่มความระแวดระวังกับสายพันธุ์ โอมิครอน อย่าได้รวม

ตัวกันในสถานที่แออัดและควรฉีดวัคซีนให้ครบ ถึงขณะนี้

เวียดนามมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมมากกว่า 5 ล้านคน และ

เสียชีวิตเกือบ 36,000 คน ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข

เผยว่า มากกว่า 74% ของประชากร 98 ล้านคน ฉีดวัคซีนโค

วิดแล้วอย่างน้อย 2 โดส

อินโดฯ จำาคุก 15 ปี สมาชิกเจไอเอี่ยวบึ้มบาหลี

จาการ์ตา • ศาลอินโดนีเซียตัดสินจำาคุก 15 ปี ซูการ์นาเอน                                                                

วัย 58 ปี สมาชิกระดับสูงของกลุ่มเจมาห์ อิสลามิยะห์ (เจ

ไอ) ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดบาร์ 2 แห่งบน

เกาะบาหลี เมื่อปี 2545 ทำาให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย 

และเหตุก่อการร้ายอีกหลายแห่งที่ลงมือโดยหน่วยของเขา 

หัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลแขวงจาการ์ตาตะวันออกอ่านคำา

ตัดสินเมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม ระบุว่า จำาเลยมีความผิดฐาน

ก่อการร้าย ต้องรับโทษจำาคุก 15 ปี ซูการ์นาเอนมีชื่อจริงว่า 

อารีฟ ซูนาร์ โซ เป็นผู้ต้องหาที่ทางการอินโดนีเซียต้องการ

ตัวมากที่สุดหลังเกิดเหตุระเบิดบนเกาะบาหลี เขากบดานอยู่

เกือบ 20 ปี จนโดนจับได้ในที่สุดเมื่อเดือนธันวาคม 2563 

ระหว่างไต่สวนคดีจำาเลยรายนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

เหตุระเบิดที่บาหลี แต่ยอมรับว่าหน่วยของเขาเป็นคนลงมือ 

แต่ผู้พิพากษาระบุว่าเขาเป็นหัวหน้าหน่วยและเห็นด้วยกับ

แผนวางระเบิดบาหลี ศาลระบุด้วยว่าหน่วยของซูการ์นาเอน

เป็นผู้โจมตีสถานทูตฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซีย เมื่อปี 2543 และ

วางระเบิดโบสถ์หลายแห่ง

ชายอายุยืนที่สุดในโลกลาโลก

นิวยอร์ก • กินเนสส์เวิลด์ออฟเรคคอร์ดเผยเมื่อวันพุธที่ 19 

มกราคม ว่า ซาตูนิโน เด ลา ฟูเอนเต การ์เซีย ชาวสเปน 

ที่เป็นชายอายุยืนที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วเมื่อวันอังคาร ขณะ

มีอายุ 112 ปี 341 วัน เขาได้รับการบันทึกว่าเป็นชายอายุ

ยืนที่สุดในโลก ตอนที่มีอายุ 112 ปี 211 วัน เขาเกิดที่เมือง

ปอนเตกาสโตร แคว้นเลออนของสเปน เมื่อวันที่ 11 ก.พ.

2452  สูง 150 ซม. มีอาชีพทำารองเท้า มีลูก 7 คน, หลาน 14 

คน และเหลน 22 คน จากเว็บไซต์ของกินเนสส์ เจ้าของสถิติ

บุคคลอายุยืนที่สุดในโลกคือหญิงฝรั่งเศส ชื่อ ฌาน หลุยส์  

กาลม็อง เสียชีวิตในปี 2540 ขณะมีอายุ 122 ปี 164 วัน.

อย่าลืมฉัน : คิม จองอึน ยิง

ขีปนาวุธ 4 ลูกใน 2 อาทิตย์!

ปิดปีใหม่มาได้ไม่ถึง 3 สัปดาห์ คิม จองอึน ก็ส่ังยิง

ขีปนาวุธไปแล้วไม่ต่ำากว่า 4 ครั้ง เหมือนกำาลังจะ 

“ลองของ” อะไรบางอย่างเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ของ

ตนเองในปีที่ขึ้นครองอำานาจเบ็ดเสร็จครบ 10 พอดี

ล่าสุดเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือยิง

ขีปนาวุธ 2 ลูกลงไปในทะเลญี่ปุ่น 

ข่าวกรองของเกาหลีใต้ประเมินว่าการยิงขีปนาวุธ

ถี่ๆ ของเกาหลีเหนือตั้งแต่วันปีใหม่ 2022 เป็นต้นมาน่า

จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ของกองทัพโสมแดง ในภาวะท่ีสหรัฐฯ ยังเดินหน้ากดดันคิม 

ด้วยการเพิ่มมาตราคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ และการปิด

พรมแดนเพื่อสกัดโรคระบาดโควิด

เสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่า เกาหลีเหนือน่า

จะยิงขีปนาวุธนำาวิถี 2 ลูกจากพื้นที่ในซูนัน ซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของสนามบินนานาชาติเปียงยาง แต่ไม่ได้บอกในทันทีว่า

มีรัศมีทำาการไกลแค่ไหน

ญี่ปุ่นก็เดือดร้อนไม่น้อย ทั้งๆ ที่เพิ่งตื่นเต้นกับคำา

เตือนสึนามิอันเกิดจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟใต้

ทะเลในบริเวณแปฟิกใต้

โดยนายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ สั่งให้รัฐบาล

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธเพื่อวางมาตรการตั้งรับ

และต่อต้านต่อไป 

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม โนบุโอะ คิชิ บอกว่า

ขีปนาวุธชุดล่าสุดมาร่วงอยู่นอกเขตเศรษฐกิจจำาเพาะของ

ญี่ปุ่น

ร้อนถึงหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นต้องออกคำาเตือนต่อ

เรือที่วิ่งอยู่รอบน่านน้ำาญี่ปุ่นระวังวัตถุที่ตกลงมาจากท้องฟ้า 

แม้จะไม่มีรายงานความเสียหายต่อเรือหรือเครื่องบินในทันที

“เราขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำาต่อเนื่อง

ของเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงการยิงขีปนาวุธหลายครั้ง ที่

คุกคามสันติภาพและความมั่นคงของญี่ปุ่น ภูมิภาค และ

ประชาคมระหว่างประเทศ” ฮิโรคาสุ มัตสึโนะ เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีของโตเกียวประกาศ

แวดวงทางทหารตั้งข้อสังเกตว่า การยิงครั้งล่าสุดนั้น

มีขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือทำาการทดสอบการบินของขีปนาวุธ

ความเร็วเหนือเสียง “ไฮเปอร์ โซนิก” ชนิดใหม่ เป็นการ

ทดลองยิงเมื่อวันที่ 5 และ 11 ม.ค.และต่อมาวันที่ 14 ม.ค. 

เปียงยางยังได้ทดสอบขีปนาวุธนำาวิถีจากรถไฟอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญที่เกาะติดพฤติกรรมทางการเมืองของ

เกาหลีเหนือให้ความเห็นว่า คิม จองอึน กำาลังกลับไปใช้

เทคนิคเดิม

นั่นคือการใช้ขีปนาวุธเพื่อกดดันสหรัฐฯ และเพื่อนบ้าน

ในภูมิภาค

โดยหวังว่าจะนำาไปสู่การต่อรองด้วยเงื่อนไขที่จะทำาให้

เขาสามารถหลุดรอดจากการถูกคว่ำาบาตร

ตั้งแต่ โจ ไบเดน ขึ้นมาแทนโดนัลด์ ทรัมป์ วอชิงตัน

ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนปรนเงื่อนไขเหล่านั้น ตรงกันข้าม 

หลังจากที่คิมยิงขีปนาวุธรอบล่าสุด อเมริกาก็ประกาศ

มาตรการคว่ำาบาตรเพิ่มขึ้นอีก พร้อมกับบอกว่าพร้อมจะ

เจรจากับเกาหลีเหนือหากยอมต่อรองกันเรื่องเลิกโครงการ

พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

คิมยังเชื่อว่าเขาต้องเดินหน้าพร้อมนโยบาย 

“นิวเคลียร์ขนานกับปากท้อง”

นั่นคือพัฒนาอาวุธร้ายแรงต่อเนื่องพร้อมๆ กับการ

สร้างเศรษฐกิจ

เพราะคิมเห็นว่าถ้าเกาหลีเหนือไม่มีนิวเคลียร์ 

อเมริกาและชาติอื่นๆ จะไม่

เกรงขาม และอาจจะใช้วิธีการ

เดียวกับที่อเมริกาใช้กับผู้นำาของ

อิรักและลิเบียมาแล้ว

นั่นคือส่งกองกำาลังเข้า

ยึด และเก็บผู้นำาที่อเมริกาไม่

ยอมรับเสีย ลีลาและภาษา

ทางการเมืองของเกาหลีเหนือ

ถึงวันนี้ก็ยังแข็งกร้าว ด้วยการ

ประกาศว่าจะไม่ยอมเจรจา

กับวอชิงตันหากสหรัฐฯ ยังไม่

ละทิ้ง “นโยบายที่เป็นปรปักษ์”

นั่นหมายถึงอเมริกาและ

พันธมิตร เช่น เกาหลีใต้และ

ญี่ปุ่น

เมื่อสัปดาห์ก่อนกระทรวง

การคลังสหรัฐฯ ได้กำาหนด

มาตรการคว่ำาบาตรต่อชาว

เกาหลีเหนือ 5 คน โดยกล่าว

หาว่ามีบทบาทโยงกับอุปกรณ์

และเทคโนโลยีสำาหรับโครงการ

ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ หรือมี

ส่วนเกื้อกูลการทดลองอาวุธร้าย

แรงของเกาหลีเหนือ

ส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก็มีคำาสั่งคว่ำา

บาตรชาวเกาหลีเหนืออีก 1 ราย พร้อมกับชายชาวรัสเซีย 

และบริษัทรัสเซีย ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาวุธทำาลาย

ล้างสูงของเกาหลีเหนือในวงกว้าง 

รัฐบาลของไบเดนยังขู่ด้วยว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำา

บาตรหากเปียงยางยังทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นถ้าถามว่าปีนี้เราจะต้องจับตาจุดไหนที่เปราะ

บางที่อาจจะยกระดับความตึงเครียดระดับโลกได้

นอกจากยูเครน, อิหร่าน, ทะเลจีนใต้แล้ว คิม จอง

อึน ยังไม่ยอมให้ใครลืมเกาหลีเหนือของเขาเป็นแน่แท้.

เ

ตองกาเผยสึนามิ15ม.ถล่มเกาะ
เวลลิงตัน, นิวซีแลนด์ • รัฐบาลตองกาออกแถลงการณ์เป็นครั้งแรก

นับแต่เกิดภัย “พิบัติที่ ไม่เคยพบพานมาก่อน” เผยภูเขาไฟปะทุเมื่อวัน

เสาร์ก่อคลื่นยักษ์สูง 15 เมตรกวาดกลืนหายทั้งหมู่บ้าน ประชากรทั้ง

ประเทศได้รับผลกระทบ สนามบินเคลียร์รันเวย์รับเครื่องบินบรรเทา

ทุกข์ คาดเคเบิลสื่อสารใต้น้ำาต้องใช้เวลากู้นานอย่างน้อย 4 สัปดาห์

รายงานเอเอฟพีเม่ือวันพุธ                                                             

ท่ี 19 มกราคม 2565 กล่าวว่า                                                       

ประชาคมระหว่างประเทศยังพยา 

ยามหาทางติดต่อสื่อสารกับประเทศ

หมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

ตอนใต้แห่งน้ี หลังจากภูเขาไฟใต้                                        

น้ำา ฮังกา-ตอง กา-ฮัง กา-ฮาอา                                               

ปาย ปะทุรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่                                                    

ผ่านมาส่งผลให้เถ้าธุลี, แก๊สและ                                                  

ควันสู่ท้องฟ้าสูง 30 กิโลเมตร 

ความรุนแรงได้ยินไกลถึงรัฐอะแลส 

กาของสหรัฐ โดยสถาบันวิจัยน้ำา

และบรรยากาศแห่งชาติของนิว                                                 

ซีแลนด์ระบุว่า คลื่นแรงดันมหา 

ศาลแผ่ไปท่ัวโลกด้วยความเร็วระ 

ดับซูเปอร์โซนิกท่ี 1,231 กม./ชม.

คำาแถลงต่อสาธารณะครั้ง

แรกของรัฐบาลตองกาเมื่อวันอัง 

คารกล่าวว่า สึนามิที่เกิดตามมา

เข้าถล่มบางพ้ืนท่ีชายฝ่ังตะวันตก

ของเกาะขนาดเล็กๆ ด้วยความ

สูงถึง 15 เมตร หมู่บ้านแห่งหน่ึง                                               

บนเกาะแมงโก ท่ีตรวจพบสัญ 

ญาณขอความช่วยเหลือเม่ือวัน

ก่อน ถูกกวาดหายไปอย่างส้ินเชิง 

และหลายชุมชนเหลือบ้านรอด

การทำาลายล้างเพียงไม่ก่ีหลัง 

“ภัยพิบัติท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา

ก่อนถล่มตองกา” รัฐบาลกล่าวใน                                              

แถลงการณ์ และว่าหน่วยกู้ภัย

ถูกส่งไปอพยพประชาชนในพ้ืน                                                     

ท่ีประสบภัยรุนแรงท่ีสุดแล้ว โดย

มีรายงานว่า มีคนเสียชีวิตอย่าง

น้อย 3 คน บาดเจ็บอีกจำานวน

หน่ึง ผู้เสียชีวิต รวมถึงหญิงอายุ 

65 ปี บนเกาะแมงโก และหญิง

ชาวอังกฤษ

สำานักงานเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศของสหรัฐ (ยูเอส 

เอด) อ้างข้อมูลของสมาคมกา 

ชาดตองกาว่า เถ้าภูเขาไฟและ

สึนามิส่งผลกระทบต่อประชาชน

มากกว่า 100,000 คน หรือเท่า 

กับประชากรทั้งประเทศนี้ 

เครื่องบินลำาเลียงของกอง

ทัพออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

พร้อมนำาส่งส่ิงของบรรเทาทุกข์

ทันทีท่ีรันเวย์ของสนามบินตองกา

กำาจัดเถ้าภูเขาไฟและเศษไม้ได้                                     

หมด เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการ                                                   

บิน สำานักงานเพื่อการประสาน

งานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประ 

ชาชาติ (โอซีเอชเอ) กล่าวว่า รัน 

เวย์ของสนามบินบนเกาะหลัก ตอง 

กาตาปู มีฝุ่นเถ้าปกคลุมหนากว่าท่ี

คาดคิด ท่ี 5-10 เซนติเมตร 

โจนาธาน วีตช์ ผู้ประสาน

งานวิกฤตของยูเอ็นเผยกับเอเอฟ

พีว่า รันเวย์ของสนามบินบนเกาะ

หลักแห่งน้ีกำาจัดเถ้าภูเขาไฟเสร็จ

แล้วในวันพุธ แต่ยังไม่ได้ใช้งาน 

คาดว่าเท่ียวบินจากออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด์จะมาลงได้ในวัน

พฤหัสบดี

อีกด้านหน่ึง เรือบรรทุก

เฮลิคอปเตอร์ เอชเอ็มเอเอส แอดิ

เลด ของออสเตรเลีย จะเร่ิมออก

เดินทางไปตองกาพร้อมส่ิงของ

บรรเทาทุกข์ได้ในไม่ช้า โดยการ

เดินทางใช้เวลา 5 วัน ส่วนเรือ

เอชเอ็มเอ็นซีเอส เวลลิงตัน ของ

นิวซีแลนด์พร้อมทีมสำารวจและ

ดำาน้ำา และเอชเอ็มเอ็นซีเอส โอที

โรอา พร้อมน้ำาดื่มและโรงกล่ันน้ำา

ทะเลท่ีผลิตน้ำาได้วันละ 70,000 

ลิตร ออกเดินทางเมื่อวันอังคาร 

โดยจะใช้เวลาราว 3 วัน

ตองกาถูกตัดขาดจากโลก                                                       

ภายนอกอย่างแทบจะส้ินเชิงหลัง

ภูเขาไฟปะทุทำาลายสายเคเบิลส่ือ                                                      

สารใต้น้ำา นิวซีแลนด์เผยว่าบริ 

ษัทซับคอมจากสหรัฐคาดว่าจะใช้

เวลาซ่อมแซมอย่างน้อย 4 สัป                                                    

ดาห์ ขณะน้ีบริษัท ดิจิเซล ผู้ให้                                             

บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ใช้จานดาวเทียมท้องถ่ินกู้สัญญาณ                                        

2 จี สำาหรับการสื่อสารในประเทศ 

ส่วนการส่ือสารกับนอกประเทศ

ยังคงต้องใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม

และวิทยุสื่อสาร.

หวั่นชาวฮ่องกงนำาหนูแฮมสเตอร์ ไปปล่อย

ฮ่องกง • กลุ่มสงเคราะห์สัตว์

ในฮ่องกงกลัวว่าคำาส่ังฆ่าหนูแฮม

สเตอร์ราว 2,000 ตัว หลังตรวจ

พบหนูแฮมสเตอร์ 11 ติดเชื้อโค

วิด-19 ที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่ง

หนึ่ง จะทำาให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง

ชนิดนี้นำาพวกมันไปปล่อย

สมาคมป้องกันการทารุณ

สัตว์ (เอสพีซีเอ) ในฮ่องกงที่เปิด

คลินิกสัตวแพทย์ด้วย เผยกับสำา 

นักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันพุธที่ 19 

มกราคมว่า เจ้าของหนูแฮมสเตอร์                         

มากมายติดต่อมาท่ีสมาคมเพื่อขอ

คำาแนะนำา หลังเมื่อวันอังคารทาง 

การฮ่องกงมีคำาส่ังฆ่าหนูแฮมสเตอร์

ราว 2,000 ตัว จากที่ตรวจพบ

หนูแฮมสเตอร์ 11 ติดเช้ือโควิด-19 

ท่ีร้านขายสัตว์เล้ียงแห่งหน่ึง

เอสพีซีเอกล่าวในถ้อยแถลง

ว่า เราขอวิงวอนให้เจ้าของหนูแฮม

เตอร์อย่าเพ่ิงตื่นตระหนกในเรื่อง

นี้ และอย่านำาสัตว์เลี้ยงของคุณ

ไปปล่อย

นักวิทยาศาสตร์ท่ัวโลกและ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขฮ่องกงและ

สัตวแพทย์ต่างยืนยันตรงกันว่า 

ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสัตว์

สามารถแพร่เช้ือโควิด-19 สู่คนได้ 

รัฐบาลฮ่องกงท่ีปฏิบัติตาม

นโยบายโควิด-19 เป็นศูนย์ทำาให้

ไม่มีทางเลือกเม่ือการติดเช้ือโค

วิด-19 สายพันธุ์เดลตาเมื่อเร็วๆ 

นี้ ติดตามการแพร่เชื้อกลับไป

ที่พนักงานคนหนึ่งของร้านขาย

สัตว์เลีย้งแห่งหน่ึง ทำาให้มีการ

เก็บตัวอย่างของสัตว์เล้ียงหลาย

ร้อยตัวในร้านตรวจหาเช้ือโควิด                                              

-19 สัตว์ท่ีตรวจหาเช้ือ เช่น หนู                                            

แฮมสเตอร์, กระต่ายและหนูชิน                                                

ชิลลา โดยพบหนูแฮมสเตอร์มี                                                  

ผลตรวจเป็นบวก 11 ตัว ทาง 

การฮ่องกงจึงมีคำาส่ังเมื่อวันอังคาร

ให้ฆ่าหนูแฮมสเตอร์ราว 2,000 

ตัว จากร้านสัตว์เลี้ยง 34 แห่ง 

นอกจากน้ีขอให้ร้านขาย

สัตว์เล้ียงหลายสิบแห่งปิด, ระงับ

การนำาเข้าและขายหนูแฮมสเตอร์ 

ผู้ท่ีซ้ือหนูแฮมสเตอร์หลังจากวัน

ท่ี 22 ธันวาคม 2564 ขอให้นำามา                                              

ส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฆ่าและอย่า

นำาหนูแฮมสเตอร์มาปล่อยท่ีถนน

วาเนสซา บาร์ส ศาสตรา 

จารย์ด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็น

เพื่อนแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง 

ให้ความเห็นว่า การควบคุมเรื่อง                                                   

การซื้อขายหนูแฮมสเตอร์ เพียง

พอแล้วท่ีจะป้องกันสุขภาพของ

ประชาชน ความกลัวท่ีว่าคนเล้ียง                                    

หนูแฮมสเตอร์จะติดเช้ือโควิด-19  

จากหนูเป็นเรื่องที่เกินเลย ประ 

ชาชนทั่วโลกหลายล้านคนล้วน

มีสัตว์เลี้ยง ไม่มีสักเคสที่พิสูจน์

ได้ว่าสัตว์เลี้ยงสามารถแพร่เชื้อ

โควิด-19 ไปสู่มนุษย์.

ไว้อาลัย • เอริก อดัมส์ นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก กล่าวที่จัตุรัสไทม์สแควร์ เมื่อคืนวันที่ 18 มกราคม ระหว่างพิธีไว้อาลัยให้กับมิเชล 

โก หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชีย วัย 40 ปี ที่ถูกผลักตกรางรถไฟใต้ดินและถูกรถไฟชน เมื่อวันที่ 15 มกราคม และเสียชีวิตในเวลาต่อมา.
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12

ฝากขัง 5 ผู้ต้องหายิงหนุ่ม 19 ดับ 

ขอนแก่น • ความคืบหน้ากรณีนายนพดล พันธ์ชมภู อายุ 19 ปี 

ถูกปืนยิงจนเสียชีวิตที่บริเวณริมถนนมะลิวรรณ หน้าโรงงาน

ผลิตรองเท้าชื่อดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ม.ค ที่ผ่านมา และตำารวจสามารถจับกุม

ผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 5 ราย ประกอบด้วยนายกฤษฎา หรือม่อน คำา

มา, นายปิยบุตร หรือเบนซ์ ศรีขำา อายุ 27 ปี (คู่อริคนตาย หัวโจก

รวบรวมคนไป), นายอภิวัฒน์ สุคันธศรี หรือบอมบ์ อายุ 28 ปี, นาย

อภิสิทธิ์ หรือโอ้ ชินบุตร อายุ 22 ปี คนยิงและเจ้าของรถ และนาย

ขวัญ หรือออด ทองพิมพา อายุ 27 ปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่

ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 คน พร้อมรถ

ที่ใช้ก่อเหตุไปทำาแผนประกอบคำารับสารภาพที่จุดเกิดเหตุเรียบร้อย

แล้ว เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุทั้ง 5 คนในข้อหา ร่วมกัน

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ในส่วนของ

กลางที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 ซึ่งเป็นของนาย

อภิสิทธิ์ ที่อ้างว่าทิ้งไว้บนเขาภูเม็งแต่จำาจุดทิ้งไม่ได้ ซึ่งในส่วนนี้แม้

จะไม่พบปืน แต่ด้วยพยานหลักฐานต่างๆ  สามารถดำาเนินคดีกับผู้

ต้องหาทั้ง 5 คนได้ ในส่วนไตร่ตรองไว้ก่อนนั้น หากการสอบสวน

พบว่าเข้าข่ายความผิดดังกล่าว ก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ โดยโทษ

สูงสุดคือประหารชีวิต โดยในชั้นสอบสวนตำารวจคัดค้านการประกัน

ตัว เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง โดยช่วงบ่ายวันนี้ภายหลังสอบ

ปากคำาผู้ต้องหาทั้ง 5 คนเสร็จ ก็จะควบคุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัด

ขอนแก่น ฝากขังผัดแรกในข้อหาดังกล่าว

สั่งล่ามือปืนยกพวกถล่มร้านส้มตำา

สมุทรปราการ • ความคืบหน้ากรณีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนยกพวก

พร้อมอาวุธไปถล่มเจ้าของร้านส้มตำา โดยมีการใช้อาวุธปืนกระหน่ำา

ยิงใส่จนทำาให้กระสุนพุ่งเข้าลำาตัวของพวกเดียวกัน จนได้รับบาดเจ็บ

และจากนั้นพากันแยกย้ายหลบหนี เหตุเกิดเมื่อช่วงตี 1 ที่ผ่านมา 

ล่าสุด พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ได้สั่งการให้ 

พ.ต.อ.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย รอง ผบก.ดูแลงานสืบสวน ลงมาดูเรื่อง

นี้อย่างใกล้ชิดและเร่งหาพยานหลักฐานจับกุมผู้กระทำาความผิดที่

เกี่ยวข้องทุกราย โดยฝ่ายสืบสวนทั้งกองกำากับการสืบสวนจังหวัด 

และฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ รวมถึงตัวรองผู้การเอง

เดินทางลงพื้นที่หาเบาะแสและหลักฐาน โดยเฉพาะภาพจากกล้อง

วงจรปิดในละแวกที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานเอาผิดผู้ก่อเหตุแล้ว 

พ.ต.อ.โชติวัฒน์เปิดเผยว่า เบื้องต้นสั่งการให้เรียกตัวทั้งสองฝ่ายมา 

สอบปากคำาเพิ่มเติมแล้ว โดยฝ่ายของร้านส้มตำามีทั้งหมด 3 คน ส่วน

ฝ่ายที่ยกพวกมาก่อเหตุมีอย่างน้อย 7 คนรวมคนเจ็บ ซึ่งขณะนี้ทราบ

ชื่อและที่อยู่บางรายแล้วและมีการเชิญตัวมาสอบปากคำาแล้ว แต่ยัง

ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ใช่มือปืนที่ก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

ขยายผลและเร่งหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุที่เป็นมือปืน 

ทั้งนี้หากหลักฐานสาวถึงใครก็จะดำาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ด

ขาด และอาจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าด้วยเช่นกัน.

ไก่สินค้าควบคุม

เป็นสินค้าควบคุมนั้น จะต้องผ่านที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะนำาเข้า

ที่ประชุม ครม.ได้ในสัปดาห์หน้า อย่างไร

ก็ตามขณะนี้ในเรื่องของการกำากับราคา

ไก่ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก

เกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้มีการ

ประชุมร่วมกันมา 2 ครั้ง และกำาหนดราคา

หน้าฟาร์มและราคาจำาหน่ายไก่ในราคาที่

เป็นธรรมกับผู้บริโภค ซึ่งในภาพรวมถือว่า

สามารถตรึงราคาไก่ไว้ได้ ในสถานการณ์

ปัจจุบัน โดยตนได้มอบหมายให้กรมการ

ค้าภายในประชุมร่วมกับเกษตรกรและผู้

ประกอบการด้านไก่โดยต่อเนื่อง และใกล้

ชิดต่อไป เพื่อไม่ให้มีการซ้ำาเติมอาหารทาง

เลือกกับผู้บริโภค 

นอกจากนี้ กรณีที่ปรากฏเป็นข่าว

ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ากำาลังจะขึ้นราคานั้น ตน

ได้สั่งการผ่านอธิบดีกรมการค้าภายในไป

แล้วว่า ห้ามเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นราคา เพราะ

ยังไม่เห็นเหตุผลที่สมควร ซึ่งขณะนี้มีผู้

พยายามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตาม

อำาเภอใจ ซึ่งถือเป็นการซ้ำาเติมผู้บริโภค

มาก เพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงขอ

ความร่วมมือ ถ้าพบเห็นการฉวยโอกาส

ขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้า ให้แจ้ง

สายด่วน 1569 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ผู้

ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และพาณิชย์

จังหวัด จะใช้เป็นข้อมูลในการลงไปตรวจ

สอบและดำาเนินคดีต่อไป ถ้าพบการกระ

ทำาผิดกฎหมาย เช่นกรณีของการขึ้นราคา

ไข่ไก่ เป็นต้น

มีรายงานข่าวว่า นายวัฒนศักย์  

เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เชิญ

ผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ไม่

ว่าจะเป็นซัมซุง แอลจี มิตซูบิชิ ฟิลลิปส์ 

และโตชิบา เป็นต้น พร้อมทั้งสมาคม

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มา

ประชุมหารือกัน และได้ข้อยุติแล้วว่าจะ

ไม่มีการขึ้นราคาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวทำาเนียบรัฐบาลรายงานว่า 

เมื่อเวลา 10.00 น. เครือข่ายรามคำาแหง

เพื่อประชาธิปไตย ประมาณ 10 คน ได้

รวมตัวกันที่แยกนางเลิ้ง พร้อมข้อความ

โจมตีรัฐบาล อาทิ “ตู่อยู่หมูแพง”, “แพง

ทั้งแผ่นดิน” โดยมวลชนพยายามจะเคลื่อน

ขบวนมายังหน้าทำาเนียบรัฐบาล แต่ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ตั้งแผงเหล็กสกัดกั้น 

และมีการปิดการจราจรหน้าทำาเนียบรัฐบาล 

ตั้งแต่แยกนางเลิ้ง จนถึงแยกมิสกวัน มวลชน

จึงปักหลักอยู่ที่บริเวณแยกนางเลิ้ง โดยมีการ

ทำากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการขว้างปาผัก

สดที่เป็นอาหารหมูลงบนพื้นถนน และโปรย

ใบปลิวที่มีข้อความว่า “แพงทั้งแผ่นดิน” 

ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ยื่นหนังสือระบุว่า 

สถานการณ์ประเทศไทยเกิดภาวะราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นเป็น

ประวัติการณ์ ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ในวงกว้าง ซ้ำายังเกิดการระบาดของโรค

ระบาดในสุกร ซึ่งเป็นการซ้ำาเติมประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้รับภาระ

ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำา

ยังอยู่ ในอัตราเดิม และไม่มีทีท่าว่าจะ

ปรับขึ้นตามนโยบายที่หาเสียงไว้ จึงขอ

เรียกร้องนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1.ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และ

ราคาน้ำามัน เพื่อไม่ให้ประชาชนแบกภาระ

ค่าใช้จ่าย และ 2.แก้ไขปัญหาโรคระบาด 

ในสุกร ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด 

รวมถึงเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ และ

นำาเสนอข่าวสารของโรคระบาดในสุกร

อย่างตรงไปตรงมา โดยมี นายสมพาศ นิล

พันธ์ ที่ปรึกษาสำานักงานปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่อง เพื่อนำาเสนอ

นายกรัฐมนตรีและดำาเนินการแก้ปัญหาต่อ

ไป ก่อนที่เครือข่ายจะยุติกิจกรรมและเดิน

ทางกลับในเวลา 11.25 น.

ชง ศบค.

อาการหนัก 511 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 

113 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เป็นชาย 

6 ราย หญิง 6 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปีขึ้นไป 7 ราย โรคเรื้อรัง 3 ราย ยอด

ผู้ติดเชื้อสะสม 2,344,933 ราย ยอดหาย

ป่วยสะสม 2,241,363 ราย ยอดผู้เสียชีวิต

สะสม 21,968 ราย การฉีดวัคซีนวันที่  

18 ม.ค. เพิ่มขึ้น 481,828 โดส ยอดฉีด

วัคซีนสะสม 110,310,481 โดส  

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 820 ราย,  

สมุทรปราการ 601 ราย, ชลบุรี 506 ราย,   

ภูเก็ต 383 ราย, นนทบุรี 319 ราย, 

ขอนแก่น 313 ราย, ปทุมธานี 250 ราย,  

สมุทรสาคร 185 ราย, อุบลราชธานี 166 ราย 

และระยอง 156 ราย 

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า จากข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่ 19 ม.ค. 

รายงานว่าสถานบันเทิงกึ่งผับที่เปิดเป็น

ร้านอาหารมีการระบาดหลายคลัสเตอร์ 

ทั้งร้านมูนบาร์ จ.นนทบุรี, ร้านฮันนี่ ไนท์ 

จ.เพชรบุรี, ร้านแสงคำา จ.อุบลราชธานี 

และจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศ พบการ

ติดเชื้อในสถานบันเทิง 21 แห่ง มี 7 ร้าน

ที่เปิดผ่านการประเมินโควิดฟรีเซตติง แต่

ย่อหย่อนมาตรการทำาให้เกิดการติดเชื้อ

เป็นคลัสเตอร์ขึ้น ซึ่ง 7 ร้านดังกล่าวมี

ในหลายพื้นที่ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น 

ส่วนอีก 14 ร้านเป็นการเปิดโดยไม่ได้ขอ

อนุญาตจังหวัด รวมทั้ง สธ.รายงานปัจจัย

ติดเชื้อที่สำาคัญ คือเรื่องสภาพแวดล้อม ไม่

จัดการระบบระบายอากาศ ไม่จำากัดเวลา

นั่งรับประทานอาหารในร้าน ไม่เว้นระยะ

ห่าง ไม่จำากัดผู้ใช้บริการ รวมถึงยังพบไม่มี

การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ให้บริการ

“ข้อมูลเหล่านี้จะนำาเข้าให้ ศบค.ชุด

ใหญ่พิจารณา หากจะเปิดต้องเปิดอย่าง

ปลอดภัย โดยการประชุม ศบค.ชุดใหญ่

ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ จะมีการพิจารณาเกี่ยว

กับการปรับระดับพื้นที่สี ซึ่งจะพิจารณา

จากหลายปัจจัย ไม่ใช่มองแค่ตัวเลขผู้ติด

เชื้อ แต่ต้องดูความพร้อมในการรักษา

พยาบาลของพื้นที่นั้นๆ ด้วย รวมถึงจะ

พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าราช

อาณาจักร” ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าว

ขณะที่ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์

บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 

เป็นประธานการประชุม ศปก.ศบค. เพื่อ

พิจารณาข้อมูลต่างๆ ก่อนนำาเสนอเข้าที่

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เป็นประธานในวันที่ 20 ม.ค.นี้

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า การประชุมวัน

นี้ประเด็นแรกเป็นการสรุปและประเมิน

สถานการณ์หลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ประเด็นที่สองจะพิจารณาผ่อนคลาย

มาตรการ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อทรงตัว 

และระบบรักษาพยาบาลที่จะรองรับก็

เข้าที่เข้าทางมากขึ้น จึงจะประเมินว่า

จะผ่อนคลายปรับระดับพื้นที่สีของแต่ละ

จังหวัดเพื่อให้ประชาชนคล่องตัวขึ้น โดย 

พล.อ.ประยุทธ์สั่งการว่าตั้งแต่หลังปีใหม่

ให้เร่งประเมินข้อมูล เพื่อพิจารณาผ่อน

คลายในส่วนที่สามารถทำาได้ เพราะห่วงใย

ประชาชนที่ประกอบอาชีพ และให้คนมี

งานทำา พร้อมให้ระบบเศรษฐกิจได้ขับ

เคลื่อน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวจะเป็น

หลักในการนำาเม็ดเงินเข้าประเทศ เพื่อ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ วันนี้จะดูในรายละเอียด

เหล่านี้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหน และจะต้อง

ปรับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารตรงไหน

บ้าง รวมถึงระบบควบคุมผู้ที่จะเดินทาง

เข้าประเทศให้รัดกุมมากขึ้น 

“มาตรการต่างๆ ที่จะออกมาบาง

ส่วนจะเริ่มเลย บางส่วนจะเริ่มในวันที่  

1 ก.พ. เนื่องจากจะต้องแจ้งเตือนและเตรียม

ความพร้อม เตรียมการเพื่อลงทะเบียน โดย

จะพิจารณาไทม์ ไลน์ของแต่ละมาตรการ

ที่นายกฯ จะให้ผ่อนคลายเป็นอย่างไร แต่

ว่าทั้งหมดทาง ศบค.ศปก.จะคุยกับผู้ที่

เกี่ยวข้องเพื่อจะนำาเข้าที่ประชุมใหญ่ในวัน

ที่ 20 ม.ค.นี้” พล.อ.สุพจน์กล่าว

ชง ศบค.ต่อ พรก.ฉุกเฉิน

ถามว่า การเดินทางเข้าประเทศโดย

ระบบเทสต์แอนด์ โกจะมีการปรับเงื่อนไข

อย่างไร เลขาฯ สมช.กล่าวว่า เงื่อนไขที่

สำาคัญของระบบเทสต์แอนด์ โกในช่วง

ระยะ 7 วัน ต้องหาวิธีควบคุมผู้ที่จะเดิน

ทางเข้าประเทศให้ได้ ต้องสามารถติดตาม

ตัวได้หลัง 7 วันจึงจะถือว่าปลอดภัย โดย

สิ่งแรกที่จะต้องทำาเมื่อเดินทางเข้ามาคือ

ต้องตรวจคัดกรอง และจะต้องแจ้งว่าจะ

ไปไหนในช่วง 7 วัน จากนั้นจะต้องคุมไว้

สังเกต ไปไหนจะต้องมีข้อมูลดูได้ว่าอยู่

ที่ ไหน ซึ่งจะหารือถึงมาตรการเพิ่มเติมใน

ส่วนนี้ และกำาหนดว่าในวันที่ 5-7 วันของ

การอยู่ในประเทศต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำา 

เมื่อปลอดภัยสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศไทยได้ โดยรูปแบบใหม่จะไม่มีการ

กักตัวในระบบเทสต์แอนด์ โก ยกเว้นแต่

ระบบแซนด์บ็อกซ์กับจองโรงแรม 7 วัน 

และกักตัว ซึ่งต่างจากเดิมที่ตรวจครั้งแรก

ครั้งเดียวแล้วปล่อยตัวให้ท่องเที่ยวได้

ซักว่าในที่ประชุมพิจารณาเพิ่มพื้นที่

แซนด์บ็อกซ์หรือไม่ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า มี

โอกาส และการเพิ่มจะต้องขึ้นอยู่กับความ

พร้อมของพื้นที่นั้นเป็นหลัก 

ถามว่าจะมีการพิจารณาขยายประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่จะครบกำาหนดออก

ไปหรือไม่ เลขาฯ สมช.กล่าวว่า ต้องต่อ 

ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนเวลาเพราะยังมี

ความจำาเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในหลาย

กิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ทั้งเรื่องเดินทางเข้าประเทศ การห้ามคน 

ส่วนการประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อ ประมาณ 

6,000 ราย ซึ่งลดมาจากเดิม 8,000 ราย 

จึงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนใน

การลดระดับ เพื่อให้ตัวเลขอยู่ในระดับที่

ปลอดภัยขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้มี

การประกาศขยายระยะเวลาการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราช

อาณาจักร ในสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกไป 2 เดือน 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 ซึ่งจะครบ

กำาหนดในวันที่ 31 ม.ค.2565

ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ . ) 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึง

การปรับลดระดับเตือนภัยโควิด-19 จาก

ระดับ 4 เหลือ ระดับ 3 ว่ายังเร็วเกิน

ไปที่จะมีการปรับลดระดับเตือนภัยโควิด 

จากระดับ 4 เหลือ 3 เนื่องจากเพิ่งมีการ

ประกาศเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการ

เตือนภัยระดับ 4 การจะประกาศลดระดับ

เหลือ 3 ต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบ

ด้าน อย่างน้อย 4 รอบการระบาด หรือ 28 

วัน (1 รอบการระบาดเท่ากับ 7 วัน) จึงต้อง

ขอเวลาประเมินอย่างรอบด้าน ทั้งจำานวนผู้

ป่วย ผู้ป่วยหนัก และผู้เสียชีวิต  

“ผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอนขณะนี้ ไม่มี

อาการถึง 95-96% และสัดส่วนของโอมิครอน 

มีถึง 60% คาดว่าตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ 

โอมิครอนรวมกว่า 10,000 คนแล้ว ขณะ

เดียวกันคนป่วยหนักก็พบมีจำานวนหนึ่ง ซึ่ง

รายที่ป่วยหนักและน่าเป็นห่วงคือ ผู้ป่วย

พิษสุราเรื้อรัง และมีวัณโรคลงปอด ต้นทุน

สุขภาพของเดิมไม่ค่อยดีหนัก ทั้งนี้จำานวนผู้

เสียชีวิตปัจจุบันอยู่ที่ 2 คน” ปลัด สธ.กล่าว

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวถึง

ความคืบหน้าวัคซีนไฟเซอร์เด็กว่า ได้รับ

รายงานจะมาถึงในวันที่ 26 ม.ค.นี้ จำานวน 

3 ล้านโดส โดยเมื่อวัคซีนมาถึงจะเข้า

กระบวนการตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิต 

จากนั้นส่งกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ

พร้อมฉีดให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี นำาร่องที่

แรกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี

ควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เด็กจะเริ่มในวันที่ 31 ม.ค.นี้ โดยวัคซีน

ไฟเซอร์เด็กจะมีขนาด 1 ขวด บรรจุ 1.3 

มิลลิลิตร และเมื่อผสมกับน้ำาเกลือจะมี

ขนาด 2.6 มิลลิลิตร ทำาให้วัคซีน 1 ขวด 

สามารถฉีดให้กับเด็กได้ถึง 10 คน คนละ  

0.2 มิลลิลิตร และบริษัทได้พัฒนาให้วัคซีน

สามารถเก็บรักษาได้นานหลังผสมน้ำาเกลือ 

ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เป็นระยะ

เวลา 10 สัปดาห์ จากเดิม 4 สัปดาห์

จ.นครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ 

รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด พร้อมด้วย นพ.นรินทร์

รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ 190 ราย ขยับเป็นนิวไฮในรอบ

สัปดาห์นี้ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยผู้ป่วย 

เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 292 ราย ผู้ป่วยสะสม 

36,418 ราย รักษาหายสะสม 34,195 ราย 

ยังรักษาอยู่จำานวน 1,931 ราย โดย อ.เมือง

นครราชสีมา พื้นที่สีแดงติดเชื้อสูงสุด 107 

ราย ส่วนโอมิครอนสะสมยังอยู่ที่ 17 ราย

จ.ภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดรายงาน

ผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำานวน 475 คน จากเดิม

วันละ 500-600 คน ส่วนนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 80 คน, เทสต์

แอนด์ โก 12 คน เฉลี่ยอยู่ที่วันละ 110-120 

คน จากเดิมประมาณวันละ 180-200 คน. 

ปตท.

ที่กลุ่ม ปตท.ร่วมกับพันธมิตรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลปิยะเวท ดำาเนินการมาตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2564 อย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ

รุนแรงขึ้น และจะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไป

จนกว่าสถานการณ์ โรคระบาดจะคลี่คลาย 

เพื่อสร้างความอุ่นใจ ความปลอดภัยด้าน

สาธารณสุขให้แก่ประชาชน และแบ่งเบา

ภาระภาครัฐ 

ทั้งนี้ การให้บริการภายใต้ โครงการฯ 

เน้นการให้บริการแบบครบวงจร “ตรวจเร็ว 

แยกเร็ว รักษาเร็ว” ประกอบด้วย หน่วย

คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ณ อาคาร EnCo 

Terminal หรือ Enter ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่ง

จนถึงปัจจุบันได้ตรวจคัดกรองประชาชนไป

แล้วกว่า 65,000 คน รับผู้ป่วยเข้าดูแลรักษา

ในโครงการกว่า 3,900 คน และจัดเตรียม

โรงพยาบาลสนามพร้อมรองรับ มี Hospitel 

รองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวกว่า 1,000 เตียง 

โรงพยาบาลสนาม “สีเหลือง” สำาหรับผู้ป่วย

ที่มีอาการในระดับหนักขึ้น 300 เตียง และ 

โรงพยาบาลสนาม ICU รองรับผู้ป่วยวิกฤต 

“สีแดง” จำานวน 120 เตียง ขณะเดียวกัน

ยังสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะ

โรคไตและต้องฟอกไตด้วย 

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งสายด่วนจิตอาสา

ให้บริการรับสายเรียกเข้าจากผู้ที่ตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ด้วยตัวเองและผลเป็นบวก เพื่อให้

คำาแนะนำาทันทีและส่งรถพยาบาลรุดให้ความ

ช่วยเหลือถึงบ้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สนใจ

สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1745 

และ Line Official Account: ลมหายใจเดียวกัน 

ATK โดยสามารถค้นหาด้วยการพิมพ์ @ptt.

covid-atk ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

“โครงการลมหายใจเดียวกันยังพร้อม

รับมือกับทุกสถานการณ์ ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี 

2563 จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม ปตท.ได้สนับสนุน

ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ร่วม

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน

สถานการณ์ โควิด-19 จนถึงช่วงธันวาคม 

2564 รวมงบประมาณกว่า 1,850 ล้านบาท 

และถือว่าเป็นอีกช่องทางในการเยียวยา

และบรรเทาสถานการณ์ โควิด-19 โดยกลุ่ม 

ปตท.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการ

ทำางานของทุกภาคส่วน และขอเป็นกำาลัง

ใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ ไปด้วย

กัน เพราะเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนล้วนมีลม

หายใจเดียวกัน” นายอรรถพลกล่าว. 

สมุทรสาคร • เมื่อช่วงกลาง

คืนของวันที่ 18 ม.ค.65 นาย

ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ

จั งหวัดสมุทรสาคร พร้อม 

พ .อ . วิ นั ย  บุ ตรรั กษ์  รอง  

ผอ .กอ .รมน.จ .สมุทรสาคร ,  

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้า

สำานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

พร้อมเจ้ าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง

ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงงานไทย

ยูเนียน คลองครุ ต.ท่าทราย  

จ.สมุทรสาคร หลังจากได้รับ

ร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวกว่า 300 คนจับ

กลุ่มอยู่บริเวณหน้าโรงงาน

เมื่อเจ้าหน้าที่ ไปถึง กลุ่ม

แรงงานต่างด้าวดังกล่าวต่าง

แตกฮือวิ่งหลบหนีไปคนละทิศ

ละทาง ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ

จับกุมตัวมาได้จำานวนหนึ่ง ตรวจ

สอบพบว่าไม่มีหนังสือเดินทาง 

หรือหลักฐานการเข้าเมืองที่

ถูกกฎหมาย จึงจับกุมตัวส่ง 

พนักงานสอบสวน สภ.เมือง

สมุทรสาครเพื่อดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป

จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้สอบ 

ถามโรงงานว่า แรงงานดังกล่าว

ที่มาจับกลุ่มหน้าโรงงานมีที่มา

อย่างไร โรงงานแจ้งว่าแรงงาน

ดังกล่าวถูกนายหน้าหลอกพามา 

ว่าโรงงานเปิดรับสมัครงานและ

จะพามาสมัครงาน แต่โรงงาน

ไม่ได้มีการรับสมัครพนักงานแต่

อย่างใด

นายณรงค์จึงได้กำาชับให้

โรงงานมีมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 และ

ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ทราบในการดำาเนินการรับสมัคร

งาน ให้เป็นไปตามคำาสั่งของ

จังหวัดสมุทรสาครด้วยอย่าง

เคร่งครัด.

จับแรงงานเถื่อน

ถูกนายหน้าหลอก

กว่า300ทิ้งหน้ารง.
ไทยโพสต์ • “ผกก.โจ้” แถลงขอ

ความเป็นธรรมต่อศาล ยอมรับ

คลุมถุงดำาหลายใบจริง แต่ไม่ได้

รัดแน่นจนผู้ต้องหาขาดอากาศ

หายใจ พร้อมระบุคลิปมีการตัด

ต่อและตำารวจให้การเท็จ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 ที่

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาล

ได้นัดตรวจหลักฐานคดีอาญา

หมายเลขดำาที่ อท.180/2564 ที่

พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง 

พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ 

ผกก.โจ้ กับพวกรวม 7 คน เป็น

จำาเลย ในข้อหากระทำาผิดฐาน

เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้

หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็น

เจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน

ตำาแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำานาจ

ในตำาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้

หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วม

กันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน หรือโดย

กระทำาทารุณโหดร้าย และร่วม

กันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจผู้

อื่นให้กระทำาการใด ไม่กระทำา

การใด หรือจำายอมต่อสิ่งใดโดย

ทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ

ชีวิต ร่างกาย  เสรีภาพ ชื่อเสียง 

หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ

นั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้

กำาลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืน

ใจต้องกระทำาการนั้น ไม่กระทำา

การนั้นหรือจำายอมต่อสิ่ งนั้น  

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 83, 157, 288, 289(5), 

309 วรรค 2 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2561 มาตรา 4, 172

สืบเนื่องจากนายจิระพงศ์ 

หรือมาวิน ธนะพัฒน์ ผู้เสียชีวิต

ซึ่งถูกจับและควบคุมไว้ ในคดียา

เสพติดและถูกฆ่าถึงแก่ความตาย

ขณะอยู่ในความควบคุมของเจ้า

พนักงาน เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 

4-6 ส.ค.64 ที่ สภ.นครสวรรค์ 

โจทก์ โจทก์ร่วม  และเบิกตัว

จำาเลย 1-7 มาจากเรือนจำา รวมทั้ง

ทนายจำาเลยทั้งหมดมาศาล โดย

ศาลได้ตรวจพยานหลักฐาน และ

ให้ โจทก์ โจทก์ร่วม จำาเลยที่ 1-7 

และทนายจำาเลยตรวจสอบแล้ว 

โดยระหว่างตรวจหลักฐาน 

พ.ต.อ.ธิติสรรค์ จำาเลยที่ 1 ใส่ชุด

นักโทษสีน้ำาตาลอ่อน หน้าตา

เคร่งขรึมตลอดการพิจารณา 

และได้แถลงต่อศาลว่า วันที่

เกิดเหตุยอมรับว่าได้คลุมถุงดำา

จำานวนหลายใบที่ศีรษะนายจิระ

พงศ์จริง แต่ไม่ได้ตรึงบีบรัดให้

แน่นจนขนาดขาดอากาศหายใจ 

เพียงแต่ทำาให้กลัว และขอให้ศาล

ช่วยตรวจสอบคลิปที่ส่งไปในครั้ง

แรก  เนื่องจากมีการตัดต่อคลิป

นำาภาพการพยายามช่วยชีวิตนาย

จิระพงศ์ และคลิปภาพตำารวจบาง

นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุออกไป และ

ให้การเท็จว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

เนื่องจากเจ้าของคลิปมีส่วนรู้เห็น 

และตนได้ส่งคลิปเต็มผ่านทาง

ทนายให้ศาลพิจารณาแล้ว

โดยศาลแจ้งว่า คลิปทั้ง 

หมดศาลจะนำาไปเป็นวัตถุพยาน

หลักฐาน หากจำาเลยเห็นต่างก็

ให้ว่ากันในของชั้นพิจารณา และ

หากเห็นว่าเมื่อสืบพยานทั้งหมด

กี่นัดแล้วยังได้ข้อเท็จจริงไม่ครบ

ถ้วน ศาลอาจจะพิจารณาเพิ่ม

พยานในภายหลังได้.

ผกก.โจ้แถลงศาลคลิปถุงดำาตัดต่อ

เชียงราย • เมื่อเวลา 02.30 น. 

วันที่ 19 ม.ค.65 พล.ท.บุญยืน  

อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชา 

การศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน

ภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) สืบ

ทราบว่าจะมีขบวนการค้ายา

เสพติดขนยาบ้าจำานวนมากจาก

ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย จึงสั่ง

การให้ พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน  

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรม

ทหารม้าที่ 3 กองกำาลังผาเมือง 

(ผบ.ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง) ร่วม

กับ พ.ต.อ.ปวีณ ทองสมบูรณ์ 

ผกก.สภ.เกาะช้าง อ.แม่สาย 

สนธิกำาลังทหารตำารวจวางแผน

สกัดกั้นโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัด

ที่บ้านทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม 

อ.แม่สาย กระทั่งพบรถยนต์

กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ แบบแวน 

ทะเบียน ขค 9754 เชียงราย 

ไล่ล่าหนุ่มแหกด่านยึดยาบ้า6.6ล้านเม็ด

ขับมาตามถนนเลียบชายแดน 

อ.แม่สาย-อ.เชียงแสน จึงให้

สัญญาณหยุดตรวจ แต่กลับเร่ง

เครื่องขับฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ไป

พล.ท.บุญยืนเปิดเผยว่า 

เจ้าหน้าที่จึงได้ออกไล่ล่ารถคัน

ดังกล่าวจนกระทั่งถึงถนนสาย

แม่สาย-เชียงแสน เขตหมู่บ้านสัน

ถนนเหนือ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จึงสกัดจับรถคันดังกล่าวได้ ทราบ

ชื่อคนขับคือ นายวชิระพงศ์ พรหม

วงษา อายุ 28 ปี ภูมิลำาเนาอยู่ 

จ.สิงห์บุรี ขับมาเพียงลำาพัง ตรวจ

ค้นภายในรถพบกระสอบฟาง

รวม 33 กระสอบ ภายในมียาบ้า

ซุกซ่อนอยู่ 6.6 ล้านเม็ด 

พล.ท.บุญยืนกล่าวต่อว่า 

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดชายแดนภาค

เหนือ (ศป.บส.ชน.) ได้แลก

เปลี่ยนข้อมูลและนำาไปสู่การ

ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายเครือ

ข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จึง

พร้อมขับเคลื่อนการสกัดกั้น 

รวมทั้งออกตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้น

ตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทาง

ยุทธการ เปิดยุทธการในพื้นที่

เพ่งเล็ง พร้อมนำากำาลังออกตรวจ

สถานประกอบการรับส่งสินค้า

และพัสดุภัณฑ์ ในพื้นที่รับผิด

ชอบอย่างต่อเนื่อง.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

สอคท.

และสร้างอนาคตไทย และจะไม่ได้เป็น

แค่พรรคการเมือง แต่เป็นพื้นที่ เปิด

รวบรวมกลุ่มคนหลากหลายสาขาอาชีพ

ในทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย ร่วม

ระดมความคิดเห็น ช่วยกันคิด ช่วย

กันทำา เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูประเทศ 

สถานการณ์ประเทศมีความน่าเป็นห่วง 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ปัญหาปากท้องทำาคนเดือดร้อนทุกหย่อม

หญ้า รายได้คนทำางานถดถอย สวนทาง

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และโรคระบาดโค

วิด ยังไม่เห็นจุดสิ้นสุด มิติสังคม เมื่อ

เศรษฐกิจสะดุดลง ปัญหาความเหลื่อม

ล้ำาเพิ่มขึ้น กระทบต่อความมั่นคงทาง

สังคม บั่นทอนคุณภาพชีวิตและความ

หวังของคนไทย

“ผมและคุณสนธิรัตน์ ตลอด 1 

ปีครึ่งที่ผ่านมา ที่เราออกจากรัฐบาล 

เรามีโอกาสพบเจอผู้คนมากมาย ได้รับ

ฟังเสียงสะท้อน ความต้องการที่อยาก

เห็นสมการเมืองที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้

ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นอีก

ครั้ง” นายอุตตมระบุ

นายอุตตมกล่าวว่า เสียงสะท้อน                                                              

เหล่านั้นสะท้อนว่าอยากเห็นพรรคการ 

เมืองที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของประ 

ชาชนในหลากหลายภาคส่วน มาระดม

กำาลังแก้ไขปัญหาประเทศ สร้างอนาคต 

เพื่อที่เราจะไม่ต้องเผชิญกับความท้อแท้ 

ความกังวลว่าอนาคตของเราจะไปต่อ

ได้อย่างไร พรรคสร้างอนาคตไทยถือ

กำาเนิดจากกลุ่มบุคลากร หลากหลาย

ความรู้ หลากหลายประสบการณ์ และ

ถือหลักการสำาคัญที่จะระดมสรรพกำาลัง

จากทุกภาคส่วน ทั้งคนจากสายการเมือง 

ผู้คนที่ ไม่พร้อมทำางานการเมือง แต่มีใจ

ที่จะสนับสนุนความคิด เพื่อแก้ปัญหาให้

ประเทศ

“ขอเรียนว่าเราจะไม่ซ้ายสุดขั้ว 

ไม่ขวาสุดโต่ง ไม่โกง ไม่ปล้นชาติ อาสา

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทย ผมขอถือ

โอกาสนี้เชิญประชาชนทุกท่านมาสร้าง

อนาคตไทยด้วยกัน”

ไม่ใช่พรรคนักการเมือง 

ด้านนายสนธิรัตน์กล่าวว่า ปัญหา

วันนี้เริ่มถลำาลึก จากปัญหาการบริหาร

งานด้านเศรษฐกิจ ปีท้ายๆ เราเหนื่อย

เพราะสถานการณ์ซ้ำาเติม สิ่งที่ทำายัง

ไม่ฟื้น ก็เจอสถานการณ์ซ้ำาเติม จึงเป็น

จุดที่เราตัดสินใจเริ่มพบปะผู้คน พูดคุย 

แลกเปลี่ยน จนเห็นว่ายังมีพลังของคน

ที่ปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง เป็นพลัง

ของนักการเมืองที่ต้องการเห็นความ

เปลี่ยนแปลง ทั้งคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ 

ผู้บริหาร ประชาชน และภาคประชา

สังคม สิ่งเหล่านี้ทำาให้ตัดสินใจร่วมกันว่า

มีความจำาเป็นอีกครั้ง ที่ประเทศจะต้องมี

ความหวังอีกหนึ่งความหวัง

“ขอเรียนว่าไม่มีใครอยากเปิดตัว 

และมาเสนอตัวทำาการเมือง โดยเฉพาะ

คนที่มีประสบการณ์ อดีตข้าราชการ ผู้

บริหารภาคเอกชน ยากที่เขาจะเปิดตัว

อาสาทำาการเมือง แต่ด้วยสิ่งที่เรามุ่ง

มั่นตั้งใจ ตกผลึกและเห็นร่วมกัน พวก

เขาเหล่านี้เป็นเพียงคนชุดแรกที่จะร่วม

แสดงเจตนารมณ์ก่อตั้งพรรค และมี

อีกมากที่อยู่ข้างหลัง บางท่านไม่พร้อม 

บางท่านขอช่วยแบบไม่เปิดเผยตัว จึง

ยากเหลือเกินกับการเมืองไทยที่มีผู้อาสา

ออกมา”

นายสนธิรัตน์กล่าวต่ออีกว่า พรรค                                                             

นี้ ไม่ใช่พรรคนักการเมือง แต่มาจากทุก

ภาคส่วน เรามีผู้นำาที่เป็นปราชญ์ชาว

บ้าน คนเหล่านี้ ไม่เคยคิดจะทำาการเมือง 

แต่พรรคได้รับเกียรติอย่างมาก ที่จะเข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพราะต้องการ

ทำาให้อนาคตของชาวบ้านไม่ใช่เพียงวาท

กรรมของนักการเมือง

“การเกิดของพรรคไม่ใช่เพื่อการ

เลือกตั้ง แต่เพื่อความหวัง ความร่วมมือ 

จุดเริ่ม ช่วยกันไม่ให้ประเทศถดถอยมาก

ไปกว่านี้เราจะสร้างนักการเมืองที่พร้อม

บริหารประเทศ ไม่ใช่แค่มีเพียงตำาแหน่ง 

จะสร้าง ส.ส.ที่มีอุดมการณ์ทำางานเพื่อ

บ้านเมือง สร้างคนรุ่นต่อไปเพื่อเข้าสู่

การเมือง”

จากนั้นนายอุตตมได้แนะสมาชิก

พรรคสร้างอนาคตไทย ประกอบด้วย 

นักการเมือง นักธุรกิจ และปราชญ์ชาว

บ้านเป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวตั้งคำาถามว่า ทิศทาง                                                         

ของพรรคจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการ

เลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นายอุตตมตอบ

ว่า ตนและนายสนธิรัตน์เคยทำางานกับ 

พล.อ.ประยุทธ์ และท่านเป็นหัวหน้า

รัฐบาลของเราในครั้งนั้น เพราะไปทำา 

งานให้บ้านเมือง ก็ได้ทำางานในหลาย

เรื่องที่มีความคืบหน้า ซึ่งด้วยเงื่อนไข

ทางการเมืองจึงทำาให้เราต้องออกมา 

และวันนี้เราทำาพรรคสร้างอนาคตไทย 

ทำาให้ประชาชน ไม่ได้ทำาให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งทั้งนั้น เป็นการรวมตัวของ

คนที่อาสาทำางานให้ประเทศชาติ และ 

“พวกผมเดินออกมาแล้ว จะไม่หันหลัง

กลับ”

“วันนี้เรายังไม่เสนอแคนดิเดตนา

ยกรัฐมนตรีว่าเป็นใคร เพราะต้องผ่าน

กระบวนการสรรหาของพรรค ซึ่งมีกฎ

เกณฑ์พิจารณาว่าใครที่มีความเหมาะสม

และสมานความร้าวฉานที่มีในขณะนี้ ได้ 

และมีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ 

และแก้เศรษฐกิจได้ และเป็นที่ยอมรับ

จากต่างประเทศ นี่หลักการของเรา” นาย                                                            

อุตตมกล่าว

ไม่เสนอชื่อ ‘บิ๊กตู่’ เป็นนายกฯ

ขณะที่นายสนธิรัตน์ระบุว่า พล.อ. 

ประยุทธ์เป็นผู้บังคับบัญชาเรา และ 

นายกรัฐมนตรีได้พูดผ่านโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ เมื่อวานนี้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง 

กับพรรคสร้างอนาคตไทย และเป็นเรื่อง

จริง ที่ท่านไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างพรรค

ในครั้งนี้ และชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำาพรรค

เพื่อสืบทอดอำานาจให้คนกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง เราทำาพรรคเพื่อเป็นตัวแทนของ

ประชาชนในการแก้ปัญหา 

“เราไม่เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์

เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีราย

ชื่อของพรรค เพราะเราต้องเสนอแคน

ดิเดตนายกฯ ในพรรคของเรา ซึ่งพรรคมี

จุดยืนสรรหานายกฯ ที่สามารถแก้ปัญหา

ประเทศได้ ที่จะสามารถเป็นที่ยอมรับ

จากประชาชนและนานาประเทศ” 

นายสนธิรัตน์ยืนยันว่า เราไม่ใช่

พรรคเฉพาะกิจ ไม่ ได้ตั้งมาเพื่อรองรับ

กับผู้ใดผู้หนึ่ง และเราไม่ได้ตั้งพรรคเป็น

อะไหล่ให้ของใคร แต่ในทางตรงข้าม

เราตั้งพรรค และเลือกที่จะทำางานกับ

ใคร ซึ่งพรรคที่เราจะทำางานด้วยต้องมี

อุดมการณ์สอดรับกับพรรคของเรา

เมื่อถามว่า นายสมคิด จาตุศรี

พิทักษ์ อดีตรองนายกฯ เป็นชื่ออยู่ในใจ

จะเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคหรือ

ไม่ ประเด็นนี้นายอุตตมเป็นผู้ตอบว่า 

เป็นทราบกันดีว่านายสมคิดสนิทกับพวก

เรา ตอบตรงๆ อย่างน้อยในส่วนของตน

ท่านไม่ทอดทิ้งพวกเรา  

“ถามผมว่าท่านเหมาะสมหรือไม่ 

คิดและเชื่อว่าท่านเหมาะสม แต่พวกเรา

มารวมพลังกัน ก็จะช่วยกันพิจารณาว่า

ใครบ้าง และจะเสนอทั้ง 3 ตำาแหน่ง ซึ่ง

เราต้องดูใครเป็นหัวหน้าพรรคและใครที่

เหมาะสม”

เมื่อถามย้ำาว่า นายสมคิดจะเป็น

หนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ 3 คนของพรรค

หรือไม่ นายอุตตมแจงว่า หัวหน้าพรรค

จะเป็นแคนดิเดตนายกฯ ส่วนอีก 2 คน

ก็อยู่ที่พรรคจะพิจารณาต่อไป ขณะที่

หัวหน้าพรรคจะเป็นใครจะต้องมีการคัด

เลือกในพรรคพิจารณาอีกครั้ง 

ซักว่าในเมื่อพรรคจะฟื้นเศรษฐกิจ

ทำาไมไม่ชูนายสมคิดเป็นหัวหน้าพรรค

ตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อง นายอุตตม

เผยว่า ถ้าถามในใจตน ตนว่านายสมคิด

เหมาะสม และที่ผ่านมานายสมคิดไม่เคย

ทอดทิ้งพวกเรา 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา               

สารคาม ในฐานะประธานคณะกรรม 

การประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า เมื่อแยกตัวออก

มาก็ทำาให้พลังประชารัฐอ่อนแอในเชิง

ปริมาณ แต่จะมีออกมาอีกหรือไม่ ก็คง

ต้องตามดู เพราะไม่น่าจะจบเพียงเท่า

นี้ ซึ่งจากประสบการณ์ อาจจะมีระลอก

หนึ่ง ระลอกสอง ระลอกสามตามมา 

เพราะถ้าเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ ก็จะมี

เกิดขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจะทำาให้สถานการณ์

ในพรรคร่วมรัฐบาลอ่อนแอ.

ตะเพิด

เข้ามาในไลน์กลุ่มห้องประสานงานพรรค 

พปชร. ว่า “เรียนเชิญ ส.ส.พรรค พปชร. 

ทุกท่านมาประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ วัน

นี้ เวลา 17.00 น.”  

แต่ต่อมาในเวลา 16.04 น. นาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ ใน

ฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้ส่งข้อความ

แจ้งว่า  “เรียนท่าน ส.ส.พรรค พปชร. 

ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านอยู่ร่วมประชุมจน

ปิดการประชุม แล้วจะแจ้งว่าจะมีการ

ประชุมพรรคหรือไม่อีกที” พร้อมกันนี้

ยังส่งข้อความอีกว่า “ส.ส.ท่านใดที่เดิน

ทางออกจากสภาขอให้กลับเข้าสภา เดี๋ยว

จะมีการลงมติ” กระทั่งในเวลา 17.03 น. 

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร และรอง

เลขาธิการพรรค คนสนิทของ ร.อ.ธรรม

นัส ได้ส่งข้อความถึงสมาชิกว่า “ขอบคุณ

ทุกคนนะครับ” ก่อนจะดีดตัวเองออก

จากกลุ่มไลน์ดังกล่าว รวมถึงนายพรชัย 

อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร เขต 1 ด้วย ขณะที่

นายไผ่ยังได้ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ผม

ทำาทุกอย่างเพื่อประชาชน” 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ภายหลังมี

การปิดประชุมสภาในช่วงเวลา 17.42 น.                                                           

บรรดา ส.ส.ของ พปชร.ต่างรีบเดิน

ทางออกจากรัฐสภา เพ่ือไปยังมูลนิธิป่า

รอยต่อฯ เซฟเฮาส์การเมืองของพลัง

ประชารัฐ หลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

พรรคเรียกประชุมเป็นการด่วน เนื่องจาก 

ร.อ.ธรรมนัสและ ส.ส.ในกลุ่มประมาณ 

20 คน แสดงความประสงค์ท่ีจะออกจาก

พรรค โดยต้องการใช้วิธีให้มีการประชุม 

ส.ส.เพื่อลงมติขับไล่ตนเองและพวก เพื่อ

จะได้ไปหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน 30 วัน 

มี ร า ย ง า น ว่ า  ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม 

ส.ส.พรรค พปชร.ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ 

ร.อ.ธรรมนัส ได้แจ้งต่อ พล.อ.ประวิตร

ว่า มี ส.ส.ที่พร้อมจะออกพร้อมกับตน

จำานวน  21 คน ดังนั้นถ้าจะไม่ให้กลุ่ม

นี้ออก ต้องมีการปรับ ครม. และให้ ส.ส. 

21 คน ต้องมี 1 ตำาแหน่งรัฐมนตรี แต่ถ้า

ไม่มีการปรับ ครม.ทันที ส.ส.ทั้ง 21 คนก็

จะไม่เป็นองค์ประชุมในสภาให้แก่รัฐบาล  

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัสต่อรอง

ขอตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มติ พปชร.ขับธรรมนัส

อย่างไรก็ตามเวลา 21.00 น. มี

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมร่วมคณะ

กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.พปชร. 

มีมติขับ ร.อ.ธรรมนัสพร้อม ส.ส. รวม 

21 คน ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค 

เนื่องจากมีเหตุผลเชื่อว่าสร้างความขัด                                                          

แย้งและแตกแยกภายในพรรค พปชร.                                                      

มาอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 20 ม.ค. 

เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค 

จะเป็นผู้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่

รัฐสภา 

สำาหรับ ส.ส.ท่ีถูกขับออกจากพรรค 

21 คน ได้แก่ 1.ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา 2.นายวัฒนา ช่างเหลา 

ส.ส.ขอนแก่น 3.นายธนัสถ์ ทวีเก้ือกูล

กิจ ส.ส. ตาก 4.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข 

ส.ส.ตาก 5.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

6.นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำาปาง 7.นาย 

เกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา 

8.นายสมศักด์ิ พันธ์ุเกษม ส.ส.นครราชสีมา 

9.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ 

10.นายสมศักด์ิ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 

11.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 

12.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 13.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 

14.เอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

15.นายปัญญา จีนาคำา ส.ส.แม่ฮ่องสอน 

16.นางจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. 

สมุทรสาคร 17.นายสะถิระ เผือกประ

พันธ์ุ ส.ส.ชลบุรี 18.นายยุทธนา โพธสุ

ธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 19.พล.ต.อ.ยงยุทธ 

เทพจำานงค์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และ 

20.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส. 

นครราชสีมา และ 21.นายธนะสิทธ์ิ                                                                   

โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี 

มีรายงานข่าวว่า นางนฤมล ภิญ 

โญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ไม่ได้ร่วม

ลงชื่อที่จะออกจากพรรคพร้อม ร.อ.                   

ธรรมนัสด้วย และนายเพชรภูมิ อาภรณ์

รัตน์ ส.ส.กำาแพงเพชร ได้ขอถอนตัวจาก

กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส และมีรายงานข่าว

ว่า มีแนวโน้มว่า ร.อ.ธรรมนัสจะย้ายไป

อยู่พรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นพรรคใหม่ 

โดยพรรคเศรษฐกิจไทยที่ ร.อ.ธรรมนัสไป

อยู่ คือ “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรค  

พปชร.เป็นหัวหน้าพรรค

ส่วนความเคลื่อนไหวก่อนหน้า

นี้ นายสุชาติ ชมกลิ่ม รมว.แรงงาน ให้

สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวหลังถูกถามว่า

จะทำาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในพรรค 

พปชร.ขึ้นอีกหรือไม่ว่า ไม่มีอะไรเลย 

ไม่มีหรอก จบแล้ว ตนพูดความจริงตาม

ที่ได้ชี้แจงทางเฟซบุ๊กส่วนตัวไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประเด็นดังกล่าว

ถูกมองว่าอาจตั้งใจปล่อยเพื่อถามกระแส

สังคม นายสุชาติกล่าวว่า เป็นการแสดง

ความเห็น แต่มีการแคปข้อความเอาไป

เผยแพร่ แต่ไม่มีอะไร จบแล้ว

ถามย้ำาอีกรอบว่า พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรค พปชร. ได้สอบถามเรื่องนี้

หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ความจริงใจ

ของตน ได้ตอบไปแล้ว เมื่อถามย้ำาว่า

ต้องพูดคุยทำาความเข้าใจกับ ร.อ.ธรรม

นัสหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า “ไม่คุย 

ไม่มีอะไร”

ด้านนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส. 

นครสวรรค์ และรองเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า 

เป็นเรื่องที่เขาพูดคุยกันธรรมดา อย่าไป

ซีเรียส เพราะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ การ

ทำางานร่วมกันภายในพรรคพลังประชา

รัฐอาจเป็นคนละสไตล์บ้าง แต่ไม่ได้มี

ปัญหา เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวของแต่ละ

สำานักก็มีความแตกต่างกันไปบ้าง เรื่อง

ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กๆ เพียงแค่พูดคุย

แซวเล่นกันเองของคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์

ดังกล่าวว่าน่าจะทำาอย่างนั้นอย่างนี้

ถามย้ำ าว่ าดู เหมือนนายสุชาติ

และ ร.อ.ธรรมนัสมีปัญหาระหว่างกัน

มาตลอด นายนิโรธกล่าวว่า ไม่มี ที่จริง

นายสุชาติและ ร.อ.ธรรมนัสมีหัวใจเป็น

นักกีฬา คือเป็นนักเลง ไม่ใช่อันธพาล 

แต่หมายความว่าเขาเป็นคนเข้าใจง่าย 

พูดกันแค่ไม่กี่คำา ก็เข้าใจกันแล้ว ตนอยู่

ใกล้ชิดกับทั้ง 2 คน หมายความว่าเป็น

สมาชิกพรรคด้วยกัน ทั้งคู่เป็นคนตรงไป

ตรงมา จึงคิดว่าเรื่องดังกล่าวมันไม่ใช่

ประเด็น เพราะทุกคนยังรักกัน ทุกคน

ช่วยกันทำางาน นายสุชาติกับ ร.อ.ธรรม

นัสไม่มีอะไร เขาก็พูดคุยกัน 

นายนิโรธยังกล่าวหลังถูกถาม

อีกว่า คนไม่ค่อยได้เห็นนายสุชาติและ 

ร.อ.ธรรมนัสพูดคุยกันสักเท่าไหร่ ว่า

เพราะเขาไม่ได้เจอกัน โดยนายสุชาติมี

งานในฐานะรัฐมนตรีจำานวนมาก ขณะที่ 

ร.อ.ธรรมนัสมีงานของพรรคจำานวนมาก

เช่นกัน เดินทางไปต่างจังหวัดเยอะ ส่วน

กรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นควันหลังจากกรณี

ที่พรรคพลังประชารัฐแพ้การเลือกตั้ง

ซ่อมหรือไม่ มองว่าการเลือกตั้งดังกล่าว

เป็นการแข่งขันในพื้นที่ ไข่แดงของพรรค

ประชาธิปัตย์ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐ

ทราบเรื่องนี้ แต่เพราะเรามีสมาชิกพรรค

ในภาคใต้ ดังนั้น ถ้าพลังประชารัฐไม่ส่ง

คนลงสมัคร ก็จะทำาให้เสียความตั้งใจ

ของสมาชิกพรรค แต่เมื่อการแข่งขันจบ

แล้ว มันก็จบ เพราะพรรคพลังประชา

รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีสปิริตสูง 

และมีวุฒิภาวะสูงมาก

21 ม.ค.ยื่นซักฟอกรัฐบาล

วันเดียวกัน ท่ีรัฐสภา ต้ังแต่ช่วงเช้า 

08.30 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นผู้นำา

ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนาง

พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาฯ เป็น

ผู้เชิญและอ่านพระบรมราชโองการ และ

มี ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ และ

ข้าราชการเข้าร่วมพิธี โดยนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ ได้นำาต้นล้ินมังกรขอบ

เหลืองมามอบให้ นพ.ชลน่าน เพื่อแสดง

ความยินดี นอกจากน้ี ก็ยังมีนายศุภชัย 

โพธ์ิสุ รองประธานสภาฯ คนท่ีสอง และ

น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 

ร่วมแสดงความยินดีด้วย

จากนั้น นพ.ชลน่านให้สัมภาษณ์

ว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากล้น

เกล้าล้นกระหม่อมที่ โปรดเกล้าฯ แต่ง

ตั้งให้เป็นผู้นำาฝ่ายค้านฯ ซึ่งหน้าที่สำาคัญ

ของเราก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย คือ การตรวจสอบถ่วงดุลการ

ทำางานของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 

อย่างไรก็ตาม สมัยประชุมสภานี้ถือ

เป็นประชุมสภาครั้งที่สอง ปีที่สาม ซึ่ง

ประชาชนเดือดร้อนจากราคาข้าวของ

สูงขึ้น ดังนั้น ฝ่ายค้านจึงต้องแสวงหา

ข้อเท็จจริงและเสนอแนะรัฐบาลในเรื่อง

ของแพงทั้งแผ่นดิน โดยจะยื่นญัตติขอ

เปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 ซึ่งตั้งใจว่าถ้า

ไม่มีเหตุขัดข้องจะยื่นต่อสภาในวันที่ 21 

ม.ค.นี้ และคาดว่าจะอภิปรายได้ในช่วง

ประมาณกลางเดือน ก.พ.

ผู้นำาฝ่ายค้านฯ กล่าวว่า สำาหรับ

สมัยประชุมครั้งที่หนึ่ง ปีที่สี่ หรือระหว่าง

วันที่ 22 พ.ค.-19 ก.ย.65 มีเรื่องสำาคัญ 2 

เรื่องคือ 1.ฝ่ายค้านจะร่วมกับภาคประชา 

ชนในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 

272 ว่าด้วยเรื่องอำานาจของ ส.ว.ในการ                                                           

ลงคะแนนเลือกนายกฯ และสมาชิก

พรรคเพื่อไทยยังจะเสนอกฎหมายประ 

กบด้วย และ 2.หากรัฐบาลชุดนี้ยังทำา 

หน้าที่อยู่ จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 แน่นอน

ถามต่อว่า ฝ่ายค้านจะขอตรวจ

สอบองค์ประชุมสภาหรือไม่ นพ.ชลน่าน

กล่าวว่า หลักการของฝ่ายค้านแต่แรก

ยึดว่าจะตรวจสอบเสียงข้างมากอย่าง

เข้มข้น เพราะถึงอย่างไรเสียงข้างมากก็

ต้องทำาหน้าที่ให้ถึงพร้อม ยืนยันพวกเรา

ไม่ได้ตีรวน แต่เวลาพิจารณาเรื่องสำาคัญ

หรือกฎหมายสำาคัญ เสียงข้างมากต้อง

มีความพร้อมครบในองค์ประชุมนั้นด้วย 

ยกเว้นบางเรื่องที่ เราเห็นว่าเป็นประ                                                           

โยชน์จริงๆ ถ้าเราไม่เป็นองค์ประชุมแล้ว

เรื่องนั้นผ่านไปไม่ ได้หรือประเทศเสีย

หาย เราก็จะทำาหน้าที่ของเรา

ยื่นอภิปรายไม่ลงมติศุกร์นี้ 

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน แกน

นำาพรรคร่วมฝ่ายค้านได้แถลงข่าวร่วม

กันที่รัฐสภา ซึ่งนำาโดย นพ.ชลน่าน, นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

หัวหน้าพรรคก้าวไกล, พ.ต.อ.ทวี สอด

ส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการ

พรรคประชาชาติ เป็นต้น โดยเป็นการ

แถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุมพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน เพื่อกำาหนดประเด็นเพื่อ

ยื่นญัตติการอภิปรายแบบทั่วไปตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ท่ีประชุม

พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติท่ีจะย่ืนญัตติขอ                                                  

เปิดอภิปรายท่ัวไปโดยไม่ลงมติ ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 152 เพ่ือสอบถาม

ข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาให้กับ

รัฐบาล โดยจะมุ่งเน้นประเด็น 1.ภาวะ 

ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน 

การเป็นอยู่การดำารงชีวิต ภาระหน้ีสิน 

สินค้าอุปโภคบริโภคแพงท้ังแผ่นดิน 

2.ภาวะวิกฤตโรคระบาด วิกฤตโควิดท่ี

ระบาดในคน และโรคอหิวาต์แอฟริกาท่ี

ระบาดในสุกร 3.ภาวะวิกฤตด้านการเมือง 

การปฏิรูปการเมือง การกระจายอำานาจ

ท่ีไม่เป็นธรรม 4.ปัญหาส่ิงแวดล้อม ประ                                                                   

เด็นเหมืองทองอัครา ท่ีคณะอนุญาโต 

ตุลาการระหว่างประเทศ กำาลังจะช้ีขาด

วันท่ี 31 ต.ค.65 และปัญหาประมงท่ี

รัฐบาลมีปัญหากับ IUU

นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคร่วม

ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติในวันที่ 21 ม.ค. 

โดย ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ลงชื่อ 1 

ใน 10 แล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย

กำาหนด เมื่อยื่นประธานสภาฯ จะเข้าสู่

ขั้นตอนการตรวจสอบญัตติ และบรรจุ

เข้าสู่ระเบียบวาระ คาดว่าจะใช้เวลา

ประมาณ 7 วัน อย่างไรก็ดีพรรคร่วมฝ่าย

ค้านปรารถนา จะได้อภิปรายในช่วงหลัง

เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ 

คือช่วงกลางเดือน ก.พ. และจะขอเวลา

อภิปรายไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง

นายพิธากล่าวว่า พรรคก้าวไกล

จะตั้งคำาถามและเสนอแนะไปยังรัฐบาล

จากที่ทำางานเชิงรับให้เป็นเชิงรุกให้ ได้ 

ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ 

หากรัฐบาลยังบริหารงานแบบเช้าชาม

เย็นชามแบบนี้ ไม่ได้มีการส่งสัญญาณ

ใดๆ ว่าเศรษฐกิจจะกลับมา เราต้องรื้อ

ตะกร้าเงินเฟ้อกันใหม่ โดยการคำานวณ

ราคาสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความเปน็จรงิ

ส่วน พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า รัฐบาลปิด

การศึกษามายาวนาน ทั้งที่มีงบประมาณ

การศึกษาจำานวนมาก แต่กลับปิดการ

ศึกษาอย่างสิ้นเชิง แต่ไปเปิดช่องให้

นายทุนที่สนับสนุนรัฐบาลให้อยู่ได้ ตอน

นี้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเกษตร ปัจจัยการ

ผลิต แต่รัฐบาลมุ่งเรื่องการเมืองของตัว

เองมากเกินไป พรรคประชาชาติ มีข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่เตรียมนำาไปถามและเสนอ

แนะรัฐบาลในการอภิปราย เพราะการ

อภิปรายครั้งนี้ถือเป็นวาระประชาชน 

สภาล่มประเดิมนัดแรกปีเสือดุ 

สภาล่มประเดิมปี 65

ที่น่าสนใจคือการประชุมสภาเมื่อ

วันพุธที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่เป็นการ

ประชุมสภานัดแรกของปีนี้ หลังมีการ

งดประชุมสภามาสองสัปดาห์ตั้งแต่เข้าสู่

ปี 2565 จากสถานการณ์ โควิด อีกทั้งมี

ปัญหาเรื่องส.ส.พรรครัฐบาล โดยเฉพาะ

พรรคประชาธิปัตย์ที่ ไปร่วมหาเสียง

เลือกตั้งซ่อมที่สงขลาต้องกักตัว เพราะมี 

ส.ส.ของพรรคติดโควิด ผนวกกับปัญหา

การเมืองภายในพลังประชารัฐ ก็ปรากฏ

ว่าการประชุมสภานัดแรกของปีนี้ เกิด

ปัญหาองค์ประชุมล่มขึ้นอีกครั้ง 

โดยเริ่มจากที่ ในช่วงแรกของ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นประธานการประชุม ซึ่งเมื่อเริ่มเปิด                 

การประชุมมี ส.ส.ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 

317 คน จากสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 473 

คน ถือว่าครบองค์ประชุม

จากนั้นที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

เรื่องสำาคัญๆ ประกอบด้วยร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกกฎหมายบางฉบับ

ที่หมดความจำาเป็นหรือซ้ำาซ้อนกฎหมาย

อื่น ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พระ

ราชกำาหนด (พ.ร.ก.) พิกัดอัตราศุลกากร 

และ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดย

การพิจารณาเป็นไปด้วยความราบรื่น มี 

ส.ส.จากฝั่งฝ่ายค้านร่วมเป็นองค์ประชุม 

จนเข้าสู่ช่วงเย็น ต้ังแต่เวลา 16.00 น.                                                                           

มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ.... ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และมีหลาย

พรรคการเมืองเสนอร่วมด้วย ประกอบ

ด้วย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชาติ 

พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพ่ือไทย โดย

หลังจากท่ีให้เจ้าของร่างช้ีแจงหลักการ

และเหตุผลแต่ละฉบับเรียบร้อยแล้ว ท่ี

ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความ

คิดเห็นอย่างกว้างขวาง

กระท่ังเวลา 17.35 น. นายพีระวิทย์ 

เร่ืองลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรค

ไทรักธรรม ได้ลุกข้ึนหารือต่อท่ีประชุมว่า

เน่ืองจากร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเร่ือง

สำาคัญ แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในห้อง

ประชุมน้อยมาก จึงขอนับองค์ประชุม

จากนั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รอง

ประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำาหน้าที่ประธาน 

ได้กดออดเรียกสมาชิกที่อยู่บริเวณรอบ

นอกห้องประชุมให้เข้ามาแสดงตน โดย

ใช้เวลากดออดเรียกสมาชิกประมาณ 5 

นาที ก่อนที่จะให้สมาชิกเสียบบัตรแสดง

ตน ผลปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเพียง 227 

คนเท่านั้น ไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 237 คน

จากจำานวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ 473 คน 

ทำาให้ต้องสั่งปิดประชุมในเวลาต่อมา.

วาดาจ่อประชุมปลดล็อกไทย 2 ก.พ.นี้ 

เกียกกาย • เมื่อวันพุธ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

พระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุม

การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 พ.ศ.2564 ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้ ให้เห็นถึงความ

จำาเป็นที่รัฐบาลต้องตราพระราชกำาหนดฉบับดังกล่าวขึ้น เพื่อ

ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

โลกขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (วาดา) ทั้งนี้ 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย จะ

เดินทางเข้าร่วมประชุมกับวาดาในวันที่ 14-15 มี.ค. ที่ดูไบ 

เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวด้วย ขณะที่นายก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทุกประเด็นที่แก้ไข

ตาม พ.ร.ก.นี้ ทางการกีฬาฯ ได้ประสานกับทุกฝ่าย ทั้งวาดา

และฝ่ายกฎหมาย สอดคล้องกับกฎหลักของวาดาทุกประการ 

จะไม่เป็นปัญหาว่าเมื่อออกกฎหมายนี้ ไปแล้วจะไม่สามารถ

ปลดล็อกได้ และจากการประสานกับวาดา ล่าสุดได้ตอบ

กลับมาแล้วว่าทุกสิ่งที่ใช้ดำาเนินการเป็นไปตามกฎและเป็นที่

ยอมรับของวาดาแล้ว ซึ่งวาดาเตรียมที่จะประชุมปลดล็อก

ไทยอย่างช้าวันที่ 2 ก.พ.นี้ ในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

พ.ร.ก.ฉบับนี้ด้วยคะแนน 230 ต่อ 118 เสียง งดออกเสียง 3 

เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

จี้สอบซื้อประกันแจกผู้นำาท้องถิ่น

เกียกกาย • นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย 

แถลงว่า ผู้สมัครในสังกัด นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 

ได้มอบเงินให้กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ 

จ.สกลนคร รายละ 2 แสนบาท ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ขอตั้ง

คำาถามว่าเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย

หรือเงินส่วนตัวของนายทรงศักดิ์ หากเป็นงบกระทรวง ก็ควร

พิจารณาซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับกำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน

ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ถ้า

เป็นเงินส่วนตัวของนายทรงศักดิ์ ขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบเส้น

ทางการเงินว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และขอให้ กกต.ตรวจสอบว่า

เป็นเงินที่เข้าข่ายการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่ หรือเป็นการนำา

เงินไปร่วมกับการหาเสียงหรือไม่ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ถือว่าเป็นสวัสดิการและเป็นสิ่งที่ดี แต่หากซื้อเพียงส่วนใดส่วน

หนึ่งหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง จะเป็นการกระทำาที่มิชอบ จึง

ขอให้มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว 

พท.ยันส่งชิงเลือกตั้งซ่อมลำาปาง

กรุงเทพฯ • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติให้ใบเหลือง

นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.เขต 4 ลำาปาง พรรคพลังประชารัฐ ทำาให้

ต้องมีการจัดการเลือกต้ังใหม่ว่า พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลง

รับเลือกต้ังอย่างแน่นอน การเลือกต้ังเมื่อปี 2562 ส.ส.เขตน้ี

เป็นพ้ืนท่ีของพรรคเพื่อไทย แม้ในเวลาต่อมามีการเลือกต้ังแทน

ตำาแหน่งท่ีว่าง เพื่อไทยไม่ได้ส่ง เพราะมีข้อจำากัดบางอย่าง แต่

สำาหรับการเลือกต้ังซ่อมในอนาคต พรรคจะส่งผู้สมัครแน่นอน 

และต้ังใจท่ีจะได้ ส.ส.กลับมา กระบวนการหลังจากน้ีจะทำาตาม

ข้ันตอน ระเบียบทางกฎหมายคือทำาไพรมารีโหวต เมื่อแล้วเสร็จ

ส่งรายชื่อว่าท่ีผู้สมัครเข้าท่ีประชุมพรรคและท่ีประชุมกรรมการ

บริหารพรรคพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

หญิงหน่อยเปิดตัว ‘ปณิธาน’ สู้ศึกบางนา 

กรุงเทพฯ • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทย

สร้างไทย ให้การต้อนรับนายปณิธาน ประจวบเหมาะ นักธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย โดยจะ

เข้ามาเสริมทัพคนรุ่นใหม่ หลังจากเริ่มต้นทำางานในพื้นที่เขต

บางนา ได้รับเสียงขานรับ สนับสนุนการมาร่วมงานกันอย่างดี 

นายปณิธาน ระบุด้วยว่า ประชาชนคนบางนายังชื่นชอบและ

พร้อมให้การสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ เมื่อประสานเข้ากับ

การทำางานในพื้นที่เลือกตั้งเดิมของบิดา พ.ต.ท.กุลธน ประจวบ

เหมาะ รวมทั้งคุณปู่คือนายธรรมนูญ ประจวบเหมาะ ที่เป็น

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตบางนา ซึ่งทั้งสองคน

ได้วางรากฐานทำางานพื้นที่มาโดยตลอด จึงได้รับการตอบรับ

จากพี่น้องชาวบางนา ที่สะท้อนว่าถูกใจทั้งคนและพรรค รวม

ถึงนโยบายพรรคที่มุ่งสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ประชาชน 

เพื่อนำาพาเศรษฐกิจที่ดีกลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยตน

ตั้งใจที่จะลงพื้นที่ทุกวันเพื่อไปรับฟังทุกปัญหาอย่างจริงจัง จะ

ได้รู้ความต้องการที่แท้จริงจากเสียงของประชาชน เพื่อจะ

นำาไปสู่การแก้ไขได้ตรงความต้องการของประชาชนให้มาก

ที่สุด และย้ำาจุดยืนทางการเมืองของตนเองว่า มีอุดมการณ์

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เลื่อนอ่านคดีเลขาฯ ป.ป.ช.เล็งปืนใส่แท็กซี่ 

กรุงเทพฯ • ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำา

พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำา อ.2384/2561 ที่พนัก 

งานอัยการคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ ฟ้องนายพิเศษ หรือภูษิต  

นาคะพันธุ์ อายุ 56 ปี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นจำาเลย ใน

ความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธฯ กรณีเมื่อวันที่ 10 ต.ค.

2561 จำาเลยได้พกพาอาวุธปืนโคลท์ รีวอลเวอร์ ขนาด .38 

สเปเชียล ทะเบียน กท.2117198 พร้อมกระสุน แล้วหันปลาย

กระบอกปืนไปทางรถแท็กซี่รับจ้าง คดีนี้ศาลพิพากษา ฐาน

ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ จำาคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท และ

ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง ปรับ 2,000 บาท ลดโทษกึ่งหนึ่ง 

คงจำาคุกฐานข่มขืนใจฯ 1 ปี ปรับ 30,000 บาท ฐานพาอาวุธ

ปืนไปในเมือง ปรับ 1,000 บาท รวมจำาคุก 1 ปี ปรับ 31,000 

บาท ให้รอการลงโทษ 2 ปี พร้อมรายงานตัวการคุมประพฤติ

ทุก 4 เดือนใน 1 ปี อัยการโจทก์ยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้ทนายจำาเลย

ได้ยื่นคำาร้องขอเลื่อนฟังคำาพิพากษาอุทธรณ์ เนื่องจากจำาเลย

ติดธุระสำาคัญต้องพามารดาไปพบแพทย์ที่ โรงพยาบาล ศาล

พิจารณาแล้วมีคำาสั่งให้เลื่อนฟังคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็น

วันที่ 8 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น.


